

Số: 136 /BC-UBND

Phổ Yên, ngày 23 tháng 7 năm 2020

## BÁO CÁO

### Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi kỳ họp thứ 9 HĐND thị xã khoá I, nhiệm kỳ 2016 - 2021

#### A. KHÁI QUÁT CHUNG VÀ SỰ CHỈ ĐẠO CỦA UBND THỊ XÃ:

Tại kỳ họp thứ 9 HĐND thị xã khoá I, UBND thị xã đã nhận được 212 ý kiến, kiến nghị của cử tri, ý kiến của các vị đại biểu dự kỳ họp. Nội dung các ý kiến, kiến nghị được chia theo các lĩnh vực chủ yếu sau: Lĩnh vực sản xuất nông, lâm nghiệp, xây dựng Nông thôn mới; Quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; Công tác GPMB; Công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường; Lĩnh vực quản lý và sử dụng ngân sách; Lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục, trật tự an ninh, quốc phòng. Sau khi nhận được các ý kiến, kiến nghị của cử tri, UBND thị xã đã chỉ đạo các ngành chuyên môn, UBND các xã, phường xem xét, đối chiếu với các quy định hiện hành của Nhà nước, căn cứ vào điều kiện thực tế của địa phương để giải quyết những ý kiến, kiến nghị của cử tri theo thẩm quyền, đồng thời xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện giải quyết.

#### B. KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI

##### I. Lĩnh vực kinh tế, xây dựng nông thôn mới (32 ý kiến):

1. Đại biểu xã Tân Hương đề nghị thị xã có biện pháp giải quyết mương cấp nước cho miền Duyên Bắc do thi công đường vành đai đã nắp mương.

##### Trả lời:

UBND thị xã Phổ Yên đã cấp kinh phí về và giao cho UBND xã Tân Hương chủ trì triển khai khắc phục, đến nay đã khắc phục xong đảm bảo phục vụ cho sản xuất vụ xuân 2020 và những năm tiếp theo.

2. Đại biểu xã Đắc Sơn đề nghị thị xã quan tâm đầu tư nâng cấp tuyến kênh cấp 2 N12 phục vụ 6 xóm của xã (200ha). Vì tuyến kênh đã hư hỏng.

##### Trả lời:

UBND thị xã đã giao cho các ngành phối hợp với trạm Khai thác thủy lợi và UBND xã kiểm tra thực tế ngày 05/5/2020. Đây là tuyến kênh Núi Cốc do địa phương quản lý, tuy nhiên do kinh phí của UBND thị xã chưa có nên UBND thị xã đang phối hợp Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Thái Nguyên đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND tỉnh cho chủ trương đầu tư xây dựng.

3. Đại biểu xã Hồng Tiến đề nghị UBND thị xã xây dựng mương thoát nước từ khu công nghiệp Diêm Thụy xuống đồng cầu Thông, do nước thải tại khu công nghiệp xả thẳng xuống đồng 7ha, làm bột bặt, ngập úng lúa.

##### Trả lời:

UBND thị xã đã đề nghị và phối hợp Sở Nông nghiệp và PTNT cùng UBND xã Hồng Tiến khảo sát thiết kế tuyến kênh. Hiện nay đang chờ phân bổ nguồn vốn của tỉnh.

4. Cử tri xã Tiên Phong đề nghị Thị xã tiếp tục quan tâm sớm triển khai Dự án sản xuất nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn xã Tiên Phong. Đề nghị sớm chi hỗ trợ các hộ dân chăn nuôi lợn bị dịch tả Châu Phi cho các hộ chăn nuôi.

##### Trả lời:

Khu nông nghiệp công nghệ cao tại xã Tiên Phong, UBND tỉnh đã hoàn thiện hồ sơ gửi Bộ Nông nghiệp và PTNT đã thẩm tra và trình Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt.

Việc hỗ trợ cho các hộ có Lợn buộc phải tiêu hủy do Bệnh Dịch tả lợn Châu phi tại xã Tiên Phong đã tiến hành chi trả xong với số hộ là 370 hộ, tổng kinh phí là 6.346.323.000 đồng.

5. *Cử tri xóm Dộc, xã Đông Cao đề nghị đề nghị nhà nước có chính sách hỗ trợ cho nông dân để khuyến khích tăng gia sản xuất nông nghiệp, tránh tình trạng hiện nay nông dân bỏ ruộng nhiều.*

**Trả lời:**

Tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Nghị quyết số: 10-NQ/TU ngày 21/10/2019 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên về phát triển nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2019-2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số: 05/2019/NQ-HĐND ngày 23/7/2019 của HĐND tỉnh Thái Nguyên về chính sách khuyến khích, hỗ trợ cho phát triển nông nghiệp: Ngoài ra hàng năm Tỉnh và thị xã Phổ Yên hỗ trợ giá giống lúa lai, lúa thuần chất lượng cao vào sản xuất với mức 30.000 đồng/sào. Cử mỗi xã có 01 cán bộ Khuyến nông để hướng dẫn nông dân chỉ đạo sản xuất. Đầu tư xây dựng Kênh mương, trạm bơm, hồ đập để sản xuất ổn định và cho năng suất cao.

6. *Cử tri xóm Sim Lông, xã Phúc Thuận đề nghị thị xã quan tâm, chỉ đạo ngành chức năng xem xét khôi phục lại dòng suối cũ từ sông Đát về dòng suối Trung Năng để cấp nước về đập Suối Tù lấy nước phục vụ sản xuất cho cánh đồng của xóm Sim Lông và Miền Thượng.*

**Trả lời:**

Hiện nay chưa có kinh phí để thực hiện.

7. *Cử tri xóm Bíp, xã Thuận Thành đề nghị thị xã chỉ đạo các ngành chức năng xem xét xây hệ thống mương thoát nước xung quanh cụm cảng số 3 của Công ty ICT vì hiện nay mương chưa được xây kiên cố, do vậy khi trời mưa đất đá lở xuống mương, nước không thoát được gây ngập úng toàn bộ đồng sâu và đồng gốc sen của xóm Bíp.*

**Trả lời:**

Hiện nay thị xã chưa có kinh phí để thực hiện. UBND thị xã đã giao cho UBND xã Thuận Thành phối hợp với Công ty ICT thực hiện nạo vét tuyến kênh khi bị sạt lở, bồi lấp.

8. *Cử tri xóm Đầm, xã Đắc Sơn đề nghị thị xã quan tâm, chỉ đạo cơ quan chuyên môn xem xét có giải pháp cấp nước sản xuất cho nhân dân xóm Đầm do Công ty An Phát khai thác cát sỏi do vậy mực nước xuống thấp, nhân dân khó khăn trong việc lấy nước phục vụ sản xuất.*

**Trả lời:**

UBND xã Đắc Sơn đã chủ động sửa chữa trạm bơm xóm Đầm đảm bảo cho việc cấp nước cho nhân dân.

9. *Cử tri xóm Ruộng, xã Đắc Sơn đề nghị thị xã quan tâm, chỉ đạo cơ quan chuyên môn xem xét và có giải pháp khắc phục nài tràn làm ngập úng khiến bà con nhân dân xóm Ruộng không sản xuất được.*

**Trả lời:**

Hiện nay, Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi tỉnh đã đầu tư khắc phục sửa chữa xong.

10. *Cử tri xã Trung Thành đề nghị thị xã quan tâm giải quyết việc tiêu úng của 07 xóm phía tây (Đầm Ri chảy ra cống số 8 xã Thuận Thành) hàng năm vào mùa mưa gây*

*gập úng khoảng 20ha.*

**Trả lời:**

UBND thị xã đã có văn bản số 115/UBND-TCKH ngày 30/01/2019 về việc cho chủ trương khơi thông Đầm ri, đầm rẽ để đảm bảo phục vụ sản xuất và giao cho UBND xã Trung Thành làm chủ đầu tư. UBND thị xã sẽ chỉ đạo UBND xã Trung Thành sớm thực hiện việc khơi thông đầm Ri, đầm Rẽ để khắc phục tình trạng ngập úng.

*11. Cử tri xã Trung Thành đề nghị thị xã quan tâm giải quyết việc nước phục vụ sản xuất của 04 xóm phía nam từ năm 2008 toàn bộ tuyến kênh nối vào tuyến kênh N12-19 về 04 xóm phía nam không còn (bàn giao đất cho Khu công nghiệp Trung Thành) vì vậy 100 ha lúa chỉ trông vào 02 trạm bơm.*

**Trả lời:**

UBND thị xã đã có văn bản số 115/UBND-TCKH ngày 30/01/2019 về việc cho chủ trương khơi thông Đầm ri, đầm rẽ để đảm bảo phục vụ sản xuất và giao cho UBND xã Trung Thành làm chủ đầu tư. Yêu cầu UBND xã Trung Thành thực hiện các thủ tục về đầu tư xây dựng cơ bản để thực hiện khơi thông đầm ri, đầm rẽ theo quy định.

*12. Cử tri phường Bắc Sơn đề nghị Thị xã chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra tuyến mương đông La Thúng thuộc làng Luông, Thuận Đức 4 thiết kế ban đầu không phù hợp với thực tế nên thường xuyên gây úng lụt ảnh hưởng sản xuất, hiện tại nhân dân không thể gieo cấy được.*

**Trả lời:**

UBND tỉnh Thái Nguyên đã có quyết định số 2644/QĐ-UBND ngày 10/9/2018 về việc phân bổ nguồn vốn và giao cho Công ty Khai thác thủy lợi Thái Nguyên cải tạo nâng cấp kênh Hồ Nước Hai xã Phúc Thuận và Phường Bắc Sơn, trong đó có cải tạo lại tuyến kênh của cánh đồng La Thúng và 700m mương của Bắc Sơn. Hiện nay tỉnh chưa cấp vốn cho chủ đầu tư để thực hiện. UBND thị xã tiếp tục đề nghị UBND tỉnh quan tâm bố trí vốn để sớm nâng cấp, cải tạo công trình.

*13. Cử tri xã Phúc Tân đề nghị thị xã tiếp tục thực hiện xây dựng đường BTXM theo chương trình Nông thôn mới.*

**Trả lời:**

Năm 2020 thị xã đã cấp cho xã Phúc Tân 399 tấn xi măng để làm đường giao thông, ngoài ra xã còn được đầu tư từ nguồn vốn của Chi cục PTNT tỉnh tiếp tục đầu tư đường giao thông tại xã. Trong thời gian tới thị xã sẽ cân đối nguồn vốn để tiếp tục hỗ trợ cho xã Phúc Tân làm đường giao thông nông thôn theo cơ chế của thị xã.

*14. Cử tri xã Phúc Tân đề nghị thị xã trợ giá về vật tư Nông nghiệp giống cây trồng cho nhân dân. Khoan giếng phục vụ nước tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp trên địa bàn các xóm không có hồ đập.*

**Trả lời:**

Hàng năm trên địa bàn thị xã đã hỗ trợ lúa lai: Hỗ trợ 30.000 đồng/sào/vụ. Trồng mới, trồng thay thế chè cảnh hỗ trợ: LDP1 là 70 % giá giống.

Việc sử dụng các giếng khoan công nghiệp để bơm nước phục vụ cho sản xuất nông nghiệp là không hiệu quả. Những diện tích đất nông nghiệp kém hiệu quả, không có nguồn nước chủ động. Yêu cầu UBND xã Phúc Tân chỉ đạo Ban chỉ đạo sản xuất nông nghiệp xã có giải pháp hướng dẫn người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp.

*15. Cử tri xã Phúc Thuận đề nghị thị xã đầu tư các giếng khoan công nghiệp phục vụ cho các xóm không có hồ đập để chủ động nước tưới cho lúa, cây ăn quả và chè xóm Tân áp 1, Đồng Đèo, Coong Lặng, Khe Đù, Khe Lánh, Quân Xóm.*

**Trả lời:**

Việc sử dụng các giếng khoan công nghiệp để bơm nước phục vụ cho lúa là không hiệu quả. Những diện tích đất lúa kém hiệu quả, không có nguồn nước chủ động. Yêu cầu UBND xã Phúc Thuận chỉ đạo Ban chỉ đạo sản xuất nông nghiệp xã có giải pháp hướng dẫn người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp. Đối với việc tưới nước cho cây ăn quả hiện nay thị xã đã giao cho Ban quản lý các dự án thị xã triển khai xây dựng dự án cấp nước tưới cho khu vực cây ăn quả của xã Phúc Thuận thực hiện năm 2020.

16. *Cử tri xóm Đắp, xã Đắc Sơn đề nghị thị xã quan tâm xem xét, chỉ đạo khi làm rãnh thoát nước 2 bên đường và làm đường nước sạch làm đồng bộ một lần, tránh việc làm rồi lại đào lên làm lại gây bức xúc trong nhân dân.*

**Trả lời:**

Đây là 2 dự án thuộc 2 ngành khác nhau và chủ đầu tư khác nhau. Rãnh thoát nước 2 bên đường do ngành giao thông quản lý, đường nước sạch do Trung tâm nước sinh hoạt vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh quản lý và là chủ đầu tư. UBND thị xã tiếp thu ý kiến và đã chỉ đạo các phòng ban chuyên môn nắm bắt các dự án của ngành triển khai trên địa bàn và làm việc với các chủ đầu tư để triển khai thi công đồng bộ.

17. *Cử tri xã Tiên Phong đề nghị thị xã có ý kiến với Hạt quản lý Đê Hà Châu thường xuyên phát quang hành lang, đảm bảo thông thoáng an toàn đê và không chứa rác thải gây ô nhiễm môi trường tại chân đê.*

**Trả lời:**

Hàng năm Hạt quản lý đê Hà Châu đã phối hợp với UBND xã Tiên Phong phát quang hành lang đê theo chương trình diễn tập phòng thủ gắn với xây dựng kinh tế xã hội. Ủy ban nhân dân thị xã yêu cầu Ủy ban nhân dân xã Tiên Phong tăng cường công tác tuyên truyền đến người dân về việc đổ rác thải đúng nơi quy định, giữ gìn vệ sinh môi trường khu vực và thực hiện tốt quản lý nhà nước về công tác đê điều theo Luật đê điều, Trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã người đứng đầu theo quyết định số 2839/QĐ-UBND ngày 09/11/2011 của UBND tỉnh Thái Nguyên.

18. *Cử tri thôn Cơ Phi và thôn Bến Cháy đề nghị thị xã chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ dự án nạo vét lòng hồ Cơ Phi (Dự án thực hiện từ năm 2017, năm 2018 đến nay nhà thầu dừng thi công trong khi nhân dân chờ Hồ chứa nước để phục vụ sản xuất nông nghiệp)*

**Trả lời:**

Hồ Cơ Phi đã được UBND thị xã giao cho xã Vạn Phái triển khai nạo vét. Quá trình triển khai đã có một số nội dung chưa phù hợp. Hiện nay UBND thị xã đã giao cho Phòng Kinh tế phối hợp với các phòng ban chuyên môn nghiên cứu các giải pháp để tiếp tục thực hiện phương án đảm bảo các quy định hiện hành và đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn năm năm giai đoạn 2021-2025

19. *Cử tri xóm Soi, xã Đông Cao đề nghị việc kè đê Chã đang thi công lại ngừng thi công 10 năm nay vẫn chưa tiếp tục, tại sao? Hiện nay chân đê khu vực xóm Soi do hiệu ứng dòng chảy đã bị sạt lở có nguy cơ ảnh hưởng đến đê và công trình của dân. Đề nghị Nhà nước tiếp tục thi công xây dựng kè đê Chã, bao giờ thi công?*

**Trả lời:**

UBND thị xã đã làm việc với Chi cục thủy lợi (Chủ đầu tư) và báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND tỉnh về tuyến kè trên. Hiện nay UBND tỉnh đã cho chủ trương và giao Chi cục thủy lợi (Chủ đầu tư) đánh giá hiện trạng và hoàn thiện lại thiết kế tuyến kè trình UBND tỉnh phê duyệt để triển khai trong năm 2020- 2021.

20. *Đại biểu xã Hồng Tiến đề nghị thị xã xem xét bồi thường một số diện tích của*

*công, một số thửa ruộng ven đường do sạt lở khi làm đường cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên đến nay nhân dân không canh tác được.*

**Trả lời:**

Đối với diện tích bị bồi bạt, cửa công khó canh tác do làm đường cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên. UBND thị xã đã giao cho các ngành phối hợp với UBND xã tổng hợp, thống kê báo cáo UBND tỉnh. Đến nay đang chờ ý kiến của UBND tỉnh.

*21. Cử tri xã Minh Đức đề nghị: Đồng thời kiểm tra đôn đốc cứng hóa đường vành đai bờ Hồ núi chẽ do sở Nông nghiệp chủ đầu tư.*

**Trả lời:**

UBND tỉnh đã có quyết định số 3643/QĐ-UBND ngày 11/11/2019 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với tiểu dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập từ nguồn vốn WB8. Trong đó có Hồ Núi Trẽ xã Minh Đức, thị xã Phổ Yên. Hiện nay Ban quản lý dự án NN&PTNT tỉnh Thái Nguyên là chủ đầu tư đã triển khai. Thời gian thi công xong trong năm 2020-2021.

*22. Cử tri xóm Hạ, xã Phúc Thuận đề nghị: Đề nghị kiểm tra có phương án chống sạt lở đối với khu đất Đình làng của xóm Hạ nằm ở cạnh con Sông Đát, bị sạt lở do nước lũ.*

**Trả lời:**

UBND thị xã đã giao cho Phòng Kinh tế chủ trì, phối hợp với các ngành kiểm tra, đề xuất giải pháp, phương án xử lý và đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn năm năm giai đoạn 2021-2025

*23. Cử tri xã Tiên Phong đề nghị thị xã quan tâm đầu tư cho xã để nạo vét tiếp tuyến kênh mương tiêu đoạn từ Yên Trung đi Thù Lâm (đoạn từ Thù Lâm, Giã Trung đã được đầu tư nạo vét bằng nguồn vốn 135).*

**Trả lời:**

UBND thị xã giao cho Phòng Tài chính kế hoạch đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn năm năm giai đoạn 2021-2025.

*24. Cử tri xã Tiên Phong đề nghị thị xã đầu tư sửa chữa, nâng cấp lại toàn bộ tuyến kênh mương cấp 2 hiện nay nhiều tuyến đã bị hư hỏng, xuống cấp, không đảm bảo nước cho sản xuất nông nghiệp tại địa phương (kênh đã xây từ năm 2000).*

**Trả lời:**

UBND thị xã đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT và Công ty TNHH MTV khai thác thủy lợi TN đề nghị UBND tỉnh Thái Nguyên cho chủ trương thực hiện xây dựng Cải tạo nâng cấp kênh Núi Cốc trên địa bàn xã Tiên Phong thị xã Phổ Yên.

Ngày 11/7/2019 UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành quyết định số 2118/QĐ-UBND và ngày 17/7/2019 đã ban hành quyết định số 2167/QĐ-UBND phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật cải tạo, sửa chữa tuyến kênh Núi Cốc xã Tiên Phong dài 1712m. Tuyến N17-11-17 kênh Đông nhánh Da Cao Thù Lâm - Cây Sếu 847m và tuyến kênh N17-11-17 kênh Đông nhánh Cửa Điểm - Nguyễn Hậu 865m. Hiện nay chủ đầu tư là Công ty TNHH MTV khai thác thủy lợi TN đã thi công xong 1712m kênh trên.

*25. Cử tri xóm Đại Tân, xã Tiên Phong đề nghị thị xã quan tâm, đầu tư xây dựng mương dẫn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, hiện nay do dự án làm đường vành đai 5 thi công không còn mương, gây ách tắc không dân được nước phục vụ sản xuất nông nghiệp.*

**Trả lời:**

UBND thị xã đã làm việc với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Thái Nguyên là chủ đầu tư Dự án đường vành đai 5.

Hiện nay ban quản lý đang thi công các đoạn mương hoàn trả trên địa bàn xã Tiên Phong. Tuy nhiên còn khoảng 200m kênh qua xóm Đại Tân, Ban quản lý dự án đang phối hợp với UBND xã Tiên Phong để giải phóng mặt bằng. Dự kiến hoàn thành đoạn kênh trong quý III năm 2020.

26. *Cử tri xã Tân Phú đề nghị nhà nước quan tâm đầu tư xây dựng mương hộp qua địa bàn Tân Hương, Đông Cao, Tân Phú.*

**Trả lời:**

UBND thị xã đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT và Công ty TNHH MTV khai thác thủy lợi TN đề nghị UBND tỉnh Thái Nguyên cho chủ trương thực hiện xây dựng Cải tạo nâng cấp kênh Núi Cốc thành kênh hộp qua địa bàn xã Tân Hương và Đông Cao thị xã Phổ Yên.

Ngày 25/11/2019 UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành quyết định số 3815/QĐ-UBND phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật cải tạo, sửa chữa tuyến kênh Núi Cốc Hạng mục: Cải tạo sửa chữa tuyến kênh N17-23b đoạn thuộc xóm Cò, xã Tân Hương thị xã Phổ Yên. Từ kênh hở sang kênh hộp dài 421m. Đến thời điểm hiện nay chủ đầu tư Công ty TNHH MTV khai thác thủy lợi TN đã thi công xong 421m kênh trên và đang triển khai khảo sát thiết kế tiếp khoảng 1000m kênh đoạn từ xóm Cò qua trung tâm y tế xã Đông Cao để trình các sở ngành thẩm định, phê duyệt.

27. *Cử tri xã Thành Công đề nghị thị xã quan tâm đầu tư nâng cấp tuyến kênh từ Hồ Suối Lạnh đến hồ Trũng nhót xóm An Thịnh phục vụ nước tưới cho 10 xóm hiện tại xuống cấp hư hỏng nhiều. Đề nghị đầu tư cải tạo hồ đập nhỏ: Hồ đầm trì xóm Ao Sen; Hồ Trũng Nhót xóm An Bình; Hồ xóm An Hòa. Đề nghị đầu tư một số tuyến kênh mương nội đồng ở các xóm: xóm Đồng Đông; xóm Làng Đanh; xóm Xuân Hà 1, Xuân Hà 2, Xuân Hà 3; xóm Tom; xóm Nhội.*

**Trả lời:**

Năm 2019 UBND thị xã đã cho đầu tư xây dựng cải tạo sửa chữa cống và kênh mương hồ Vạn Phú, cống và kênh mương hồ Trũng Nhót xã Thành Công.

Năm 2020 UBND đã cho chủ trương và đang triển khai thực hiện các công trình cải tạo nâng cấp kênh hồ Đồng Trì, hồ Tom, hồ An Miên và hồ Xuân Dương.

Các công trình còn lại UBND thị xã giao cho Phòng Kinh tế phối hợp với Phòng Tài chính kế hoạch và UBND xã Thành Công nghiên cứu, tham mưu đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn năm năm giai đoạn 2021-2025.

28. *Cử tri xã Minh Đức đề nghị nhà nước đầu tư xây dựng tuyến kênh mương phục vụ sản xuất, và thoát nước thải của công ty Việt xuân Mới cụ thể điểm đầu ở cống thoát nước của hồ chứa nước thải của công ty Việt xuân Mới điểm cuối thuộc đồng thanh niên xóm Ba Quanh với chiều dài 1,5 km.*

**Trả lời:**

UBND thị xã giao cho Phòng Kinh tế, Phòng Tài chính kế hoạch phối hợp với UBND xã Minh Đức nghiên cứu, tham mưu đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn năm năm giai đoạn 2021-2025.

29. *Cử tri xã Phúc Thuận đề nghị thị xã đầu tư nâng cấp hồ đội cán, và làm kênh mương tiếp nước từ kênh Hồ nước hai cho hồ Quyết Thắng.*

**Trả lời:**

UBND thị xã đã cho chủ trương số 644/UBND-TCKH ngày 06/5/2020 và giao cho Phòng Kinh tế phối hợp với các ngành và UBND xã Phúc Thuận triển khai cải tạo, nâng cấp hồ Đội Cán hoàn thành trong năm 2020-2021.

Đoạn kênh tiếp nước từ Hồ nước Hai cho hồ Quyết Thắng giao cho Phòng Kinh tế, Phòng Tài chính kế hoạch phối hợp với UBND xã Phúc Thuận nghiên cứu, tham mưu đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn năm năm giai đoạn 2021-2025.

30. *Cử tri thôn Tân Hòa, xã Vạn Phái đề nghị thị xã có cơ chế đầu tư xây dựng lại tuyến mương cho xóm Bãi Châu do năm 2018 khi thi công xây dựng mở rộng đường 274 Đắc Sơn – Vạn Phái – Thành Công đoạn qua xóm Bãi Châu đã san lấp vào tuyến mương tưới của xóm Bãi Châu, hiện tại nhân dân không có mương để sử dụng.*

**Trả lời:**

UBND thị xã đang nghiên cứu đề giải quyết do liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, người dân chưa nhất trí hiến đất.

31. *Cử tri xóm Đoàn Kết, xã Thuận Thành đề nghị UBND thị xã sớm hỗ trợ kinh phí cho các hộ dân chăn nuôi lợn bị dịch tả Châu phi đã tiêu hủy để nhân dân tiếp tục sản xuất và chăn nuôi ổn định đời sống.*

**Trả lời:**

UBND thị xã đã hỗ trợ xong kinh phí cho các hộ dân chăn nuôi lợn bị dịch tả Châu phi tại xã Thuận Thành. Tổng số hộ được hỗ trợ 32 hộ; số tiền hỗ trợ 339.933.000 đồng.

32. *Cử tri thôn Hạ Vụ xã Vạn Phái đề nghị thị xã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn kiểm tra sớm có chính sách hỗ trợ cho các hộ có lợn mắc dịch tả Châu phi trên địa bàn.*

**Trả lời:**

UBND thị xã đã hỗ trợ xong kinh phí cho các hộ dân chăn nuôi lợn bị dịch tả Châu phi xã Vạn Phái. Tổng số hộ được hỗ trợ 151 hộ; số tiền hỗ trợ 1.868.217.000 đồng.

**II. Lĩnh vực Quản lý đô thị, xây dựng cơ sở hạ tầng (17 ý kiến):**

1. *Đại biểu Phường Đồng Tiến đề nghị nhà nước làm việc với Công ty Yên Bình điều chỉnh quy hoạch và GPMB để xây dựng 2 nhà văn hóa Thanh Hoa và Tân Thành (hiện nay 02 nhà văn hóa quy hoạch vào diện tích chưa được GPMB).*

**Trả lời:**

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Thái Nguyên tại văn bản số 395/UBND-QHXD ngày 17 tháng 02 năm 2020 về việc hoàn thiện các bước tiếp theo của Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư Thanh Hoa và cầu nối Khu tái định cư Thanh Hoa và Khu tái định cư An Bình – Thái Bình, phường Đồng Tiến, thị xã Phổ Yên.

UBND thị xã đã tổ chức tiếp nhận hạ tầng của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Yên Bình và có Văn bản số 250/UBND-QLĐT ngày 03/3/2020 về việc tổ chức triển khai tiếp nhận hạ tầng Khu tái định cư Thanh Hoa và cầu nối Khu tái định cư Thanh Hoa và Khu tái định cư An Bình – Thái Bình, phường Đồng Tiến. Sau khi bố trí được nguồn kinh phí, UBND thị xã sẽ tổ chức giải phóng mặt bằng để triển khai thi công hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội (trong đó có quỹ đất để xây dựng NVH cho nhân dân).

2. *Đại biểu phường Bãi Bông đề nghị thị xã cho mở rộng nghĩa trang thuộc 4 tổ dân phố phía Bắc (khu cầu Rẽo).*

**Trả lời:**

Quy hoạch Quản lý nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 được UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt tại Quyết định số 2548/QĐ-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2013 có Quy hoạch bố trí mở rộng thêm 200m<sup>2</sup> tại nghĩa trang Cầu rẽo, phường Bãi Bông. Tuy nhiên đây là khu vực nội thị và diện tích cho phép mở rộng đến 2025 chỉ có 200m<sup>2</sup> và để đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn về quy hoạch thì khó khả thi vì giáp các khu dân cư hiện hữu (Quy hoạch chung thị xã Phổ Yên tỉnh

*Thái Nguyên đến năm 2035 định hướng: Không bố trí nghĩa trang trong khu vực phát triển đô thị. Khoanh vùng, trồng cây xanh cách ly, đóng cửa các nghĩa trang hiện trạng nằm trong ranh giới phát triển đô thị. Có kế hoạch thu hồi, giải tỏa khi có nhu cầu sử dụng đất).*

Việc quản lý sử dụng quỹ đất tại nghĩa trang Cầu Rẻo hiện nay cần được quản lý và sử dụng hiệu quả, đảm bảo các quy định về đất đai, quy hoạch xây dựng và bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, nhu cầu an táng người quá cố là rất cần thiết và đã được cử tri phường Bãi Bông và các xã, phường khác kiến nghị rất nhiều lần. Theo Quy hoạch chung thị xã Phổ Yên đã có định hướng quy hoạch khu nghĩa trang tập trung của thị xã Phổ Yên, việc thực hiện quy hoạch nghĩa trang tập trung của thị xã để tiết kiệm quỹ đất và đảm bảo các quy định về môi trường. Đến nay do khó khăn về nguồn vốn nên nghĩa trang tập trung của thị xã chưa được đầu tư nên áp lực nên hệ thống nghĩa trang cũ tại các xã, phường rất lớn và gây khó khăn cho công tác quản lý, sử dụng, ngoài ra còn không đảm bảo vệ sinh môi trường và dẫn đến tình trạng sử dụng đất sai mục đích diễn ra.

Việc đầu tư nghĩa trang tập trung của thị xã là rất cần thiết, trong thời gian tới thị xã sẽ cân đối nguồn vốn để đầu tư xây dựng nghĩa trang tập trung trong giai đoạn 2021-2025. Về nội dung này đề nghị UBND phường tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân quản lý sử dụng quỹ đất nghĩa trang hợp lý để giải quyết nhu cầu an táng cho nhân dân.

*3. Cử tri các xã, phường đề nghị UBND thị xã cần tăng cường công tác chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và UBND các phường trên lĩnh vực quản lý trật tự xây dựng đô thị và trật tự hành lang an toàn giao thông.*

#### **Trả lời:**

Hàng năm UBND thị xã đều có văn bản chỉ đạo các phòng ban chuyên môn và UBND các xã, phường tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị, quản lý hành lang an toàn giao thông trên địa bàn thị xã. Tiếp thu ý kiến cử tri, ngày 07/02/2020 UBND thị xã có văn bản số 111/UBND-TTXD&GT về việc giao nhiệm vụ kiểm tra sau cấp phép, tăng cường quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thị xã; ngày 16/4/2020 UBND thị xã có văn bản số 537/UBND-QLĐT về việc thực hiện công tác quản lý quy hoạch xây dựng, trật tự đô thị trên địa bàn thị xã Phổ Yên.

*4. Cử tri phường Bãi Bông phản ánh: Tại Km43+Km44 đường Cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên có 02 cống hộp ngang qua đường gom bị xuống cấp trầm trọng gây ảnh hưởng đến việc đi lại của nhân dân, tại Km 44 sập hoàn toàn chưa được khắc phục, đã nhiều năm bị ngập úng cục bộ.*

#### **Trả lời:**

Tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri, UBND thị xã Phổ Yên đã giao cho phòng Quản lý đô thị phối hợp cùng UBND phường Bãi Bông kiểm tra cống chui Km 44+640m (QL3 mới Hà Nội – Thái Nguyên), hệ thống rãnh dọc thoát nước của cống chui và hệ thống đường gom thuộc địa phận phường Bãi Bông.

Kiểm tra hệ thống rãnh dọc thoát nước của cống chui Km 44+460m (QL3 mới Hà Nội – Thái Nguyên) phát hiện đã bị đổ sập với chiều dài khoảng 30m (thuộc địa phận phường Bãi Bông) gây tắc nghẽn và không đảm bảo việc tiêu thoát nước của cống chui cũng như nước của hệ thống đường gom, phần nào ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân và hệ thống kết cấu hạ tầng đường bộ.

Kiểm tra tại Km 43+850m về phía hạ lưu cống thoát nước của hệ thống cống chui và đường gom QL3 mới Hà Nội – Thái Nguyên nhận thấy việc tiêu thoát nước không đảm bảo dẫn đến ngập úng cục bộ khi mưa lớn. Nguyên nhân: do ống thoát nước bị lấp, vỡ và không được nạo vét thường xuyên.



Để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khi lưu thông qua khu vực cống chui Km 44+460m (QL3 mới Hà Nội – Thái Nguyên) cũng như bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ, ngày 04/5/2020 UBND thị xã Phổ Yên đã có văn bản chủ chương số 621/UBND-TCKH giao cho UBND phường Bãi Bông làm chủ đầu tư thực hiện sửa chữa hệ thống rãnh dọc thoát nước của cống chui Km 44+460m.

Thời gian dự kiến hoàn thành: Trong Quý III năm 2020.

Đối với việc ngập úng cục bộ khi có mưa lớn tại Km43+850m, UBND thị xã Phổ Yên đã giao cho UBND phường Bãi Bông kiểm tra việc sử dụng đất của các hộ dân ở hạ lưu cống thoát nước của hệ thống cống chui và đường gom QL3 mới Hà Nội – Thái Nguyên tại Km 43+850m, thường xuyên tổ chức nạo vét và khơi thông hệ thống thoát nước tránh gây ngập úng các vị trí cống thoát nước đường gom.

*5. Cử tri xóm Đoàn Kết, xã Thuận Thành đề nghị nhà nước đầu tư sửa chữa kịp thời đoạn đường Quốc lộ 3 cũ từ cống Tỉnh lên đến đoạn rẽ cống Su 312 và đoạn đổi diện cây Xăng dầu Bắc Thái vì hiện nay đoạn đường này đã bị sụt lún thành rãnh và đoạn đổi diện cây Xăng dầu Bắc Thái mặt đường đã bị xuống cấp gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.*

**Trả lời:**

Cục quản lý đường bộ I có quyết định số: 28/QĐ-CQLĐBI ngày 15/1/2020 về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng Công trình: Sửa chữa nền mặt đường Km 33+700 đến Km 34+600/QL3, tỉnh Thái Nguyên. Hiện nay Cục Quản lý đường bộ I đang thực hiện các bước theo quy trình đầu tư và tổ chức đấu thầu, dự kiến sẽ tổ chức thực hiện thi công trong quý III/2020.

*6. Cử tri , xã Thuận Thành đề nghị thị xã xem xét, cho di chuyển điểm đón, trả công nhân của Sam Sung đến vị trí khác hợp lý hơn vì đoạn đường Quốc lộ 3 cũ khu vực đầu đường Triệu Túc, đặt điểm đón, trả công nhân Sam Sung sát ngã 3 ảnh hưởng đến người tham gia giao thông, dễ xảy ra tai nạn.*

**Trả lời:**

UBND thị xã Phổ Yên nhận được công văn số 114/CV-ELOVI ngày 30/11/2019 của công ty cổ phần ELOVI Việt Nam về việc đề nghị di chuyển điểm dừng đỗ xe Buýt và kiến nghị của cử tri xã Thuận Thành về việc đề nghị di chuyển điểm đón trả công nhân Sam Sung trên tuyến QL3. UBND thị xã đã giao nhiệm vụ cho phòng Quản lý đô thị phối hợp cùng UBND xã Trung Thành và UBND xã Thuận Thành kiểm tra vị trí cấm biển xe buýt tại Km 36+300 bên trái tuyến đường Quốc Lộ 3 theo hướng Hà Nội – Thái Nguyên và điểm đón trả công nhân Sam Sung.

Trên cơ sở báo cáo của phòng Quản lý đô thị, UBND thị xã nhận thấy điểm xe buýt tại Km 36+300 bên trái tuyến đường Quốc Lộ 3 trước đây là cơ bản phù hợp với việc đón trả người dân. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay sau khi thị xã đầu tư xây dựng hệ thống cây xanh, vỉa hè, chỉnh trang tuyến QL3 thì nhu cầu người dân sử dụng dịch vụ xe buýt tăng lên cao, đặc biệt là nhu cầu của công nhân của Công ty cổ phần ELOVI mà vị trí điểm dừng lại khá xa khu dân cư tập trung và trụ sở các công ty trong khu công nghiệp; xem xét, cho di chuyển điểm đón, trả công nhân của Sam Sung đến vị trí khác hợp lý hơn vì đoạn đường Quốc lộ 3 cũ khu vực đầu đường Triệu Túc có đặt điểm đón, trả công nhân Sam Sung sát ngã 3 ảnh hưởng đến người và phương tiện tham gia giao thông, nguy cơ gây mất an toàn giao thông cao. Trên cơ sở đó, UBND thị xã đã có văn bản số 124/UBND-QLĐT ngày 12/02/2020 đề nghị.

Sở Giao thông vận tải tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp với UBND thị xã cùng UBND xã Trung Thành và UBND xã Thuận Thành khảo sát lại vị trí đặt điểm xe buýt tại Km

36+300 bên trái tuyến đường Quốc Lộ 3 và điểm đón, trả công nhân Sam Sung khu vực đầu đường Triệu Túc và báo cáo UBND tỉnh cùng với Cục quản lý đường bộ I xem xét.

7. *Cử tri xã Nam Tiến đề nghị thị xã chỉ đạo ngành chức năng xử lý hệ thống thoát nước dọc Quốc lộ 3.*

**Trả lời:**

UBND thị xã đã có văn bản số 1116/UBND-QLĐT ngày 16/9/2019 về việc đề nghị xây dựng rãnh thoát nước đoạn Km 40+900m, Km 41+100m, công ngang Km 41+800m, Km 41+500m, nạo vét, thay thế tấm đan rãnh dọc Km 42+00m – Km 44+00m, lắp đặt đèn tín hiệu trên tuyến Quốc Lộ 3; trên cơ sở đó Tổng Cục đường bộ Việt Nam đã có văn bản số 6899/TCĐBVN-QLBTĐB ngày 17/10/2019 về việc tham gia ý kiến khắc phục tồn tại của hệ thống thoát nước, hệ thống ATGT trên QL3 đoạn qua thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. Thực hiện sự chỉ đạo của Tổng Cục đường bộ Việt Nam ngày 21/10/2019 Chi cục quản lý đường bộ I.4, Công ty CP QL&XDCTGT 238, Công ty CP TV&ĐTXD Bắc Nam, Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên, Ban An toàn giao thông tỉnh, UBND thị xã đã thực hiện kiểm tra và thống nhất báo cáo Tổng Cục đường bộ Việt Nam để xem xét giải quyết các kiến nghị của cử tri thị xã ( có đề xuất xử lý 02 công thoát nước Quốc lộ 3 tại xã Nam Tiến).

Tổng cục đường bộ đường bộ Việt Nam đã có văn bản số 7644/TCĐBVN-QLBTĐB ngày 15/11/2019 về việc khắc phục các tồn tại của hệ thống thoát nước, hệ thống ATGT trên tuyến QL3 đoạn qua thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. UBND thị xã sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị quản lý đường bộ có liên quan để sớm hoàn thiện hồ sơ báo cáo Tổng cục đường bộ đường bộ Việt Nam triển khai thi công.

8. *Cử tri xã Nam Tiến đề nghị thị xã chỉ đạo ngành chức năng xử lý rãnh dọc của khu tái định cư Nam Tiến, xử lý nắp đậy rãnh dọc khu tái định cư hiện nay bị vỡ nhiều gây nguy hiểm.*

**Trả lời:**

Qua kiểm tra và tiếp thu ý kiến của lãnh đạo UBND xã Nam Tiến, ý kiến của dân cư cơ sở, xác định do việc xây dựng hệ thống thoát nước khu tái định cư phía trên Ngã ba Nam Tiến đầu nối trực tiếp vào hệ thống thoát nước của Quốc lộ 3 tại công ngang Km41+900/QL.3 nên khi trời mưa to, lưu lượng thoát nước của khu vực tái định cư, nước mặt trong khu vực lớn, hệ thống công thoát nước hiện trạng không thoát kịp dẫn đến tình trạng ngập úng kéo dài ảnh hưởng đến sinh hoạt và đi lại của nhân dân. Mặt khác, rãnh dọc không được nạo vét thường xuyên (có lượng đất đá lớn, rác lắng đọng), một số tấm đan rãnh dọc đường vào khu tái định cư đã bị vỡ, sập, hư hỏng, không được thay thế kịp thời dẫn tới tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông. Tiếp thu ý kiến của cử tri và UBND xã Nam Tiến, trong thời gian tới UBND thị xã sẽ giao cho phòng Tài chính - Kế hoạch cân đối nguồn vốn để đầu tư sửa chữa, khắc phục những tồn tại trên đảm bảo việc thoát nước cũng như an toàn giao thông.

9. *Cử tri phường Bãi Bông đề nghị thị xã chỉ đạo cấm biển lại cho hợp lý để người dân dễ tìm địa chỉ tại ngõ 14 thuộc TDP Trung Tâm - phường Bãi Bông cấm biển ngõ sâu nhiều người tìm địa chỉ ngõ 14 không nhìn rõ.*

**Trả lời:**

UBND thị xã đã giao cho phòng Quản lý đô thị kiểm tra tại ngõ 14, TDP Trung Tâm, phường Bãi Bông, nhận thấy việc phản ánh và kiến nghị của cử tri là hợp lý vì hiện nay biển ngõ 14 bị che khuất bởi cột điện dân sinh và phần hàng quán mái vẩy của các hộ kinh doanh xung quanh. Phòng Quản lý đô thị đã chủ động bổ sung thêm 01 biển ngõ để người dân tiện quan sát.

10. Đại biểu xã Phúc Tân đề nghị UBND thị xã đầu tư nâng cấp đường WB3 từ xã Phúc Tân đi Tân Cương vì tuyến đường hiện nay đã xuống cấp.

**Trả lời:**

Tuyến đường WB3 từ Phúc Thuận đi Phúc Tân đã được đầu tư đưa vào sử dụng từ đã lâu, hiện nay phần nền mặt đường đã xuống cấp. UBND thị xã đã kiến nghị với Sở Giao thông vận tải và UBND tỉnh Thái Nguyên. Ngày 08/11/2019 UBND tỉnh Thái Nguyên đã có văn bản số 4702/UBND-CNN về việc đầu tư sửa chữa, cải tạo tuyến đường Phúc Thuận – Phúc Tân, giao cho Sở Giao thông vận tải lập thủ tục chuẩn bị đầu tư sửa chữa, cải tạo để thực hiện trong năm 2019, 2020. Hiện nay Sở Giao thông vận tải đang hoàn thiện thủ tục để triển khai thực hiện.

11. Cử tri xóm Đoàn Kết, xã Thuận Thành đề nghị thị xã điều chỉnh giảm quy hoạch của Công ty ICT ở dự án xây dựng khu dân cư Đa Phúc trên địa bàn xóm Đoàn Kết để tạo điều kiện cho nhân dân xóm Đoàn Kết có quy hoạch đất ở gần dân vì dự án xây dựng khu dân cư Đa Phúc đã được UBND huyện Phổ Yên (nay là thị xã Phổ Yên) chấp thuận địa điểm đầu tư từ năm 2010, đến nay Công ty vẫn chưa triển khai thực hiện dự án.

**Trả lời:**

Ngày 21/02/2020, UBND thị xã đã chỉ đạo Phòng Kinh tế thị xã đã chủ trì cùng các phòng, ban có liên quan và UBND xã Thuận Thành để kiểm tra lấy ý kiến thống nhất đề nghị thành lập Cụm Công nghiệp số 2 Cảng Đa Phúc, thị xã Phổ Yên theo đề nghị của Công ty Cổ phần tư vấn và chuyên giao công nghệ quốc tế (ICT) để làm căn cứ báo cáo UBND tỉnh xem xét quyết định. Trên cơ sở kiến nghị của nhân dân xã Thuận Thành, UBND thị xã sẽ đề nghị chủ đầu tư xem xét các nội dung kiến nghị của nhân dân và báo cáo UBND tỉnh cùng các Sở, ngành xem xét.

12. Cử tri xã Tân Hương đề nghị Thị xã điều chỉnh khu dân cư Tân Tiến để xử lý thu tiền cấp quyền sử dụng đất cho các hộ nằm trong dự án.

**Trả lời:**

Về nội dung này đề nghị UBND xã Tân Hương phối hợp với chủ đầu tư dự án Khu dân cư Tân Tiến để kiểm tra, xem xét và thống nhất với cộng đồng dân cư về nội dung đề nghị điều chỉnh. Trên cơ sở căn cứ quy định của Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 được quy định tại điều 47 đến điều 51, trên cơ sở thống nhất báo cáo UBND thị xã xem xét theo quy định.

13. Đại biểu xã Hồng Tiến đề nghị thị xã sớm giải quyết dứt điểm việc di chuyển nhà văn hóa cũ và xây dựng nhà văn hóa mới của xóm Thành Lập.

**Trả lời:**

Trong Quy hoạch của khu dân cư Thành Lập có bố trí đất công cộng để xây dựng nhà văn hóa, về phía UBND thị xã đã yêu cầu chủ đầu tư sớm điều chỉnh theo Thông báo Kết luận số 1711-TB/TU ngày 28/5/2018 của Thường trực Tỉnh ủy về chủ trương điều chỉnh dự án khu dân cư Thành Lập, thị xã Phổ Yên. UBND tỉnh đã có văn bản số 5265/UBND-QHXS ngày 21/12/2018 về việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết Khu dân cư tập trung Thành Lập, thị xã Phổ Yên để có cơ sở giao đất thực hiện việc đầu tư xây dựng NVH Thành Lập. UBND thị xã đã tích cực phối hợp với Chủ đầu tư dự án để thực hiện việc điều chỉnh Quy hoạch theo tinh thần văn bản của UBND tỉnh. Tuy nhiên việc phối hợp với chính quyền địa phương của chủ đầu tư dự án triển khai thực hiện điều chỉnh quy hoạch rất chậm. Sau khi Quy hoạch điều chỉnh được phê duyệt, UBND thị xã sẽ tiếp tục đôn đốc chủ đầu tư hoàn thiện hạ tầng để bàn giao cho UBND thị xã thực hiện đầu tư xây dựng nhà văn hóa.

14. *Cử tri xã Minh Đức đề nghị mở rộng đường quốc lộ 261 hiện nay đường hẹp so với số lượng lưu thông đi lại hàng ngày gây tai nạn giao thông cho các xã vùng 3.*

**Trả lời:**

Ngày 6/03/2019 UBND thị xã Phổ Yên có văn bản số 221/UBND-QLĐT về việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị cử tri gửi tới kỳ họp thứ 7 HĐND thị xã khóa I. Sở Giao thông vận tải tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp cùng UBND thị xã kiểm tra các nội dung kiến nghị và đã giải quyết được cơ bản các nội dung kiến nghị của cử tri và nhân dân. Trong các buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 8 và các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi kỳ họp thứ 9 HĐND thị xã khóa I, Phòng Quản lý đô thị thị xã phối hợp cùng UBND các xã, phường kiểm tra cụ thể. Trên cơ sở đó UBND thị xã đã có văn bản số 302/UBND-QLĐT ngày 12/3/2020 đề xuất với Sở Giao thông vận tải tỉnh Thái Nguyên một số nội dung nhằm giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri trên địa bàn như sau:

- Đề nghị xây rãnh dọc:

+ Đường ĐT.261 từ Km 33+600m – Km 34+200m chiều dài L = 500m; Km 33+700m – Km 34+300m chiều dài L = 300m thuộc địa bàn xã Minh Đức.

+ Đường ĐT.274 từ Km 0+600m – Km 0+900m chiều dài L = 300m thuộc địa bàn xã Đắc Sơn.

+ Đường ĐT.274 từ Km 2+120m – Km 2+240m (TT) và đoạn từ Km 2+290m – Km 2+700m (TT) chiều dài L = 530m thuộc địa bàn xã Vạn Phái.

- Mở rộng mặt đường ĐT.261:

+ ĐT.261 đoạn từ Km 27+00m đến Km30+00 chiều dài L = 3000m thuộc địa bàn xã Phúc Thuận.

+ ĐT.261 đoạn từ Km 33+600m – Km 35Km 30+00m chiều dài L = 3.000m thuộc địa bàn xã Phúc Thuận.+300m chiều dài L = 1.700m thuộc địa bàn xã Minh Đức.

Trên cơ sở đó, Sở Giao thông vận tải đã báo cáo và UBND tỉnh đã có Quyết định số 1084/QĐ-UBND ngày 22/4/2020 về việc Xây rãnh thoát nước chống ngập Km33+500-Km34+400, Km35+700 - Km36+100 Đường ĐT.261. Để dự án triển khai thi công được thuận lợi và đáp ứng theo đúng tiến độ, UBND thị xã đã có văn bản số 673/UBND-QLĐT về việc di chuyển các công trình công cộng, GPMB công trình Xây rãnh thoát nước chống ngập Km33+500-Km34+400, Km35+700 - Km36+100 Đường ĐT.261. Đối với các đoạn tuyến còn lại UBND thị xã sẽ tiếp tục đề nghị Sở Giao thông vận tải báo cáo UBND tỉnh sớm triển khai để giải quyết các kiến nghị của cử tri và nhân dân.

15. *Đại biểu xã Thuận Thành đề nghị thị xã yêu cầu đơn vị thi công QL 3 mới chi trả tiền cho 21 đã có hồ sơ và biên bản.*

**Trả lời:**

Căn cứ văn bản số 3856/UBND-CNN ngày 08/9/2017 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc xử lý, giải quyết lún, nứt nhà do thi công dự án đầu tư xây dựng đường QL3 mới Hà Nội – Thái Nguyên và dự án nâng cấp, cải tạo QL3 cũ địa phận tỉnh Thái Nguyên;

Căn cứ văn bản số 6996/BGTVT-CQLXD ngày 29/6/2018 của Bộ Giao thông vận tải về việc trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội khóa XIV Hoàng Văn Hùng – Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên;

Căn cứ văn bản số 1120/UBND-QLĐT ngày 24/9/2018 của UBND thị xã Phổ Yên về việc phối hợp giải quyết các tồn tại do thi công các Dự án: Xây dựng QL3 mới đoạn Hà Nội – Thái Nguyên; Nâng cấp cải tạo QL3 cũ; Nút giao Yên Bình trên địa bàn thị xã Phổ Yên;

Căn cứ văn bản số 14639/BGTVT-CQLXD ngày 26/12/2018 của Bộ giao thông vận

tải về việc trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Thái Nguyên gửi tới Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV;

Căn cứ văn bản số 695/BGTVT-CQLXD ngày 21/01/2019 của Bộ giao thông vận tải về việc khẩn trương giải quyết dứt điểm xử lý việc gây hư hỏng, lún, nứt nhà dân trong quá trình thi công chưa được đền bù, hỗ trợ đối với Dự án QL3 mới và Dự án QL3 cũ qua địa phận tỉnh Thái Nguyên;

Căn cứ văn bản số 115/BQLDA2-PID25 ngày 31/01/2019 của Ban quản lý dự án 2 - Bộ giao thông vận tải về việc giải quyết ảnh hưởng do thi công QL3 mới trên địa phận tỉnh Thái Nguyên;

Căn cứ văn bản số 256/CQLXD-ĐB1 ngày 31/01/2019 của Cục quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông về việc xử lý hư hỏng, lún, nứt nhà dân trong quá trình thi công chưa được đền bù, hỗ trợ đối với Dự án QL3 mới và Dự án QL3 cũ, đoạn qua tỉnh Thái Nguyên;

Căn cứ văn bản số 235/BQLDA2-PID25 ngày 12/3/2019 của Ban QLDA2 về việc phối hợp giải quyết ảnh hưởng do thi công Dự án QL3 mới trên địa phận thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

Căn cứ văn bản số 154/UBND-QLĐT ngày 20/02/2019 về việc giải quyết kiến nghị của nhân dân về xử lý hư hỏng, lún nứt nhà chưa được đền bù do thi công QL3 mới Hà Nội-Thái Nguyên, Quốc lộ 3 địa phận thị xã Phổ Yên. Trong đó yêu cầu các xã, phường phối hợp với Ban QLDA2 giải quyết dứt điểm các tồn tại và đề nghị các xã, phường trả lời các hộ dân không đủ điều kiện chi trả;

Căn cứ văn bản số 358/UBND-TH ngày 13/2/2020 về việc kiểm tra thực hiện các kiến nghị sau giám sát của Ủy ban MTTQ tỉnh;

Căn cứ Công văn số 280/SGTVT-QLCLCT&ATGT của Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên ngày 25/02/2020 về việc triển khai thực hiện các kiến nghị sau giám sát của Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên;

Năm 2019, UBND thị xã Phổ Yên đã phối hợp với Ban Quản lý dự án 2 Bộ Giao thông vận tải để giải quyết xử lý hư hỏng, lún, nứt nhà dân trong quá trình thi công chưa được đền bù, hỗ trợ đối với Dự án QL3 mới và Dự án QL3 cũ, đoạn qua tỉnh Thái Nguyên, kết quả như sau:

- Đối với tuyến QL3 mới Hà Nội-Thái Nguyên:

Danh sách tổng hợp đề nghị 75 hộ tuyến chính, 35 hộ thuộc nút giao Yên Bình. Tuy nhiên, UBND các xã đã phối hợp với các hộ dân để cung cấp hồ sơ tài liệu có liên quan làm căn cứ nhưng chỉ có 27 hộ cung cấp được xác nhận của đơn vị thi công. Trên cơ sở trình của Ban QLDA2, UBND thị xã đã ra quyết định phê duyệt dự toán, kinh phí hỗ trợ cho 27 hộ dân. Ban QLDA2 đã phối hợp với Ban BT GPMB thị xã chi trả cho các hộ dân.

Sau khi chi trả xong, trong 27 hộ được chi trả có hộ Ông Hà Văn Đọc, xã Hồng Tiến có đề nghị xem xét bổ sung hạng mục bị ảnh hưởng và Ban QLDA 2 đã có văn bản đề nghị và UBND thị xã đã có quyết định phê duyệt bổ sung kinh phí hỗ trợ. Ban QLDA2 đã tiến hành phối hợp để chi trả bổ sung xong.

Ngày 10/5/2019 UBND thị xã đã có văn bản số 505/UBND-QLĐT báo cáo Sở Giao thông vận tải về việc phối hợp giải quyết xử lý hư hỏng, lún, nứt, nhà dân trong quá trình thi công chưa được đền bù, hỗ trợ đối với Dự án Quốc lộ 3 cũ, Quốc lộ 3 mới Hà Nội – Thái Nguyên đoạn qua tỉnh Thái Nguyên.

Trong buổi làm việc thực hiện các kiến nghị của cử tri của Ủy ban MTTQ tỉnh tại thị xã Phổ Yên, UBND thị xã có nêu việc kiến nghị của các hộ dân về việc xử lý hư hỏng, lún, nứt nhà dân trong quá trình thi công chưa được đền bù, hỗ trợ đối với Dự án QL3

mới và Dự án QL3 cũ, đoạn qua thị xã Phổ Yên. Ủy ban MTTQ tỉnh đã có kiến nghị UBND tỉnh và UBND tỉnh đã có văn bản số 358/UBND-TH ngày 13/2/2020 về việc kiểm tra thực hiện các kiến nghị sau giám sát của Ủy ban MTTQ tỉnh. Trên cơ sở đó Sở Giao thông vận tải đã có văn bản số 280/SGTVT-QLCLCT&ATGT ngày 25/02/2020 về việc triển khai thực hiện các kiến nghị sau giám sát của Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên.

Trong quá trình phối hợp lập hồ sơ đền bù, các hộ dân và UBND xã Thuận Thành chưa cung cấp được hồ sơ, tài liệu, biên bản hiện trường nên không có căn cứ để xem xét bồi thường. Tại văn bản số 6996/BGTVT-CQLXD ngày 29/6/2018 của Bộ giao thông vận tải đã nêu rõ do Dự án đã hoàn thành kết thúc thời hạn bảo hành, do vậy Dự án dừng việc tiếp nhận giải quyết kiến nghị mới khiếu nại về rung nứt công trình của các hộ dân.

Tuy nhiên, cử tri xã Thuận Thành vẫn chưa đồng thuận với nội dung trả lời trên. Theo báo cáo của UBND xã Thuận Thành, tại thời điểm năm 2013 nhân dân các xóm có được đơn vị thẩm định phối hợp cùng BQLDA 2 và đại diện UBND xã Thuận Thành tới từng hộ gia đình thẩm tra thiết lập biên bản kiểm tra hiện trạng của các công trình. Sau khi thẩm định, nhân dân không được nhận lại biên bản; kiểm tra hồ sơ lưu tại UBND xã thời điểm đó cũng không có. Lý do, sau khi ký xác nhận của UBND xã, đơn vị thẩm định đã cầm hồ sơ để ký hoàn thiện đối với các phòng ban và không chuyển lưu hồ sơ về địa phương.

UBND thị xã đã đề nghị UBND xã Thuận Thành trả lời cho các hộ dân được biết, nhằm giải quyết triệt để các kiến nghị của công dân theo đúng quy định của pháp luật, tránh xảy ra tình trạng kiến nghị kéo dài khi chưa cung cấp được hồ sơ, tài liệu, biên bản hiện trường để giải quyết.

*16. Cử tri xóm Chiềng, xã Đắc Sơn đề nghị thị xã quan tâm đầu tư làm rãnh thoát nước hai bên đường Tỉnh lộ 274 đoạn chạy qua địa bàn xóm Chiềng (khu vực nhà văn hóa xóm) do năm 2017 Tỉnh đầu tư mở rộng đường mỗi bên 01m đã lấp kín rãnh thoát nước, dẫn đến mỗi khi mưa gây ngập úng khu vực nhà văn hóa, ảnh hưởng tới sinh hoạt của nhân dân.*

#### **Trả lời:**

Ngày 6/03/2019 UBND thị xã Phổ Yên có văn bản số 221/UBND-QLĐT về việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị cử tri gửi tới kỳ họp thứ 7 HĐND thị xã khóa I. Sở Giao thông vận tải tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp cùng UBND thị xã kiểm tra các nội dung kiến nghị và đã giải quyết được cơ bản các nội dung kiến nghị của cử tri và nhân dân. Trong các buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 8 và các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi kỳ họp thứ 9 HĐND thị xã khóa I, Phòng Quản lý đô thị thị xã phối hợp cùng UBND các xã, phường kiểm tra cụ thể. Trên cơ sở đó UBND thị xã đã có văn bản số 302/UBND-QLĐT ngày 12/3/2020 đề xuất với Sở Giao thông vận tải tỉnh Thái Nguyên một số nội dung nhằm giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri trên địa bàn như sau:

- Đề nghị xây rãnh dọc:

+ Đường ĐT.261 từ Km 33+600m – Km 34+200m chiều dài L = 500m; Km 33+700m – Km 34+300m chiều dài L = 300m thuộc địa bàn xã Minh Đức.

+ Đường ĐT.274 từ Km 0+600m – Km 0+900m chiều dài L = 300m thuộc địa bàn xã Đắc Sơn.

+ Đường ĐT.274 từ Km 2+120m – Km 2+240m (TT) và đoạn từ Km 2+290m – Km 2+700m (TT) chiều dài L = 530m thuộc địa bàn xã Vạn Phái.

- Mở rộng mặt đường ĐT.261:

+ ĐT.261 đoạn từ Km 27+00m đến Km30+00 chiều dài L = 3000m thuộc địa bàn xã Phúc Thuận.

+ ĐT.261 đoạn từ Km 33+600m – Km 35Km 30+00m chiều dài L = 3.000m thuộc địa bàn xã Phúc Thuận.+300m chiều dài L = 1.700m thuộc địa bàn xã Minh Đức.

Trên cơ sở đó, Sở Giao thông vận tải đã báo cáo và UBND tỉnh đã có Quyết định số 1084/QĐ-UBND ngày 22/4/2020 về việc Xây rãnh thoát nước chống ngập Km33+500-Km34+400, Km35+700 - Km36+100 Đường ĐT.261. Để dự án triển khai thi công được thuận lợi và đáp ứng theo đúng tiến độ, UBND thị xã đã có văn bản số 673/UBND-QLĐT về việc di chuyển các công trình công cộng, GPMB công trình Xây rãnh thoát nước chống ngập Km33+500-Km34+400, Km35+700 - Km36+100 Đường ĐT.261. Đối với các đoạn tuyến còn lại UBND thị xã sẽ tiếp tục đề nghị Sở Giao thông vận tải báo cáo UBND tỉnh sớm triển khai để giải quyết các kiến nghị của cử tri và nhân dân.

*17. Cử tri miền Đầm Muong, xã Minh Đức đề nghị nhà nước đầu tư xây dựng cây cầu cứng từ Đầm Muong sang Sông Công qua bến đò ông út để nhân dân thuận lợi cho việc đi lại thông thương phát triển kinh tế xã hội của địa phương.*

**Trả lời:**

Trong những năm vừa qua thị xã nhận được nhiều kiến nghị của nhân dân các xã miền núi khu vực phía tây của Phố Yên, trong đó có xã Minh Đức, phường Bắc Sơn, xã Thành Công thường xuyên tham gia giao thông trên tuyến đường ĐT.261 đi bến đò đầm muong sang phường Thắng Lợi, thành phố Sông Công về việc xin đầu tư xây dựng cầu cứng qua sông Công. UBND thị xã đã có văn bản số 1092/UBND-QLĐT ngày 13/7/2017 về việc đề nghị đầu tư xây dựng cầu cứng qua Sông công thuộc xã Minh Đức, thị xã Phố Yên kết nối với phường Thắng Lợi, Thành phố Sông Công nhưng tại thời điểm đó ngân sách nhà nước chưa bố trí được kinh phí xây dựng cầu.

Đến năm 2019, trên địa bàn vẫn còn các vị trí rất cần cầu phục vụ đi lại của nhân dân, ngày 21/6/2019 UBND thị xã đã có Văn bản số 708/UBND-QLĐT về việc đề nghị làm cầu dân sinh phục vụ đi lại của nhân dân vùng khó khăn (*trong đó có đề nghị xây dựng 04 cầu*). Thực hiện Văn bản số 555/BQLDAGT-QLDA2 ngày 19/8/2019 về việc xác nhận chính xác lại danh mục cầu dân sinh để đầu tư xây dựng trong trường hợp dự án LRAMP bố trí được vốn. UBND thị xã đã kiểm tra rà soát và đề nghị thực hiện đầu tư xây dựng 04 cầu dân sinh giai đoạn tiếp theo, trong đó có đề xuất cầu cứng nối xã Minh Đức với phường Thắng lợi của Thành phố Sông Công (*thay thế cầu dân sinh*) với kết cấu Cầu BTCT 3x33 rộng 4m. Hiện nay Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh đã tổng hợp và có văn bản số 601/BQLDAGT-QLDA ngày 10/9/2019 trình UBND tỉnh xem xét và UBND tỉnh Thái Nguyên đã có Văn bản số 4130/UBND-CNN ngày 04/10/2019 đề nghị Bộ Giao thông vận tải xem xét.

**III. Lĩnh vực Tài chính, ngân sách (64 ý kiến):**

*1. Đại biểu xã Nam Tiến đề nghị nhà nước quan tâm đầu tư tuyến đường từ QL3 vào đường sắt khoảng hơn 400m (nhân dân đã hiến đất.....100% nhà nước). Đẩy nhanh tiến độ tuyến đường từ xóm Vàng, xã Tân Hương đi trung tâm văn hóa .*

**Trả lời:**

UBND thị xã đã giao cho phòng Tài chính – kế hoạch thị xã đã kiểm tra thực tế và đã tham mưu cho UBND thị xã Quyết định chủ trương đầu tư dự án trong đó đã giao cho UBND xã Nam Tiến làm chủ đầu tư tiến hành các thủ tục đầu tư tuyến đường trên.

*2. Cử tri xã Nam Tiến đề nghị:*

- + Yêu cầu chủ dự án Đông Tây 2 làm đường gom cho dân đi lại thuận tiện
- + Đề nghị làm đường nối từ khu tái định cư Nam Tiến đi vào cánh đồng để nhân dân đi lại sản xuất được thuận lợi.

+ Đề nghị thị xã kiểm tra dự án khu đô thị Nam Thái có triển khai thực hiện hay không để người dân địa phương còn làm đường giao thông.

**Trả lời:**

+ Dự án Đông Tây 2 hiện nay đang đề nghị UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư do vậy chủ đầu tư chưa thực hiện làm đường gom cho nhân dân được.

+ Do ngân sách Thị xã chưa bố trí kinh phí làm đường nối từ khu tái định cư Nam Tiến đi vào cánh đồng, UBND Thị xã sẽ giao cho các ngành chuyên môn nghiên cứu và đề xuất lồng ghép các nguồn vốn trong giai đoạn 2021-2025.

+ Dự án khu đô thị Nam Thái hiện nay đang triển khai đến giai đoạn mời gọi các nhà đầu tư vào nghiên cứu, khảo sát và chưa tổ chức đấu thầu để lựa chọn nhà đầu tư. Do vậy nhân dân địa phương chưa thể thực hiện làm đường giao thông được.

3. Đại biểu xã Nam Tiến đề nghị đầu tư xây dựng trụ sở tại vị trí bộ phận một cửa hiện nay.

**Trả lời:**

Do Thị xã chưa có kinh phí để đầu tư xây mới công trình, do vậy phòng Tài chính – kế hoạch thị xã đã kiểm tra và đã đề xuất tham mưu cho UBND thị xã ban hành chủ trương sửa chữa trong đó giao cho UBND xã Nam Tiến làm chủ đầu tư tiến hành các thủ tục đầu tư cải tạo trụ sở làm việc và nhà làm việc bộ phận một cửa.

4. Cử tri phường Bắc Sơn đề nghị Thị xã quan tâm đầu tư xây dựng hệ thống mương thoát nước thải khu dân cư Z 131, hành lang rãnh thoát nước đường T05, khu dân cư ở tập trung như tổ dân phố Phúc Long, Sơn Trung, A1... gây tắc nước thải ô nhiễm môi trường khu dân cư.

**Trả lời:**

Do nguồn ngân sách còn khó khăn nên Thị xã chưa bố trí được kinh phí xây dựng trong năm 2020.

5. Cử tri xóm Nghè và cử tri xóm Tân Thành, xã Đông Cao: Tiếp tục đề nghị Nhà nước xây dựng đường gom ven đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên khu vực Bờ Chè để nhân dân có đường dân sinh đi lại phục vụ sản xuất.

**Trả lời:**

- Dự án đầu tư Đường cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên đã hoàn thành kết thúc thời hạn bảo hành, do vậy Dự án dừng việc tiếp nhận giải quyết các kiến nghị mới khiếu nại liên quan đến công trình của các hộ dân. Thực hiện Kết luận số 136-KL/TU ngày 30/6/2017 của Thường trực Tỉnh ủy Thái Nguyên & Công văn số 3855/UBND-CNN ngày 08/9/2017 của UBND tỉnh về việc thực hiện kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân thị xã Phổ Yên.

UBND thị xã Phổ Yên đã chủ động phối hợp với Sở Giao thông vận tải tỉnh Thái Nguyên cùng UBND các xã, phường trên tuyến đường QL3 mới (Hà Nội - Thái Nguyên) kiểm tra, rà soát cụ thể các tuyến đường gom. Tuy nhiên, qua kiểm tra hiện trường và tiếp thu ý kiến của dân cư cũng như báo cáo của UBND các xã, phường trên tuyến đường QL3 mới (Hà Nội - Thái Nguyên) thì việc đầu tư xây dựng những tuyến đường gom chưa thể triển khai vì một số lý do cụ thể như sau:

+ Mặt bằng hiện trạng không đảm bảo điều kiện triển khai thi công xây dựng.

+ Việc đầu tư xây dựng những tuyến đường gom thực hiện theo cơ chế nông thôn mới, UBND tỉnh chỉ hỗ trợ xi măng phần mặt đường. Nguồn kinh phí đối ứng từ nhân dân địa phương rất khó khăn, không thể đóng góp được vì ven đường gom không có các hộ dân sinh sống nên không thực hiện được theo cơ chế nhân dân tự làm nhà nước hỗ trợ.



Do nguồn vốn ngân sách của Thị xã còn nhiều khó khăn, UBND thị xã sẽ tiếp tục đề nghị UBND tỉnh Thái nguyên hỗ trợ để đầu tư xây dựng các tuyến đường gom dân sinh ven đường cao tốc Hà Nội – Thái nguyên để phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân.

6. Đại biểu xã Đông Cao đề nghị thị xã đầu tư GPMB và xây dựng sân vận động xã Đông Cao.

**Trả lời:**

Hiện nay, phòng Tài chính – kế hoạch thị xã đã tham mưu cho UBND thị xã phê duyệt chủ trương và phê duyệt dự án từ năm 2017 với tổng kinh phí 2.788 triệu đồng. Tuy nhiên do ngân sách còn hạn hẹp, mặt khác thị xã đang phải tập trung đầu tư các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách nên chưa cân đối bố trí được kinh phí cho dự án.

7. Đại biểu Lưu Đình Đông đề nghị UBND thị xã chỉ đạo các quan tham mưu cho UBND thị xã thực hiện các nội dung trong Đề án đã được HĐND thị xã thông qua việc xây dựng thể trận quân sự trong khu vực phòng thủ của thị xã Phố Yên giai đoạn 2016 – 2025, tầm nhìn 2035. Nội dung đề án xác định năm 2019 - 2020 thị xã xây dựng 01 trường huấn luyện kỹ thuật phục vụ cho công tác huấn luyện lực lượng vũ trang thị xã.

**Trả lời:**

Do ngân sách của Thị xã khó khăn, Thị xã sẽ xem xét cân đối trong giai đoạn 2021-2025.

8. Cử tri xã Tiên Phong đề nghị UBND thị xã đầu tư mở rộng tuyến đường ATK từ cây Quýt đi Cổ Pháp, Yên Trung chiều dài 5,4 km.

**Trả lời:**

Do ngân sách Thị xã còn khó khăn nên chưa bố trí được kinh phí trong năm 2020.

9. Đại biểu xã Tiên Phong đề nghị thị xã cho đấu thầu và tiếp tục thực hiện dự án khu dân cư đường tránh chợ Cầu Gó.

**Trả lời:**

Dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt Danh mục dự án khu đô thị, điểm dân cư nông thôn, khu nhà ở thực hiện theo hình thức đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư. UBND thị xã đã giao cho Ban QL đầu tư xây dựng lập hồ sơ, thủ tục liên quan để đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án.

10. Đại biểu xã Hồng Tiến đề nghị bố trí diện tích đất và đầu tư xây dựng nhà văn hóa thôn Thành Lập.

**Trả lời:**

Hiện nay, UBND Thị xã đã dự kiến bố trí diện tích đất để xây dựng Nhà văn hoá thôn Thành Lập, xã Hồng Tiến tại khu dân cư Thành Lập. Tuy nhiên, diện tích đã bố trí hiện nay đang chưa phù hợp theo đề nghị của nhân dân. Tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri Thị xã đang phối hợp với các ngành liên quan đề trình UBND Tỉnh điều chỉnh lại quy hoạch của dự án khu dân cư Thành Lập để bố trí đất xây dựng Nhà văn hoá thôn Thành Lập.

11. Đại biểu xã Hồng Tiến đề nghị thị xã quan tâm đầu tư nâng cấp, mở rộng trạm y tế xã đã xuống cấp.

**Trả lời:**

Tài sản trạm y tế xã Hồng Tiến do sở Y tế trực thuộc ngân sách tỉnh Thái nguyên quản lý. Tuy nhiên, tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri UBND Thị xã đã giao cho Phòng Tài chính – kế hoạch thị xã chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra thực tế. Đến nay, UBND thị xã Phố Yên đã ban hành chủ trương sửa chữa và hỗ trợ kinh phí

sửa chữa từ nguồn ngân sách của thị xã trong đó: đã giao cho UBND xã Hồng Tiến làm chủ đầu tư tiến hành các thủ tục đầu tư cải tạo theo quy định.

*12. Đại biểu các xã, phường đề nghị thị xã quan tâm ưu tiên cho đầu tư các công trình, dự án cấp thiết.*

**Trả lời:**

Do nguồn vốn đầu tư chủ yếu là từ nguồn thu tiền sử dụng đất nên còn khó khăn nên trong những năm vừa qua Thị xã thực hiện điều hành vốn đầu tư theo hướng quan tâm ưu tiên cho đầu tư các công trình, dự án cấp thiết như: Đầu tư xây dựng trường lớp học khắc phục tình trạng quá tải, xây dựng Nông thôn mới phục vụ về đích hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, xây dựng hạ tầng thiết yếu phục vụ Đề án xây dựng Thị xã Phổ Yên là đô thị loại III.

*13. Đại biểu Hội Doanh nghiệp thị xã đề nghị cho kiểm tra và thu hồi các dự án không triển khai theo quy định.*

**Trả lời:**

UBND Thị xã đã phối hợp với các Sở, ngành có liên quan của Tỉnh kiểm tra, đôn đốc các dự án chậm tiến độ. Đồng thời UBND thị xã đã gửi văn bản báo cáo UBND Tỉnh Thái nguyên đề nghị thu hồi các dự án trên. Hiện nay, trên địa bàn thị xã Phổ Yên đã có tổng số **33 dự án** triển khai chậm tiến độ không có khả năng thực hiện tiếp và dự án chưa triển khai được thu hồi.

*14. Đại biểu các xã, phường đề nghị thị xã cân đối ngân sách để phục vụ Đại hội Đảng các cấp và hoạt động thường xuyên vì hiện nay phân bổ ngân sách công tác Đảng cho Đảng bộ các xã, phường còn thấp, không đảm bảo cho hoạt động của Đảng bộ.*

**Trả lời:**

Định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách tỉnh Thái nguyên giai đoạn 2016-2020 được thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 39/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái nguyên. Số liệu dự toán chi ngân sách hàng năm cho khối xã, phường được Tỉnh phê duyệt UBND Thị xã đã thực hiện phân bổ hết cho UBND các xã, phường. Ngoài ra, hàng năm UBND Thị xã đã phải bố trí từ nguồn vượt thu của ngân sách cấp Thị xã để bổ sung thêm cho UBND các xã, phường một số nhiệm vụ mà Tỉnh không giao như: KP hoạt động của HĐND, Kinh phí hỗ trợ cải cách hành chính... Trong điều kiện khó khăn chung toàn tỉnh, UBND Thị xã đề nghị UBND các xã, trình HĐND cùng cấp đảm bảo kinh phí hoạt động của Đảng từ các nguồn tiết kiệm chi của các sự nghiệp khác đã giao trong dự toán, từ nguồn tăng thu hàng năm của ngân sách cấp xã; hiện nay do kinh phí của ngân sách Thị xã rất khó khăn nên không có kinh phí hỗ trợ thêm.

*15. Đại biểu các xã, phường đề nghị thị xã cân đối ngân sách từ tiền đất để đầu tư kết cấu hạ tầng cho các xã, phường.*

**Trả lời:**

Nguồn thu tiền sử dụng đất trên địa bàn được thực hiện theo Nghị quyết số 38/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái nguyên theo đó ngân sách Thị xã Phổ Yên chỉ được hưởng 90% trên tổng số thu. Trên cơ sở số thu tiền sử dụng đất được hưởng, ngoài việc phải giành 10% chi cho công tác đo đạc, quản lý sử dụng đất theo quy định, số còn lại UBND thị xã đã trình HĐND chi đầu tư lại cơ sở vật chất, kết cấu hạ tầng cho các xã, phường, trường học... trên địa bàn Thị xã. Do nguồn vốn đầu tư của Thị xã hàng năm chủ yếu là từ nguồn thu sử dụng đất, nên UBND Thị xã phải thực hiện cân đối chi đầu tư chung trên địa bàn toàn Thị xã ( *trong đó có các xã, phường* ) theo lộ trình thực hiện các Chương trình, Đề án chứ không thực hiện được phương án tiền đất thu của địa

phương nào chỉ thực hiện đầu tư cơ sở hạ tầng, vật chất tại địa phương đó theo ý kiến đề nghị của cử tri.

16. Đại biểu UBKT Thị ủy đề nghị thị xã dành nguồn ngân sách hợp lý để thanh toán nợ xây dựng và ưu tiên đầu tư dự án cấp bách, đã đầu tư phải có nguồn theo đúng quy định (đặc biệt là các dự án xử lý nước thải khu công nghiệp, khu dân cư, xây dựng trường học).

**Trả lời:**

- Về đầu tư xây dựng các dự án xử lý nước thải : Hiện nay các dự án xử lý nước thải khu công nghiệp, khu dân cư đều được chủ đầu tư xây dựng theo thiết kế và nguồn vốn đầu tư của từng dự án ; không thực hiện đầu tư từ nguồn ngân sách của Thị xã mà Thị xã chỉ thực hiện tiếp nhận bàn giao để quản lý vận hành. Đến nay UBND Thị xã đã thực hiện tiếp nhận 1 số nhà máy xử lý nước thải trong khu Công nghiệp Yên Bình để tiếp tục vận hành và quản lý.

-Về sử dụng nguồn vốn đầu tư: Tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri về phân bổ nguồn vốn trong năm 2020 UBND Thị xã đã ưu tiên thanh toán trả nợ xây dựng.

17. Đại biểu hội Doanh nghiệp thị xã đề nghị thị xã có phương án thanh toán tiền nợ các công trình của các doanh nghiệp.

**Trả lời:**

UBND Thị xã đã thực hiện phân bổ nguồn vốn đầu tư ưu tiên cho trả nợ các công trình. Tuy nhiên do nguồn vốn đầu tư hàng năm của Thị xã chủ yếu là từ nguồn thu tiền sử dụng đất nên việc bố trí vốn thanh toán trả nợ còn nhiều khó khăn, Thị xã sẽ cân đối tiếp tục trả nợ dần trong thời gian tới.

18. Đại biểu xã Vạn Phái đề nghị UBND thị xã hỗ trợ kinh phí để sửa chữa hội trường cũ của UBND xã đã xuống cấp.

**Trả lời:**

Hiện nay, UBND thị xã đã ban hành chủ trương giao cho UBND xã Vạn Phái làm chủ đầu tư tiến hành các thủ tục đầu tư cải tạo sửa chữa hội trường của UBND xã.

19. Đại biểu phường Bãi Bằng đề nghị thị xã cấp kinh phí GPMB để phường xây dựng 5 nhà văn hóa TDP Bông Hồng, Đại Hưng, Đại Phú, Đại Thịnh, Đại Đông.

**Trả lời:**

Đối với xây dựng mới các nhà văn hoá xóm, TDP trên địa bàn Thị xã, UBND Thị xã đã trình HĐND phương án hỗ trợ chung theo cơ chế: Đối với các xã, phường miền núi hỗ trợ 50 triệu đồng/nhà; các xã, phường còn lại hỗ trợ 40 triệu đồng/nhà. Ngoài ra, địa phương phải tự bố trí diện tích đất để xây dựng, UBND Thị xã không có kinh phí để hỗ trợ công tác GPMB.

20. Đại biểu xã Tân Phú đề nghị thị xã đầu tư thi công Trường MN Tân Phú (2 tầng 8 phòng học)

**Trả lời:**

Dự án xây dựng Nhà lớp học 2 tầng 8 phòng trường MN Tân Phú đã được HĐND phê duyệt danh mục dự án khởi công mới năm 2020. Dự án đã được UBND thị xã ban hành chủ trương giao cho Ban QLDA đầu tư xây dựng làm chủ đầu tư. Theo báo cáo của Chủ đầu tư, dự án đang trình Phòng Quản lý đô thị thị xã thẩm định Báo cáo KTKT làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo.

21. Cử tri xóm Chiềng, xã Đắc Sơn đề nghị thị xã quan tâm, đầu tư sửa chữa, nâng cấp tuyến kênh cấp hai dài hơn 1.000m, đã xuống cấp (xây dựng hơn 20 năm) tuyến kênh

*phục vụ 6 xóm tưới tiêu, phục vụ nhân dân sản xuất.*

**Trả lời:**

Hiện nay, có nhiều địa phương đề nghị sửa chữa, nâng cấp kênh mương trong đó có kênh mương xóm Chiềng nhưng do ngân sách Thị xã còn khó khăn nên UBND thị xã đã giao Phòng Kinh tế chủ trì, phối hợp với Phòng TCKH kiểm tra các tuyến kênh mương, đề xuất giải pháp phân kỳ đầu tư theo giai đoạn trong những năm tới.

22. *Cử tri xã Minh Đức đề nghị: Thị xã tiếp tục quan tâm đầu tư vốn đối ứng xây dựng đường giao thông liên thôn hiện Minh Đức còn trên 6 km đường ngõ và nội đồng chưa được đầu tư xây dựng nên khó khăn cho việc đi lại, sản xuất cho nhân dân.*

**Trả lời:**

Do ngân sách Thị xã còn khó khăn nên chưa có kinh phí hỗ trợ trong năm 2020. Trên cơ sở ý kiến đề nghị của cử tri như trên, UBND Thị xã giao nhiệm vụ cho UBND xã Minh Đức hàng năm có trách nhiệm rà soát và đề xuất với UBND Thị xã để bố trí vốn hỗ trợ cho các công trình trong giai đoạn 2021-2025.

23. *Cử tri xã Đắc Sơn đề nghị thị xã quan tâm đầu tư xây dựng Nhà đa năng của xã vì hiện nay xã Đắc Sơn là 1 trong 9 xã xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu của tỉnh nhưng chưa đầu tư xây dựng Nhà đa năng xã.*

**Trả lời:**

Hiện nay, xã Đắc Sơn đã đạt chuẩn NTM, nhà hội trường trung tâm văn hóa đang sử dụng đảm bảo đáp ứng tiêu chí. Tuy nhiên, việc đầu tư xây dựng nhà thi đấu đa năng là cần thiết để đảm bảo các tiêu chí xây dựng xã NTM kiểu mẫu đối với xã Đắc Sơn. UBND thị xã Phổ Yên đang xây dựng kế hoạch và đề xuất với UBND tỉnh, Sở Kế hoạch & đầu tư tỉnh Thái Nguyên bổ sung công trình vào kế hoạch đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia cho các xã NTM kiểu mẫu trong giai đoạn 2020-2021.

24. *Cử tri xóm An Phong xã Đông Cao đề nghị thiết kế dốc cống xóm đường lên đê trong dự án làm đường gom ven đê phải thiết kế độ thoải để thuận lợi việc đi lại của nhân dân (hiện nay dốc quá đứng không đi được). Đề nghị thiết kế các dốc lên mặt đê phải đảm bảo an toàn giao thông cả về độ dốc và chiều rộng mặt đường đảm bảo an toàn cho người dân.*

**Trả lời:**

Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đê Chã, đoạn từ đầu đường ứng cứu đến km3+100 thuộc địa thị xã Phổ Yên, do Chi cục Thủy lợi làm chủ đầu tư, trong đó các tuyến đường gom thuộc hành lang bảo vệ đê thuộc quản lý của Chi cục Thủy lợi, tiếp thu ý kiến đề nghị của cử tri UBND Thị xã sẽ có văn bản đề xuất cụ thể với Chi cục Thủy lợi tỉnh Thái Nguyên.

25. *Cử tri xóm Tân Thành, xã Đông Cao đề nghị nhà nước sớm đầu tư xây dựng cống Chéo trên tuyến đường Chã đi Thanh Xuyên để đảm bảo an toàn giao thông.*

**Trả lời:**

Đến nay, Dự án nâng cấp, cải tạo cống Chéo, xã Đông Cao đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Ban quản lý các dự án công trình XDCB thị xã làm chủ đầu tư đã tổ chức đấu thầu xong và ký kết hợp đồng với đơn vị thi công để chuẩn bị khởi công theo quy định.

26. *Cử tri xã Nam Tiến đề nghị thị xã xem xét, chỉ đạo nhà đầu tư dự án bến xe thực hiện việc xây mương, đường theo đúng quy hoạch được cấp thẩm quyền phê duyệt.*

**Trả lời:**

Dự án Bến xe khách thuộc ngân sách Tỉnh đầu tư, tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri,

UBND Thị xã giao nhiệm vụ cho các ngành liên quan của Thị xã và UBND xã Nam Tiến phối hợp với chủ đầu tư giám sát trong quá trình nhà thầu triển khai thi công đảm bảo đúng quy định.

27. *Cử tri xã Nam Tiến đề nghị thị xã quan tâm, đầu tư sửa chữa, nâng cấp đường từ UBND xã đi xóm Trường Thịnh đã xuống cấp nghiêm trọng.*

**Trả lời:**

Do ngân sách Thị xã còn khó khăn nên Thị xã chưa bố trí kinh phí sửa chữa, nâng cấp dự án trong năm 2020.

28. *Cử tri xã Nam Tiến đề nghị thị xã quan tâm xem xét sau khi trường THPT Lý Nam Đế chuyển về địa điểm mới bàn giao cơ sở vật chất cho xã Nam Tiến tiếp quản sử dụng vì hiện nay hệ thống trường lớp chưa đáp ứng được với nhu cầu.*

**Trả lời:**

Hiện nay tài sản trên đất và đất của trường THPT Lý Nam Đế đang thuộc UBND tỉnh Thái nguyên quản lý. Thẩm quyền điều chuyển tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh thuộc thẩm quyền Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Thái nguyên. Do vậy, khi nào trường THPT Lý Nam Đế được chuyển về địa điểm mới UBND thị xã đề nghị UBND xã Nam Tiến có ý kiến bằng văn bản đề UBND Thị xã có cơ sở xem xét và trình UBND Tỉnh quyết định phê duyệt.

29. *Cử tri xóm Hạ, xã Phúc Thuận đề nghị: Thị xã quan tâm hỗ trợ, đầu tư nâng cấp đường bê tông trục xóm vì tuyến đường bê tông này đã bị hỏng, xuống cấp nghiêm trọng nhân dân đi lại khó khăn.*

**Trả lời:**

UBND Thị xã đã phân bổ 137 tấn xi măng để hỗ trợ đường GTNT xóm Hạ, xã Phúc Thuận năm 2020 tại Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 06/5/2020 của UBND Thị xã Phổ Yên.

30. *Cử tri xã Tiên Phong đề nghị thị xã đầu tư xây dựng tuyến đường cứu hộ từ chợ Cầu Gô đi Cầu Chã dài 1900m đã được cấp thẩm quyền phê duyệt.*

**Trả lời:**

Dự án xây dựng tuyến đường cứu hộ từ chợ Cầu Gô đi Cầu Chã dài 1900m đã được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư từ nguồn kinh phí của ngân sách tỉnh, tuy nhiên đến nay vẫn chưa được cân đối, bố trí kinh phí thực hiện. Trong thời gian tới UBND thị xã sẽ có văn bản đề nghị UBND tỉnh sớm bố trí kinh phí đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án.

31. *Cử tri xã Tiên Phong đề nghị thị xã đầu tư cải tạo Ngầm tràn Bình Tiến đảm bảo thoát nước và phục vụ giao thông đi lại an toàn cho nhân dân.*

**Trả lời:**

Do ngân sách Thị xã còn khó khăn nên Thị xã chưa bố trí kinh phí sửa chữa, nâng cấp dự án trong năm 2020.

32. *Cử tri xã Tiên Phong đề nghị thị xã đầu tư mở rộng, nâng cấp tuyến đường vào xã Tiên Phong đoạn từ ngã 3 xã Tân Hương đến ngã 3 dốc đê đường rẽ vào chùa Hương Ấp, nhỏ hẹp thường quá tải đi lại khó khăn.*

**Trả lời:**

Do ngân sách Thị xã còn khó khăn nên Thị xã chưa bố trí kinh phí sửa chữa, nâng cấp dự án trong năm 2020.

33. *Cử tri xã Tiên Phong đề nghị thị xã tiếp tục đầu tư vốn đối ứng xây dựng các tuyến đường còn lại theo chuẩn đường BTXM nông thôn mới.*

**Trả lời:**

Ngày 06/5/2020 UBND thị xã Phổ Yên đã ban hành Quyết định số 2383/QĐ-UBND trong đó đã phân bổ xi măng hỗ trợ XDCSHT nông thôn trên địa bàn xã Tiên Phong là : 415 tấn. Vậy đề nghị UBND xã thực hiện phân bổ vốn đối ứng trên cho các công trình cần thiết trên địa bàn.

34. *Cử tri xã Tiên Phong đề nghị thị xã đầu tư xây dựng dãnh mương thoát nước theo dọc 2 bên trục đường 261B đoạn từ ngã 3 Nguyễn Hậu đi Thù Lâm đường ra bến Đò.*

**Trả lời:**

Do ngân sách Thị xã còn khó khăn nên Thị xã chưa bố trí kinh phí sửa chữa, nâng cấp dự án trong năm 2020.

35. *Cử tri thôn Hạ Vu, Vạn Kim, xã Vạn Phái đề nghị thị xã tiếp tục có cơ chế chính sách tiếp tục đầu tư xây dựng đường bê tông nông thôn để địa phương phấn đấu tiếp tục hoàn thiện hệ thống đường giao thông nông thôn (năm 2018 phấn đấu về đích nông thôn mới hiện tại các thôn xóm còn nhiều tuyến đường chưa được đầu tư xây dựng).*

**Trả lời:**

Ngày 06/5/2020 UBND thị xã Phổ Yên đã ban hành Quyết định số 2383/QĐ-UBND trong đó đã phân bổ xi măng hỗ trợ XDCSHT nông thôn trên địa bàn xã Vạn Phái là : 413 tấn. Vậy đề nghị UBND xã thực hiện phân bổ vốn đối ứng trên cho các công trình cần thiết trên địa bàn.

36. *Cử tri thôn Tân Cương, xã Vạn Phái đề nghị thị xã có kế hoạch đầu tư hệ thống đèn đường tại tuyến đường trục từ Cầu Nhái về UBND xã.*

**Trả lời:**

UBND thị xã đã phê duyệt Dự án Đường điện chiếu sáng khu vực trung tâm xã Vạn Phái tại Quyết định số 5583/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng làm chủ đầu tư thực hiện dự án. Hiện tại Chủ đầu tư đang tiến hành các thủ tục để lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án theo quy định.

37. *Cử tri phường Bãi Bông có ý kiến: Tuyến đường gom cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, đoạn chạy qua TDP Đông Tâm và Đại Thịnh, phường Bãi Bông hiện nay vẫn là đường đất do vậy ảnh hưởng đến việc đi lại của nhân dân gặp khó khăn. Đề nghị thị xã quan tâm sửa chữa kịp thời.*

**Trả lời:**

- Dự án đầu tư Đường cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên đã hoàn thành kết thúc thời hạn bảo hành, do vậy Dự án dừng việc tiếp nhận giải quyết các kiến nghị mới khiếu nại liên quan đến công trình của các hộ dân. Thực hiện Kết luận số 136-KL/TU ngày 30/6/2017 của Thường trực Tỉnh ủy Thái Nguyên & Công văn số 3855/UBND-CNN ngày 08/9/2017 của UBND tỉnh về việc thực hiện kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân thị xã Phổ Yên.

UBND thị xã Phổ Yên đã chủ động phối hợp với Sở Giao thông vận tải tỉnh Thái Nguyên cùng UBND các xã, phường trên tuyến đường QL3 mới (Hà Nội - Thái Nguyên) kiểm tra, rà soát cụ thể các tuyến đường gom. Tuy nhiên, qua kiểm tra hiện trường và tiếp thu ý kiến của dân cư cũng như báo cáo của UBND các xã, phường trên tuyến đường QL3 mới ( Hà Nội - Thái Nguyên ) thì việc đầu tư xây dựng những tuyến đường gom chưa thể triển khai vì một số lý do cụ thể như sau:

- + Mặt bằng hiện trạng không đảm bảo điều kiện triển khai thi công xây dựng.
- + Việc đầu tư xây dựng những tuyến đường gom thực hiện theo cơ chế nông thôn mới, UBND tỉnh chỉ hỗ trợ xi măng phần mặt đường. Nguồn kinh phí đối ứng từ nhân

dân địa phương rất khó khăn, không thể đóng góp được vì ven đường gom không có các hộ dân sinh sống nên không thực hiện được theo cơ chế nhân dân tự làm nhà nước hỗ trợ.

Do nguồn vốn ngân sách của Thị xã còn nhiều khó khăn, UBND thị xã sẽ tiếp tục đề nghị UBND tỉnh Thái Nguyên hỗ trợ để đầu tư xây dựng các tuyến đường gom dân sinh ven đường cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên để phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân.

*38. Cử tri phường Bãi Bông đề nghị thị xã đầu tư xây dựng tuyến đường thoát nước mưa và nước thải tại TDP Đại Xuân, Đại Phú*

**Trả lời:**

Do ngân sách Thị xã còn khó khăn nên Thị xã chưa bố trí kinh đầu tư trong năm 2020.

*39. Cử tri xã Tiên Phong đề nghị thị xã quan tâm sớm đầu tư dự án xây dựng nhà máy nước sạch phục vụ đời sống, sinh hoạt cho nhân dân.*

**Trả lời:**

Ngân sách Thị xã không có khả năng cân đối kinh phí để xây dựng nhà máy nước sạch. Tiếp thu ý kiến đề nghị của cử tri, UBND Thị xã giao nhiệm vụ cho UBND xã Tiên Phong có trách nhiệm thống kê nhu cầu sử dụng trên địa bàn báo cáo UBND Thị xã để Thị xã đề nghị Nhà máy nước Sông Công, Thái Nguyên xem xét mở rộng mạng lưới cấp nước sạch phục vụ nhu cầu của nhân dân.

*40. Đại biểu xã Đông Cao đề nghị thị xã quan tâm đầu tư xây dựng sân vận động trung tâm văn hóa xã.*

**Trả lời:**

Hiện nay, phòng Tài chính – kế hoạch thị xã đã tham mưu cho UBND thị xã phê duyệt chủ trương và phê duyệt dự án từ năm 2017 với tổng kinh phí 2.788 triệu đồng. Tuy nhiên do ngân sách còn hạn hẹp, mặt khác thị xã đang phải tập trung đầu tư các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách nên chưa cân đối bố trí được kinh phí cho dự án.

*41. Đại biểu xã Đông Cao đề nghị thị xã quan tâm đầu tư xây dựng tuyến đường gom theo đường Quốc lộ 3 mới Hà Nội – Thái Nguyên.*

**Trả lời:**

- Dự án đầu tư Đường cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên đã hoàn thành kết thúc thời hạn bảo hành, do vậy Dự án dừng việc tiếp nhận giải quyết các kiến nghị mới khiếu nại liên quan đến công trình của các hộ dân. Thực hiện Kết luận số 136-KL/TU ngày 30/6/2017 của Thường trực Tỉnh ủy Thái Nguyên & Công văn số 3855/UBND-CNN ngày 08/9/2017 của UBND tỉnh về việc thực hiện kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân thị xã Phổ Yên.

UBND thị xã Phổ Yên đã chủ động phối hợp với Sở Giao thông vận tải tỉnh Thái Nguyên cùng UBND các xã, phường trên tuyến đường QL3 mới (Hà Nội - Thái Nguyên) kiểm tra, rà soát cụ thể các tuyến đường gom. Tuy nhiên, qua kiểm tra hiện trường và tiếp thu ý kiến của dân cư cũng như báo cáo của UBND các xã, phường trên tuyến đường QL3 mới ( Hà Nội - Thái Nguyên ) thì việc đầu tư xây dựng những tuyến đường gom chưa thể triển khai vì một số lý do cụ thể như sau:

+ Mặt bằng hiện trạng không đảm bảo điều kiện triển khai thi công xây dựng.

+ Việc đầu tư xây dựng những tuyến đường gom thực hiện theo cơ chế nông thôn mới, UBND tỉnh chỉ hỗ trợ xi măng phần mặt đường. Nguồn kinh phí đối ứng từ nhân dân địa phương rất khó khăn, không thể đóng góp được vì ven đường gom không có các hộ dân sinh sống nên không thực hiện được theo cơ chế nhân dân tự làm nhà nước hỗ trợ.

Do nguồn vốn ngân sách của Thị xã còn nhiều khó khăn, UBND thị xã sẽ tiếp tục đề nghị UBND tỉnh Thái nguyên hỗ trợ để đầu tư xây dựng các tuyến đường gom dân sinh ven đường cao tốc Hà Nội – Thái nguyên để phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân.

42. *Cử tri phường Bắc Sơn đề nghị UBND thị xã quan tâm sớm đầu tư xây dựng nhà máy nước sạch phục vụ cho sinh hoạt khu dân cư trung tâm phường vì hiện nay nguồn nước sinh hoạt khu trung tâm, TDP tập trung ô nhiễm ảnh hưởng sức khỏe của nhân dân.*

**Trả lời:**

Ngân sách Thị xã không có khả năng cân đối kinh phí để xây dựng nhà máy nước sạch. Tiếp thu ý kiến đề nghị của cử tri, UBND Thị xã giao nhiệm vụ cho UBND phường Bắc Sơn có trách nhiệm thống kê nhu cầu sử dụng trên địa bàn báo cáo UBND Thị xã để Thị xã đề nghị Nhà máy nước Sông Công, Thái nguyên xem xét mở rộng mạng lưới cấp nước sạch phục vụ nhu cầu của nhân dân.

43. *Cử tri xã Phúc Thuận đề nghị thị xã hỗ trợ xi măng và kinh phí để nhân dân đối ứng tiếp tục làm đường bê tông để nâng cao tiêu trí giao thông.*

**Trả lời:**

Năm 2020, UBND Thị xã đã phân bổ 688 tấn xi măng để hỗ trợ đường GTNT tại Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 06/5/2020 của UBND Thị xã Phồ Yên.

44. *Cử tri xã Phúc Thuận đề nghị đầu tư kinh phí mở rộng trung tâm văn hóa và sân vận động của xã để khai thác được các nhà chức năng hiệu quả.*

**Trả lời:**

Do ngân sách Thị xã còn khó khăn, nên Thị xã chưa bố trí được kinh phí xây dựng trong năm 2020.

45. *Cử tri xã Phúc Tân đề nghị thị xã Xây dựng sân thể thao đồng thời là nơi tổ chức những sự kiện lớn của xã.*

**Trả lời:**

Do ngân sách Thị xã còn khó khăn nên thị xã không cân đối được kinh phí đầu tư trong năm 2020.

46. *Cử tri xã Phúc Tân đề nghị thị xã Đề nghị triển khai xây dựng Chợ trung tâm giai đoạn II.*

**Trả lời:**

UBND thị xã đã phê duyệt Dự án, Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Các hạng mục phụ trợ Chợ nông thôn xã Phúc Tân tại Quyết định số 3306/QĐ-UBND ngày 04/06/2020, 3441/QĐ-UBND ngày 05/06/2020 và đã giao UBND xã Phúc Tân làm chủ đầu tư tổ chức thực hiện dự án.

47. *Cử tri các xã đề nghị thị xã bố trí nguồn kinh phí thanh toán các công trình xây dựng nông thôn mới cho các xã*

**Trả lời:**

Đến hết năm 2019, sau khi các xã đã hoàn thành chương trình xây dựng NTM, UBND nhân dân thị xã đã giao cho Phòng Tài chính - Kế hoạch phối hợp với Văn phòng điều phối xây dựng NTM thị xã rà soát lại nợ của các xã liên quan đến Chương trình xây dựng NTM. Đồng thời, tham mưu đề xuất các nguồn kinh phí từ ngân sách trung ương và tỉnh hỗ trợ để ưu tiên trả nợ xây dựng NTM. Tính đến thời điểm 31/05/2020, Phòng Tài chính - Kế hoạch đã tham mưu cho UBND thị xã lên danh mục trả nợ cho 100% các công trình được phê duyệt quyết toán của các xã thuộc Chương trình NTM. Đối với các công trình hoàn thành chưa được phê duyệt quyết toán, đề nghị các xã



sớm hoàn thiện hồ sơ gửi phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm định và ra quyết định, từ đó mới có cơ sở để phòng tham mưu cho thị xã cân đối nguồn kinh phí để chi trả.

48. *Cử tri thôn Nông Vụ, Tân Hòa, Bến Cháy xã Vạn Phái đề nghị thị xã sớm quyết toán (nợ xây dựng nông thôn mới) kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa xóm của năm 2018)*

**Trả lời:**

Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã Phổ Yên đã tham mưu cho UBND thị xã Phổ Yên tại Quyết định số 1831/QĐ-UBND ngày 10/4/2019 của UBND thị xã Phổ Yên về việc cấp bổ sung kinh phí hỗ trợ xây Nhà văn hóa xóm Nông Vụ, Tân Hòa, Bến Cháy xã Vạn Phái.

49. *Cử tri tổ dân phố Đồng Tâm, phường Bãi Bông đề nghị thị xã giải quyết dứt điểm mương thoát nước thải và nước mưa trên tuyến đường từ nhà ông Chung Chạm đến nhà bà Lan Hòa đi vào Nhà máy Z131.*

**Trả lời:**

Tiếp thu ý kiến của cử tri, Thị xã sẽ chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp với các đơn vị liên quan để sớm xử lý dứt điểm tình trạng tuyến mương trên trong năm 2020-2021.

50. *Cử tri phường Bãi Bông đề nghị thị xã hiện nay trên địa bàn phường còn một số TDP đã lắp đặt hệ thống đường điện chiếu sáng và đi vào sử dụng nhiều tháng nay nhưng chưa được hỗ trợ tiền điện của nhà nước trên.*

**Trả lời:**

Hiện nay các hồ sơ đề nghị của các đơn vị gửi đến phòng Tài chính – kế hoạch, phòng đã tham mưu cho UBND Thị xã cấp hỗ trợ ngân sách để thanh toán tiền cho các xóm, Tổ dân phố kịp thời không có hồ sơ đề nghị nào mà chưa được hỗ trợ.

Tuy nhiên, theo phản ánh của cử tri phòng Tài chính – kế hoạch đã trực tiếp trao đổi với lãnh đạo UBND phường Bãi Bông làm văn bản đề nghị Phòng Quản lý đô thị kiểm tra, nghiệm thu và tham mưu cho UBND Thị xã văn bản đồng ý hỗ trợ. Sau khi có văn bản của UBND Thị xã về việc đồng ý hỗ trợ thì lúc đó UBND phường gửi Hợp đồng, hoá đơn điện hàng tháng đến phòng Tài chính – kế hoạch Thị xã để hỗ trợ kinh phí.

51. *Cử tri xã Nam Tiến đề nghị thị xã tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho nhà làm việc của Đảng ủy, HĐND, UBND xã.*

**Trả lời:**

Do ngân sách Thị xã còn nhiều khó khăn nên hiện nay Thị xã chưa cân đối được ngân sách. Bên cạnh đó, trụ sở làm việc của đơn vị hiện nay vẫn đang sử dụng được. Thị xã sẽ cân đối kinh phí hỗ trợ trong những năm tiếp theo.

52. *Cử tri xã Thành Công đề nghị thị xã đầu tư tuyến đường từ cổng chui Làng Đan đi cổng làng vạn phú 1km đường bê tông của dự án 135 khu vực xóm Đật đã hư hỏng nặng (Đề nghị thiết kế lại cổng chui ở xóm Làng Đan hiện nay việc ô tô đi lại rất khó khăn do gò cao, gấp khúc nên khó khăn khi di chuyển).*

**Trả lời:**

Tiếp thu ý kiến của cử tri, Thị xã sẽ cân đối ngân sách hỗ trợ trong giai đoạn 2021-2025.

53. *Cử tri xã Thành Công đề nghị thị xã sớm đầu tư tuyến đường từ Long Thành đi hồ suối lạnh .*

**Trả lời:**

Đến nay, UBND thị xã đã ban hành chủ trương đầu tư và giao cho Ban QLDA đầu tư xây dựng thị xã làm chủ đầu tư tiến hành các thủ tục đầu tư cải tạo theo quy định.

54. *Cử tri xã Thành Công đề nghị thị xã tiếp tục đầu tư các tuyến đường liên xóm ở 29 xóm đối với một số tuyến đường chưa được thực hiện theo chương trình Nông thôn mới.*

**Trả lời:**

Do ngân sách Thị xã năm 2020 khó khăn nên thị xã sẽ tiếp tục cân đối ngân sách hỗ trợ trong thời gian tới.

55. *Cử tri xã Thành Công đề nghị nâng cấp, tu sửa tuyến đường 271 từ chợ Long Thành đi Hồ Suối Lạnh hiện đã hư hỏng nặng gây khó khăn cho nhân dân khi tham gia giao thông.*

**Trả lời:**

Đến nay, UBND thị xã đã ban hành chủ trương đầu tư và giao cho Ban QLDA đầu tư xây dựng thị xã làm chủ đầu tư tiến hành các thủ tục đầu tư cải tạo theo quy định.

56. *Cử tri phường Bãi Bông đề nghị thị xã cho đối ứng xi măng để cứng hóa lại các tuyến đường bê tông vì trên địa bàn phường Bãi Bông đã có nhiều tuyến đường bê tông xi măng được cứng hóa nhưng đến nay đã xuống cấp.*

**Trả lời:**

Do ngân sách Thị xã năm 2020 khó khăn nên thị xã sẽ cân đối ngân sách hỗ trợ trong thời gian tới.

57. *Cử tri xã Vạn Phái đề nghị thị xã quan tâm đầu tư xây dựng các công trình phụ trợ hoàn thành trường Mầm non xã Vạn Phái để sớm đưa vào sử dụng (hiện tại Trường mầm non cũ đang quá tải)*

**Trả lời:**

Đến nay, UBND thị xã đã ban hành chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án và giao cho Ban QLDA đầu tư xây dựng thị xã làm chủ đầu tư tiến hành các thủ tục đầu tư theo quy định với tổng mức đầu tư **4.041 triệu đồng**.

58. *Cử tri xã Thành Công đề nghị thị xã sớm triển khai đầu tư cho xây dựng nhà 3 tầng 10 phòng học trường THCS xã, hiện tại cơ sở vật chất của trường học sinh đang phải học 2 ca, khó khăn và ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học ở địa phương*

**Trả lời:**

Đến nay, UBND thị xã đã ban hành chủ trương đầu tư và giao cho Ban QLDA đầu tư xây dựng Thị xã làm chủ đầu tư tiến hành các thủ tục đầu tư Nhà lớp học 18 phòng trường THCS Thành Công theo quy định.

59. *Cử tri xóm Tân Thành, xã Đông Cao đề nghị thị xã quan tâm ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất cho các trường học, để đảm bảo đúng các tiêu chí đạt chuẩn quốc gia tránh tình trạng xuống cấp trường lớp, học sinh quá tải như hiện nay.*

**Trả lời:**

Hàng năm căn cứ vào nguồn thu tiền sử dụng đất thu được trên địa bàn, UBND Thị xã đã ưu tiên đầu tư xây dựng các trường lớp học. Tuy nhiên, trong những năm gần đây số lượng học sinh tăng nhiều, một số trường lớp xuống cấp, hỏng do mưa bão...Do vậy, Thị xã phải cân đối ưu tiên khắc phục sửa chữa, xây dựng theo lộ trình nhằm đảm bảo đủ lớp học cho các cháu không có kinh phí sửa chữa, xây dựng mới tổng thể trong cùng một thời gian.

60. *Đại biểu phường Bãi Bông đề nghị thị xã có cơ chế và hỗ trợ nhân dân xây dựng nhà văn hóa ở các TDP chưa có nhà văn hóa. Đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho trường Mầm non Bãi Bông*

**Trả lời:**

*1/ Đối với hỗ trợ nhân dân xây dựng nhà văn hoá TDP chưa có nhà văn hoá :*

Trong những năm vừa qua, UBND Thị xã đã trình HĐND Thị xã cơ chế hỗ trợ các nhà văn hoá xóm, TDP như sau :

+ Địa phương phải tự bố trí diện tích đất để xây dựng nhà văn hoá các xóm, TDP.

+ Ngân sách Thị xã thực hiện hỗ trợ đối với nhà văn hoá xây dựng mới trên địa bàn là: Đối với các xã, phường miền núi hỗ trợ 50 triệu đồng/nhà; các xã, phường còn lại hỗ trợ 40 triệu đồng/nhà.

Vậy, UBND Thị xã Phổ Yên đề nghị UBND phường Bãi Bông thống kê và hướng dẫn các TDP thực hiện theo đúng quy định.

*2/ Đối với nội dung cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho trường Mầm non Bãi Bông:*

Nội dung này cử tri đã có ý kiến nhiều lần, UBND Thị xã đã giao nhiệm vụ cho các ngành của Thị xã thực hiện kê khai kiểm đếm tài sản trên đất tại trường mầm non Bãi Bông. Lãnh đạo UBND Thị xã đã làm việc với Lãnh đạo Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên để giải quyết các tài sản trên đất nhằm hoàn thiện hồ sơ, thủ tục liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho trường Mầm non Bãi Bông. Tuy nhiên, do hồ sơ về tài sản trên đất tại Trường Mầm non Bãi Bông hiện nay các cơ quan, đơn vị không được lưu trữ, công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên cũng chưa cung cấp được hồ sơ tài liệu về nguồn gốc tài sản. Do vậy, UBND Thị xã chưa có cơ sở để tham mưu giải quyết được ý kiến kiến nghị của cử tri.

*61. Đại biểu xã Đắc Sơn đề nghị thị xã cho phép thanh lý điểm Bưu điện và Trạm y tế cũ để lấy nguồn kinh phí đầu tư cho thiết chế văn hóa của các xóm trong xã để xây dựng xóm, xã nông thôn mới kiểu mẫu*

**Trả lời:**

Thảm quyền cho phép thanh lý các tài sản trên không thuộc thẩm quyền của UBND Thị xã Phổ Yên. Do vậy, để có cơ sở UBND Thị xã nghiên cứu và xin ý kiến của cấp có thẩm quyền, đề nghị UBND xã Đắc Sơn làm việc rõ với các đơn vị đang có tài sản gắn liền với đất trên và có Báo cáo bằng văn bản nêu rõ hiện trạng và nhu cầu sử dụng tài sản hiện nay, dự kiến trong giai đoạn tới...để UBND Thị xã nghiên cứu và có các đề xuất với cấp có thẩm quyền đảm bảo đúng quy định.

*62. Đại biểu phòng giáo dục và các xã đề nghị thị xã cần triển khai xây dựng ngay các công trình lớp học chống quá tải ở phường Ba Hàng, phường Bãi Bông*

**Trả lời:**

Hiện nay, UBND Thị xã đã có phương án khắc phục chống quá tải ở phường Ba Hàng, phường Bãi Bông. Cụ thể:

Dự án Nhà lớp học 2 tầng 10 phòng Trường TH Ba Hàng & Nhà lớp học 3 tầng 9 phòng Trường TH Bãi Bông đã được UBND thị xã ban hành chủ trương & phê duyệt dự án giao cho Ban QLDA đầu tư xây dựng Thị xã làm chủ đầu tư. Đến nay Nhà lớp học 2 tầng 10 phòng Trường TH Ba Hàng đã xây dựng xong phần thô & Nhà lớp học 3 tầng 9 phòng Trường TH Bãi Bông đã triển khai xây thô tầng 1. Dự kiến 02 công trình trên hoàn thành trong Quý III & IV năm 2020.

*63. Đại biểu xã Tiên Phong đề nghị thị xã tiếp tục đầu tư để hoàn thiện các công trình phụ trợ (tường rào, sân..) của trường Mầm non Tiên Phong I*

**Trả lời:**

Đến nay, UBND thị xã đã ban hành chủ trương đầu tư và giao cho Ban QLDA đầu tư xây dựng Thị xã làm chủ đầu tư tiến hành các thủ tục đầu tư cải tạo theo quy định.

64. Cử tri xã Minh Đức đề nghị UBND kiểm tra xem xét hỗ trợ đầu tư xây dựng, nâng cấp phân trường Mầm non thuộc địa bàn miền Đầm mương, hiện 4 lớp học do nhà dân địa phương hỗ trợ xây dựng hẹp, thấp và xuống cấp nghiêm trọng.

**Trả lời:**

UBND thị xã đã giao Phòng Giáo dục & đào tạo, Phòng Tài chính – KH phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, tham mưu phương án cải tạo, sửa chữa công trình trong năm 2020.

**IV. Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường (53 ý kiến):**

1. Đại biểu xã Hồng Tiến đề nghị thị xã xem xét dự án khu dân cư Vạn Phúc Việt khi thu hồi đất đề nghị định giá đền bù sát với giá thị trường.

**Trả lời:**

Khu dân cư Vạn Phúc Việt hiện nay UBND thị xã giao cho Ban quản lý dự án thị xã làm chủ đầu tư và đang thiết lập hồ sơ để đưa ra đấu thầu dự án. Do vậy tại thời điểm này chưa làm về giá đất đền bù giải phóng mặt bằng của dự án này.

Tuy nhiên, sau khi đã đấu thầu xong dự án, công tác làm giá đất để phục vụ cho bồi thường giải phóng mặt bằng phải được lập và xác định theo đúng quy định của pháp luật. Phải khảo sát thị trường giao dịch bất động sản tại khu vực này và giá đất của các trục đường lân cận đã được quy định trong bảng giá đất năm 2020.

- Khu dân cư Vạn phúc được UBND tỉnh phê duyệt đấu thầu tại văn bản số 89/UBND-TH ngày 13/1/2020 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án điểm dân cư nông thôn Vạn Phúc ở xã Hồng Tiến, thị xã Phổ Yên.

- Tiến độ đến nay đã hoàn thiện hồ sơ trình sở Kế hoạch đầu tư để phê duyệt kế hoạch đấu thầu.

- Khi thực hiện xong, UBND thị xã sẽ tiếp tục thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, GPMB theo quy định.

2. Đại biểu xã Hồng Tiến đề nghị thị xã cho kiểm tra việc nước thải dọc đường 47, gây ô nhiễm môi trường.

**Trả lời:**

Dự án đường 47 đã thực hiện xong, dọc theo hai bên đường 47 hiện nay có các cống thoát nước ngầm chạy qua đường 47, nhưng chủ dự án chỉ thi công cống thoát nước theo ranh GPMB của đường 47 và không có kết nối với các tuyến kênh mương nội đồng, do vậy khi trời mưa to nước sẽ chảy vào ruộng canh tác liền kề cửa cống, gây ảnh hưởng đến hoa màu của một số hộ dân và gây ô nhiễm môi trường. Về nội dung này UBND thị xã tiếp thu và chỉ đạo các phòng chuyên môn phối hợp với địa phương khảo sát lập dự án để xây dựng mương nội đồng (Đoạn từ cửa cống qua đường 47 kết nối với kênh mương nội đồng) để đảm bảo việc xả thải không gây ô nhiễm môi trường xung quanh.

3. Đại biểu xã Thuận Thành đề nghị thị xã kiểm tra lại việc giải quyết của hộ ông Bằng thuê đất nuôi trồng thủy sản.

**Trả lời:**

UBND thị xã đã chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường đã làm việc cụ thể với UBND xã Thuận Thành và yêu cầu UBND xã trên cơ sở hồ sơ liên quan khẩn trương giải quyết theo quy định và thẩm quyền thuê đất công do địa phương quản lý. UBND xã Thuận Thành đã làm việc với hộ gia đình, yêu cầu gia đình cung cấp các hồ sơ và thực hiện nghĩa vụ tài chính, tuy nhiên hộ gia đình không xuất trình được các biên lai nộp thuế và làm việc với Chi cục thuế thì hộ ông Bằng cũng chưa thực hiện việc thực hiện nghĩa vụ tài chính. Đề

ng nghị UBND xã Thuận Thành tổng hợp hồ sơ và có văn bản báo cáo UBND thị xã để làm thủ tục thu hồi lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

*4. Đại biểu xã Trung Thành đề nghị nhà nước thực hiện quyết định của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc điều chỉnh lần 1 tại khu công nghiệp Trung Thành, trong đó có 56 hộ có đất ở, trong đó có 33 hộ có đất ở gắn liền với tài sản trên đất đã quyết định thu hồi đất ở và kê khai tài sản. Một số hộ đã nhận tiền bồi thường tài sản và tiền hỗ trợ đất ở. Đến nay điều chỉnh không lấy nữa cử tri đề nghị cấp có thẩm quyền có thông báo không lấy nữa đến các hộ dân để nhân dân xây dựng nhà và cơ sở hạ tầng, để ổn định đời sống.*

**Trả lời:**

Thực hiện Quyết định số 2703/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 (điều chỉnh lần 1) khu công nghiệp Trung Thành, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. Ủy ban nhân dân thị xã Phổ Yên cùng các ngành chức năng của thị xã, Ủy ban nhân dân xã Trung Thành đã tiến hành họp triển khai Quyết định số 2703/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 (điều chỉnh lần 1) khu công nghiệp Trung Thành, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên đến các hộ dân theo đúng quy định.

Thực hiện Văn bản số 10/UBND-CNN ngày 03/01/2020 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc bồi thường, GPMB và thu hồi đất tại Khu công nghiệp Trung Thành; Văn bản số 3310/STNMT-TCĐBTGPMB ngày 08/11/2019 của Sở Tài nguyên và môi trường về việc tham mưu đề xuất giải quyết đề nghị của UBND thị xã Phổ Yên.

UBND thị xã Phổ Yên đã ban hành Văn bản số 276/UBND-TNMT ngày 09/3/2020 về việc giải phóng mặt bằng Khu công nghiệp Trung Thành, trong đó: Giao cho Ban bồi thường, GPMB và QLDA thị xã chủ trì, phối hợp cùng phòng Tài nguyên và môi trường rà soát, tập hợp hồ sơ, tài liệu, bản đồ ... thực hiện bàn giao các thửa đất nông nghiệp đã thực hiện xong việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ nay nằm ngoài phạm vi quy hoạch Khu công nghiệp Trung Thành do điều chỉnh quy hoạch để bàn giao cho UBND xã Trung Thành quản lý quỹ đất theo đúng quy định của Luật đất đai. Thời gian hoàn thành xong trong **tháng 3/2020**.

Phối hợp với UBND xã Trung Thành thực hiện làm việc với các hộ gia đình có diện tích đất cây lâu năm cùng thửa với đất ở đã chi trả một phần kinh phí để thông nhất phương án xử lý theo chỉ đạo của UBND tỉnh và đề xuất của Sở Tài nguyên và môi trường.

Giao cho UBND xã Trung Thành thực hiện tiếp nhận toàn bộ diện tích đất nông nghiệp do Ban BT GPMB và QLDA bàn giao, thực hiện quản lý quỹ đất, thiết lập hồ sơ địa chính, cập nhật, chỉnh lý bản đồ địa chính theo đúng quy định của Luật đất đai.

Chủ trì tổ chức hội nghị rà soát, thống nhất phương án xử lý đối với đất ở, đất cây lâu năm cùng thửa đất ở và tài sản trên đất của các hộ gia đình đã chi trả một phần kinh phí nay nằm ngoài phạm vi quy hoạch Khu công nghiệp Trung Thành theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh Thái Nguyên và đề xuất của Sở Tài nguyên và môi trường. Kết quả rà soát tổng hợp, báo cáo UBND thị xã Phổ Yên để báo cáo, đề nghị UBND tỉnh Thái Nguyên xem xét, giải quyết theo quy định.

Giao cho phòng Tài nguyên và môi trường căn cứ vào hồ sơ, tài liệu có liên quan, kết quả rà soát, thống nhất của UBND xã Trung Thành về phương án xử lý đối với diện tích đất ở, đất cây lâu năm nằm ngoài Khu công nghiệp Trung Thành tham mưu cho UBND thị xã báo cáo, đề xuất phương án cụ thể với UBND tỉnh Thái Nguyên theo đúng quy định.

5. Đại biểu xã Đông Cao đề nghị thị xã giải quyết thủ tục cho hộ dân trong việc đổi diện tích đất công (nhà văn hóa xóm) để xây dựng nhà văn hóa đạt chuẩn nông thôn mới.

**Trả lời:**

Thực hiện xây dựng nông thôn mới tại xã Đông Cao, trong đó xây nhà văn hóa xóm đạt chuẩn nông thôn mới thì 02 nhà văn hóa hiện xóm Đông và xóm Thượng không đủ diện tích tối thiểu theo quy định, do vậy UBND xã Đông Cao đã xây dựng nhà văn hóa ra vị trí mới để đảm bảo diện tích. Hiện nay nhà văn hóa cũ UBND xã đề nghị chuyển sang đất ở và giao đất cho hộ dân, Tuy nhiên theo quy định của Luật đất đai thì diện tích đất nhà văn hóa là đất công do UBND xã quản lý, việc giao đất ở cho dân phải thực hiện việc quy hoạch và đấu giá quyền sử dụng đất (*phân tài sản trên đất phải được xác định giá trị*). Phòng Tài nguyên và Môi trường đã hướng dẫn xã báo cáo các cơ quan chức năng tiến lập quy hoạch để thực hiện các bước tiếp theo.

- Đối với nhà văn hóa mới đã xây dựng đề nghị cán bộ địa chính xã phối hợp và hướng dẫn cơ sở xóm trích đo hiện trạng sử dụng đất, tính pháp lý của thửa đất và hoàn thiện các thủ tục để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cộng đồng dân cư theo quy định.

6. Đại biểu xã Đông Cao đề nghị thị xã giải quyết tồn tại về đất đai của 8 lô đất ở xóm Thành (do thực địa thiếu 2,5m).

**Trả lời:**

Khu Tái định cư Tân Thành là dự án phục vụ việc giao đất tái định cư cho các hộ phải di chuyển nhà ở nằm trong dự án đường Quốc lộ 3 mới Hà Nội – Thái Nguyên và đã thực hiện xong việc giao đất cho các hộ dân, các lô còn lại UBND thị xã đã xin chủ trương UBND tỉnh cho đấu giá quyền sử dụng đất để thu tiền vào ngân sách nhà nước, năm 2017 UBND thị xã phối hợp với UBND xã Đông Cao và đơn vị tổ chức thực hiện đấu giá theo các lô còn lại và đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người trúng đấu giá, tuy nhiên khi thực hiện việc giao đất phát hiện việc quy hoạch và thực tế đang bị thiếu khoảng 2,5m chiều ngang lô đất. Nội dung này phòng tài nguyên và Môi trường đang làm việc với phòng Tài chính-kế hoạch để sao lục lại hồ sơ đấu giá để xác định cụ thể diện tích các lô đấu giá và thuê đơn vị đo đạc dựng lại các mốc và các lô quy hoạch để xác định cụ thể diện tích bị thiếu, làm cơ sở tham mưu cho UBND thị xã xử lý theo quy định.

7. Đại biểu xã Minh Đức đề nghị cấp GCN QSD đất cho các hộ dân đã đổi đất để xây dựng Nhà văn hóa xóm Cầu Giao, xóm Lầy.

**Trả lời:**

- Nhà văn hóa xóm Cầu Giao đã được đầu tư xây dựng ra vị trí mới. Còn vị trí cũ nằm trong quy hoạch Khu dân cư xóm Cầu Giao (*Cụ thể nằm vào 2 lô quy hoạch*), UBND xã và phòng Tài nguyên và Môi trường đã trình bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020, Sau khi có kế hoạch sử dụng đất tiến hành lập hồ sơ đấu giá và giao đất cho các hộ theo quy quy định.

- Nhà văn hóa xóm Lầy đã được đầu tư xây dựng ra vị trí mới. Còn vị trí cũ UBND xã Minh Đức đã đề nghị UBND thị xã Quy hoạch điểm dân cư nông thôn. Khi có quy hoạch chi tiết được phê duyệt, UBND xã Minh Đức có trách nhiệm báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét quyết định về sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

8. Đại biểu xã Thành Công đề nghị UBND thị xã kiểm tra làm rõ diện tích đất công trong dự án Nhà máy gạch Hồng Trang khoảng 8.000m<sup>2</sup>.

**Trả lời:**

Công ty TNHH Hồng Trang được UBND tỉnh Thái Nguyên cấp giấy chứng nhận đầu tư thực hiện dự án Nhà máy gạch Hồng Trang ngày 23/11/2009 tại giấy chứng nhận đầu tư số: 171 21 000072. Đồng thời được UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt quy hoạch và được UBND tỉnh Thái Nguyên cho thuê 84.245,8m<sup>2</sup>, trong đó 77.208,8m<sup>2</sup> nhận chuyển nhượng của 63 hộ dân và 7.037m<sup>2</sup> đất do UBND xã Thành Công đang quản lý (gồm: 4.485,8m<sup>2</sup> đất thủy lợi, 1.658,9m<sup>2</sup> đất giao thông và 892,3m<sup>2</sup> đất chưa sử dụng). Đây là dự án thực hiện theo hình thức nhận chuyển nhượng của các hộ dân sau đó thực hiện việc chuyển mục đích sang thuê đất do đó nhà nước không thực hiện việc thu hồi đất mà thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng sang thuê đất và cho thuê phần diện tích đất công do UBND xã Thành Công đang quản lý vì vậy không có việc bồi thường đối với diện tích đất công đó.

*9. Đại biểu xã Thành Công đề nghị UBND thị xã giải quyết điều chỉnh diện tích đất Nhà máy gạch Hồng Trang đã hoàn trả đường đi của nhân dân.*

**Trả lời:**

Qua kiểm tra việc sử dụng đất của Công ty TNHH Hồng Trang thì Công ty đã sử dụng vào đất đường giao thông và suối của xóm. Hiện nay người dân phải đi nhờ qua đường của Công ty, nội dung này phòng Tài nguyên và Môi trường và UBND xã Thành Công đã làm việc với công ty gạch Hồng Trang và công ty đã nhất trí trả đất ra để có nhân dân và UBND xã Thành Công làm đường đi.

*10. Đại biểu phường Bắc Sơn đề nghị UBND thị xã tiếp tục giải quyết thu hồi đất năm 2001 tại 2 quyết định 4486 và 844 dự án Khu dân cư Bắc Sơn, 35 lô đất xã Minh Đức chuyển về.*

**Trả lời:**

*1. Hộ bà Nguyễn Thị Văn:*

- Bà Nguyễn Thị Văn được Công ty Cổ phần chè Bắc Sơn (nay là Công ty TNHH May Bắc Sơn) giao khoán đất nông nghiệp. Để thực hiện dự án UBND thị xã đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn đo đạc lại toàn bộ diện tích đất của các hộ để kiểm tra lại diện tích đảm bảo quyền lợi của người dân và đã có kết quả đo đạc hiện trạng. Cụ thể đối với phần đất của bà Nguyễn Thị Văn thu hồi như sau:

+ Tại thửa 715, tờ bản đồ địa chính Da 68V, diện tích 1910,7m<sup>2</sup>, loại đất bằng trồng cây hàng năm khác (BHK).

+ Tại thửa 634, tờ bản đồ địa chính Da 69V, diện tích 695,9m<sup>2</sup>, loại đất bằng trồng cây hàng năm khác (BHK).

+ Tại thửa 497, tờ bản đồ địa chính Da 68V, diện tích 538,5m<sup>2</sup>, loại đất bằng trồng cây hàng năm khác (BHK) (Căn cứ vào hồ sơ lưu trữ và hiện trạng tại thực địa, tại Quyết định số 653/QĐ-UB ngày 01/4/1997 về việc thu hồi đất xây dựng khu dân cư thị trấn Bắc Sơn, huyện Phổ Yên của UBND tỉnh Thái Nguyên đã thu hồi 8.195m<sup>2</sup> đất màu hiện do Nông trường Bắc Sơn đang quản lý để giao cho UBND huyện Phổ Yên sử dụng vào mục đích xây dựng khu dân cư thị trấn Bắc Sơn gồm 2 khu, trong đó Khu 1 ở thửa 497, diện tích 4.235 m<sup>2</sup> tại tờ bản đồ địa chính số F48-92-Da 68, diện tích nhà bà Nguyễn Thị Văn là 538,5m<sup>2</sup>, nhưng tại thời điểm đó không thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ. Tuy diện tích 213,5m<sup>2</sup> chưa giao đất do vậy thực hiện việc bồi thường hỗ trợ theo đúng quy định).

Hộ bà Nguyễn Thị Văn thuộc trường hợp sử dụng đất nông nghiệp là đất nhận khoán của Công ty Chè Bắc Sơn, tuy nhiên căn cứ Công ty Chè Bắc Sơn đã có văn bản đề nghị trả ra và UBND tỉnh đã có quyết định thu hồi đất của Công ty Chè giao cho UBND huyện Phổ Yên, do vậy diện tích đất này đã được UBND huyện Phổ Yên quản lý và quy hoạch khu dân cư, diện tích đất bà Nguyễn Thị Văn trước đây nhận khoán của Công

ty chèn nay nhà nước thực hiện các chế độ thu hồi đất thì hộ bà Nguyễn Thị Văn chỉ được hỗ trợ về đất và các khoản hỗ trợ khác (*chứ không được bồi thường về đất vì là đất nhận khoán chưa đủ điều kiện để giao đất và cấp giấy chứng nhận QSD đất*). Tổ công tác của thị xã đã nhiều lần làm việc nhưng hộ bà Văn có phối hợp nhưng đòi hỏi các chế độ không thể giải quyết được, đã nhiều lần vận động bà nhận tiền nhưng cho đến nay vẫn chưa giải quyết xong.

Ủy ban nhân dân thị xã đã có văn bản số 776/UBND-TNMT ngày 28/5/2020 về việc trả lời bà Nguyễn Thị Văn, yêu cầu bà Nguyễn Thị Văn phối hợp kê khai nhận tiền và bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án.

2. Hộ ông Trần Hữu Hưng và ông Đinh Văn Kỳ đang tranh chấp đất tại thửa 6(634), diện tích 2013,7m<sup>2</sup>. Nội dung phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã đã phối hợp với Ban BTGPMB và QLDA, UBND phường Bắc Sơn cùng 02 hộ giải quyết và thống nhất bằng biên bản, giao cho ban Bồi thường GPMB chi trả, tuy nhiên các hộ vẫn chưa nhất trí. Hồ sơ giao đất khoán đứng tên ông Nguyễn Hữu Hưng nhưng lại cho em là bà Trịnh Thị Xim (*chồng là Đinh Văn Kỳ*) 1/2 đất nhận khoán của ông Hưng để canh tác, thống nhất biên bản về đất Bồi thường hỗ trợ cho ông Hưng về tài sản đề nghị phường Bắc Sơn xác nhận việc canh tác thường xuyên của bà Xim sẽ thực hiện chi trả tiền hoa màu trên đất. Tuy nhiên bà Xim không nhất trí là chỉ được nhận hoa màu mà đòi cả đất, ông Hưng nhất trí nhận phần đất tuy nhiên khi kê khai do hộ không trực tiếp sản xuất nông nghiệp nên ông Hưng lại bảo phần đất này đã cho con là hộ đang trực tiếp sản xuất nông nghiệp nhưng tổ công tác không nhất trí.

### 3. Hộ bà Trần Thị Năm:

Hộ bà Trần Thị Năm có diện tích 823,6 m<sup>2</sup>, loại đất BHK tại thửa 3(632), tờ bản đồ 2(69V) là đất do gia đình khai hoang và đã được phê duyệt tại Quyết định số 3236/QĐ-UBND ngày 28/6/2018 của UBND thị xã về việc phê duyệt phương án dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án: Xây dựng khu dân cư thị trấn Bắc Sơn địa bàn phường Bắc Sơn, thị xã Phổ Yên với số tiền là 254.735.760 đồng và bà Trần Thị Năm đã không nhận tiền. Lý do bà Năm cho rằng đây là đất khai hoang nên khi nhà nước quy hoạch khu dân cư bà phải được bố trí đất ở. UBND thị xã đã đối thoại với bà Năm tuy nhiên bà không nhất trí việc kê khai bồi thường mà bà đề nghị phải được bố trí 01 lô đất ở tại vị trí đất nông nghiệp của gia đình (*nhưng tại vị trí này đã giao và cấp GCN cho các hộ là đất ở*).

### 4. Hộ ông Nguyễn Ngọc Cờ:

Diện tích thu hồi là 1.767 m<sup>2</sup>, tại thửa 634, tờ bản đồ 69 (*đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tại Quyết định số 2193/QĐ-UBND ngày 30/03/2012 với số tiền là 117.152.100 đồng*) nhưng gia đình không nhận tiền. Thửa đất này không trích đo mà do trích lục của phường Bắc Sơn. Không nhất trí với quyết định phê duyệt phương án Bồi thường GPMB, ông Nguyễn Ngọc Cờ đã làm đơn gửi Tòa án tỉnh Thái Nguyên nhưng Tòa án tỉnh đã bác đơn vì hết thời hiệu, theo ý kiến của ông hiện nay ông tiếp tục khiếu kiện tới Tòa án tối cao.

11. Đại biểu phường Bãi Bông đề nghị thị xã cho kiểm tra việc xả nước thải của Công ty giấy Trường Xuân gây ô nhiễm môi trường.

### Trả lời:

UBND thị xã đã đề nghị Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên kiểm tra và làm rõ phản ánh của nhân dân đối với việc Công ty Giấy Trường Xuân gây ô nhiễm môi trường. Kết quả kiểm tra Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Thanh Tra Bộ TNMT xử phạt với số tiền đối với Công ty là 261.000.000đ (*Hai trăm sáu mươi một triệu đồng chẵn*). Đến nay Công ty đã thực hiện việc khắc phục hậu quả sau thanh tra.



12. Đại biểu UBKT Thị ủy đề nghị thị xã tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, quản lý quy hoạch của thị xã.

**Trả lời:**

Nội dung này phòng Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu cho UBND thị xã văn bản chỉ đạo các xã, phường kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm về đất đai, môi trường và khoáng sản của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thị xã. Đã xử phạt khai thác khoáng sản của Công ty An Phú tại xã Đắc Sơn và xã Minh Đức; xử phạt khai thác khoáng sản của Công ty Mai Linh; xử phạt việc khai thác đất chưa đủ hồ sơ khai thác đất của Công ty Tân Hưng Thịnh tại mỏ Núi Choẹt, xã Minh Đức...đối với các hộ dân đã ban hành các quyết định xử phạt về việc đổ đất trái phép trên đất nông nghiệp chưa được cấp có thẩm quyền cho phép, xây dựng các công trình trên đất nông nghiệp. Đền nay tình trạng trên đã giảm tuy nhiên cần phải kiểm tra thường xuyên, liên tục và giải quyết dứt điểm, xử lý nghiêm khắc để làm gương cho các đối tượng khác (nếu vi phạm).

13. Đại biểu UBKT Thị ủy, Đại biểu xã Tiên Phong đề nghị thị xã cần có giải pháp để đẩy nhanh tiến độ trong thủ tục hành chính về đất đai.

**Trả lời:**

Thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai tại quyết định số 4104/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Phòng Tài Nguyên và Môi trường nghiêm túc thực hiện đúng thời gian giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định và tham mưu cho UBND thị xã có văn bản chỉ đạo thực hiện các thủ tục hành chính theo đúng các quy định cho các tổ chức cá nhân khi thực hiện các quyền của người sử dụng đất. Cho đến nay việc giải quyết các thủ tục không có hồ sơ chậm muộn về chuyển mục đích và cấp giấy chứng nhận lần đầu cho các hộ dân.

14. Đại biểu xã Hồng Tiến đề nghị thị xã chỉ đạo các ngành chức năng cho kiểm tra việc nước thải của nhà máy mạ và Công ty cổ phần cơ khí Phổ Yên thải ra đồng ruộng làm ô nhiễm môi trường, nhân dân nhiều vụ nay không canh tác được.

**Trả lời:**

Theo kết quả quan trắc môi trường của Trung tâm Quan trắc thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường đã quan trắc 3 tháng đầu năm 2020, mẫu nước thải của Công ty Cổ phần cơ khí Phổ Yên nằm trong giới hạn cho phép theo quy chuẩn đã được quy định.

15. Cử tri xã Nam Tiến đề nghị thị xã tăng cường thanh tra, kiểm tra xử lý nghiêm khắc Công ty Trung Tín việc nước thải, xử lý nước thải từ chợ Ba Hàng xả thải ra cánh đồng Ga làm ảnh hưởng đến sản xuất và gây thiệt hại rau màu của nhân dân như hiện nay. Đề nghị Công ty Trung Tín bồi thường thiệt hại cho nhân dân.

**Trả lời:**

Nội dung kiến nghị nêu trên, UBND thị xã ban hành Quyết định số 6799/QĐ-UBND ngày 04/12/2019, về kiểm tra việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường Chợ Ba Hàng đối với Công ty cổ phần Trung Tín. Trên cơ sở kiểm tra phát hiện việc xả thải của đơn vị ra cánh đồng canh tác của phường Ba Hàng và một phần xã Nam Tiến. Đoàn làm việc đã yêu cầu và Công ty Trung Tín cam kết khắc phục bằng cách xây dựng, sửa chữa lại những vị trí bỏ hỏng và xả nước thải vào đúng như thiết kế ban đầu. Đến thời điểm hiện tại công ty đã khắc phục xong theo như nội dung làm việc và cam kết cùng Đoàn làm việc nên không còn việc nước thải chợ Ba Hàng làm ảnh hưởng tới rau màu của nhân dân.

16. Cử tri xóm An Phong, xã Đông Cao đề nghị thị xã chỉ đạo các cơ quan chức

*năng kiểm tra sau khi thi công dự án nước sạch tại xóm làm mất nguồn nước ngầm, ảnh hưởng đến các giếng của các hộ dân.*

**Trả lời:**

UBND thị xã cùng với chủ đầu tư đã chủ trì họp với các hộ có đơn đề nghị giải quyết và đã trả lời các hộ dân về việc thi công dự án nước sạch tại xóm làm mất nguồn nước ngầm, ảnh hưởng đến các giếng của các hộ dân, tiếp tục giao cho UBND xã tiến hành họp với các hộ có đơn đề nghị để thống nhất giải quyết.

*17. Cử tri xã Nam Tiến đề nghị thị xã có ý kiến với Bệnh viện Quốc tế Yên Bình xây dựng hệ thống thoát nước theo quy hoạch không xây đấu vào hệ thống thoát nước của khu tái định cư Nam Tiến như hiện nay.*

**Trả lời:**

Nội dung này UBND xã Nam Tiến đã tổ chức họp giải thích nhân dân và trả lời bằng Văn bản số 105/UBND ngày 01/11/2019 về việc trả lời đơn đề nghị của cơ sở xóm Chùa.

Theo hồ sơ thiết kế hệ thống thoát nước của Bệnh viện Quốc tế Yên Bình được Sở Xây dựng phê duyệt thì Hệ thống xả thải được đấu nối vào hệ thống thoát nước của Khu dân cư Nam Tiến. Tuy nhiên, theo Báo cáo gần đây của UBND xã Nam Tiến thì việc xả nước thải của Bệnh viện Đa khoa Yên Bình phát sinh mùi hôi thối, ô nhiễm môi trường tại khu vực của xã. UBND thị xã tiếp nhận thông tin và chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp cùng UBND xã Nam Tiến kiểm tra, yêu cầu Bệnh viện khẩn trương khắc phục trong thời gian gần nhất. Trường hợp Bệnh viện không thực hiện, tham mưu UBND thị xã, Sở Tài nguyên và Môi trường xử phạt và nghiêm túc thực hiện chấp hành đảm bảo môi trường trong sạch.

*18. Cử tri các địa phương đề nghị UBND thị xã cần tăng cường công tác quản lý, giám sát và xử lý kịp thời những vi phạm trên lĩnh vực khai thác tài nguyên, khoáng sản*

**Trả lời:**

UBND thị xã đã chỉ đạo giao cho các ngành chức năng phối hợp với ngành dọc cấp trên và UBND các xã, phường kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm như: xử phạt khai thác khoáng sản của Công ty An Phú tại xã Đắc Sơn và xã Minh Đức; xử phạt khai thác khoáng sản của Công ty Mai Linh; xử phạt việc khai thác đất chưa đủ hồ sơ khai thác đất của Công ty Tân Hưng Thịnh tại mỏ Núi Choẹt, xã Minh Đức...

*19. Cử tri miền Phù Lôi, xã Thuận Thành đề nghị thị xã có ý kiến Tỉnh trả lời rõ dự án Mom Kiêu có triển khai thực hiện hay không để cử tri, nhân dân miền Phù Lôi biết để chính quyền thực hiện quản lý xây dựng công trình nhà ở kiên cố của người dân tại địa bàn.*

**Trả lời:**

Đây là dự án được UBND tỉnh Thái Nguyên chấp thuận địa điểm, chủ đầu tư đã báo cáo UBND thị xã và đã làm việc với chính quyền địa phương, cấp ủy chi bộ và tiến hành họp dân để thống nhất, về cơ bản các hộ dân đều nhất trí việc triển khai thực hiện dự án, tuy nhiên đến nay UBND thị xã đã có ý kiến với chủ đầu tư và có văn bản báo cáo UBND tỉnh để UBND có văn bản chỉ đạo tiếp theo.

*20. Cử xóm Thượng, xã Đông Cao đề nghị thị xã chỉ đạo cơ quan chuyên môn giải quyết dứt điểm việc cấp quyền sử dụng đất cho 06 hộ dân khu vực xóm Thượng từ năm 2005 (ý kiến đã nhiều lần).*

**Trả lời:**

Thực hiện Kết luận số 108/KL-TTR ngày 18 tháng 12 năm 2015 của Thanh tra thị xã về việc cấp giấy chứng nhận QSD đất cho các hộ ông (bà): Đinh Quang Minh, Trần Văn Hiến và Tạ Thị Hiền và Kết luận số 10/KL-TTR ngày 20 tháng 01 năm 2016 của Thanh tra

thị xã về việc cấp giấy chứng nhận QSD đất cho các hộ ông (bà): Trần Văn Sơn, Trần Văn Toan và Trần Thị Gái tại khu dân dân cư xóm Thượng, xã Đông Cao, thị xã Phổ Yên. Thanh tra thị xã đã kết luận việc giao đất ở và cấp GCNQSD đất ở cho các hộ là trái quy định của pháp luật và đề nghị UBND thị xã chỉ đạo:

- Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã thực hiện quy trình thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở đã cấp cho các hộ gia đình ông (bà): Đinh Quang Minh, Trần Văn Hiền và Tạ Thị Hiền tại khu dân dân cư xóm Thượng, xã Đông Cao.

Trên cơ sở đó phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã đã tham mưu cho UBND thị xã Phổ Yên ban hành các quyết định thu hồi và hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các hộ.

- Kiến nghị UBND thị xã chỉ đạo cơ quan thuế tiến hành thoái thu và trả lại tiền sử dụng đất đối với các hộ gia đình ông (bà): Đinh Quang Minh, Trần Văn Hiền và Tạ Thị Hiền theo đúng quy định của pháp luật.

Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã đã chuyển toàn bộ các quyết định thu hồi và hủy giấy chứng nhận của 06 hộ dân trên cho Chi cục thuế thị xã Phổ Yên và làm cơ sở để Chi cục thuế thực hiện việc thoái thu và trả lại tiền sử dụng đất cho các hộ dân.

Đến nay Chi cục thuế khu vực Phổ Yên – Phú Bình đã làm việc với các hộ dân và trách nhiệm các hộ dân phối hợp với Chi Cục thuế xác định cụ thể việc thoái thu đối với các hộ.

*21. Cử tri xóm Tân Ấp, xã Đông Cao đề nghị về việc cấp QSDĐ (diện tích đất cấp sọt) cho nhân dân đã nhiều năm vẫn chưa hoàn thành dứt điểm, còn kéo dài đề nghị thị xã có giải pháp kịp thời cấp QSD đất cho nhân dân yên tâm canh tác.*

**Trả lời:**

UBND thị xã đã chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với và hướng dẫn chuyên môn với UBND xã Đông Cao tiến hành kiểm tra hiện trạng, họp lấy ý kiến cộng đồng dân cư, xác định nguồn gốc sử dụng đất và hướng dẫn nhân dân kê khai, hoàn thiện hồ sơ cấp GCN QSDĐ theo quy định của Luật đất đai. Về nội dung này UBND thị xã thuê đơn vị Nam Thái đo vẽ và phối hợp với Chi nhánh văn phòng đăng ký đất thị xã hoàn thiện bản đồ để trình Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định để làm cơ sở cho việc kê khai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ (vì đây là diện tích bản đồ trước đây đo bao nay phải đo chỉnh lý tách thửa).

*22. Cử tri xóm Tân Thành, xã Đông Cao đề nghị thị xã xem xét chuyển mục đích sử dụng số diện tích đất khu vực đồng Giá do không có đường đi lại để sản xuất nông nghiệp.*

**Trả lời:**

Về nội dung câu hỏi này, sau khi làm việc với các hộ dân thì các hộ có nguyện vọng không canh tác nữa mà đề nghị các cơ quan, nhà nước tạo điều kiện thu hút doanh nghiệp hoặc cá nhân thực hiện dự án, các hộ dân sẽ giao đất do không có nhu cầu canh tác. UBND thị xã sẽ giao cho các ngành phối hợp với UBND xã Đông Cao kiểm tra, xem xét để điều chỉnh quy hoạch giai đoạn 2021 – 2030 cho phù hợp để triển khai, thực hiện.

*23. Cử tri Nguyễn Thị Thịnh xóm Chùa, xã Nam Tiến đề nghị thị xã xem xét cho gia đình bà xây nhà tạm trên phần đất còn lại sau khi thu hồi thửa 253 tờ bản đồ số 4.*

**Trả lời:**

Thửa số 253, thuộc tờ bản đồ số 11 (không phải bản đồ số 04) có diện tích 56,8m<sup>2</sup> hình tam giác nằm tiếp giáp đường bê tông cũ không sử dụng nhiều năm. Theo quy định khi thực hiện chuyển mục đích sang đất ở sẽ trừ hành lang giao thông đường thì phần diện tích còn lại không đủ điều kiện để chuyển mục đích. Tuy nhiên, đường bê tông tiếp giáp thửa đất là đường cũ không sử dụng nhiều năm. Do vậy, đề nghị bà Nguyễn Thị Thịnh liên hệ với

UBND xã Nam Tiến đề kiểm tra, đề xuất hướng giải quyết.

24. *Cử tri xã Nam Tiến đề nghị thị xã có giải đáp việc khu tái định cư Nam Tiến ngoài việc cấp 24 lô cho hộ dân thu hồi đất, còn lại các lô bán vậy đúng hay sai?*

**Trả lời:**

Khu tái định cư xã Nam Tiến được xây dựng để bố trí tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất ở, phải di chuyển chỗ ở thực hiện dự án nút giao Yên Bình do Sở giao thông Vận tải làm chủ đầu tư. Việc giao TĐC cho các hộ dân đã xong, phần diện tích còn lại đã được quy hoạch chia lô, UBND thị xã đã có văn bản xin ý kiến UBND tỉnh Thái Nguyên cho phép đấu giá quyền sử dụng đất để thu ngân sách cho địa phương. Thực hiện đúng theo Luật Đất đai 2013 và tăng thu ngân sách cho địa phương. Trong những năm qua, UBND thị xã Phổ Yên làm thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất đối với các lô tái định cư còn lại (30 lô) theo quy định của pháp luật.

25. *Cử tri phường Bãi Bông đề nghị thị xã xem xét việc cấp GCNQSD đất (5 hộ có lô phụ) cho các hộ tái định cư thuộc TDP Đồng Tâm, phường Bãi Bông đến nay chưa được cấp vì lý do là chưa có giá.*

**Trả lời:**

Ủy ban nhân dân thị xã Phổ Yên đã xây dựng giá và có tờ trình của UBND thị xã đề nghị hội đồng định giá tỉnh xem xét phê duyệt giá làm cơ sở cho việc nộp tiền. Hội đồng định giá của tỉnh đang xem xét để tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt. Sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành quyết định giá, Ủy ban nhân dân thị xã Phổ Yên sẽ thông báo đến các hộ để các hộ nộp tiền theo quy định và cấp giấy CNQSD đất cho các hộ.

26. *Cử tri tổ dân phố Đại Thịnh, phường Bãi Bông đề nghị: Nhà Bà Hợi có thửa đất khai hoang từ những năm 1990, nhiều lần làm hồ sơ xin cấp GCNQSD đất, mất nhiều tiền đo đạc, tiền phí nhưng chưa được. Đề nghị thị xã xem xét có cấp GCNQSD đất cho gia đình bà hay không? hay thu hồi lại đất của Bà.*

**Trả lời:**

UBND thị xã đã giao cho Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã đã làm việc, kiểm tra xác minh nội dung đề nghị của bà Hợi về việc cấp giấy với Ủy ban nhân dân phường Bãi Bông. Qua xác minh cho thấy chưa nhận hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Hợi. Vậy nếu bà Hợi có nhu cầu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đề nghị bà Hợi đến tại Ủy ban nhân dân phường Bãi Bông để được hướng dẫn và hoàn thiện các thủ tục về việc cấp GCNQSD đất theo quy định (nếu có).

27. *Cử tri tổ dân phố Đại Thịnh, phường Bãi Bông đề nghị xem xét xây công phụ đi nghĩa trang Đồng Cỏ vì nghĩa trang Đồng Cỏ giáp TDP Đại Thịnh hiện nay tình trạng người dân đốt rác, ván thiên, việc thực hiện chôn cất gần phía nhà dân gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đời sống sinh hoạt của nhân dân.*

**Trả lời:**

Nghĩa trang Đồng Cỏ được UBND thị xã phê duyệt cho phường Đồng Tiến, theo thiết kế không có lối công phụ đi qua địa bàn phường Bãi Bông, hiện nay tình trạng đốt rác, ván thiên gây ô nhiễm môi trường khu dân cư xung quanh và có đề nghị xây công phụ đi nghĩa trang Đồng Cỏ nhưng trên thiết kế hiện nay không có lối ra. Nếu thực sự cần thiết có lối công phụ thì đề nghị UBND phường Bãi Bông báo cáo UBND thị xã để chỉ đạo các ngành chuyên môn khảo sát và điều chỉnh thiết kế theo quy định (nếu phù hợp theo quy định).

28. *Cử tri tổ dân phố Đồng Tâm, phường Bãi Bông kiến nghị: Năm 2017 gia đình bà Phòng có mấy nghìn m<sup>2</sup> đất Nhà nước thu hồi để mở rộng khu tái định cư đến nay vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ. Đề nghị thị xã giải quyết cho gia đình bà.*

**Trả lời:**

Trong quá trình thực hiện giải phóng mặt bằng dự án Khu Tái Định cư Bãi Bông, bà Phòng có diện tích là khoảng 500m<sup>2</sup>, loại đất rừng trồng sản xuất đã điều chỉnh ra ngoài ranh thu hồi giải phóng mặt bằng, Trong quá trình kê khai bà có đề nghị để lại phần diện tích đó và đã được điều chỉnh, nhưng tổ công tác đã kê khai toàn bộ phần diện tích khoảng 500m<sup>2</sup>, đã phê duyệt và bà phòng đã nhận đủ số tiền, tuy nhiên khi phát hiện sai sót tổ công tác làm nhiệm vụ bồi thường giải phóng mặt bằng đã đến gia đình bà Phòng tổ chức vận động bà Phòng nộp lại số tiền bà đã nhận tuy nhiên đến thời điểm hiện tại gia đình bà Phòng vẫn chưa nộp lại số tiền nêu trên. Do vậy toàn bộ số tiền hỗ trợ ổn định đời sống của gia đình nhà bà Phòng hiện Ban bồi thường giải phóng mặt bằng chưa thể chi trả cho bà được.

29. *Cử tri bà Mai Tiến tổ dân phố Đồng Tâm, phường Bãi Bông đề nghị: việc thị xã thu hồi đất của gia đình bà, sau khi được đền bù và được cấp 01 lô chính và 01 lô phụ gần nhau tại khu tái định cư mở rộng phường Bãi Bông, đến nay đã có Quyết định giao đất nhưng chưa được cấp GCN QSD đất, (hiện nay Ban Bồi thường giải phóng Mặt bằng thị xã đang giữ của gia đình bà 170 triệu đồng), 02 lô đất của gia đình bà cũng không có đường đi vào, không có đường điện. Đề nghị UBND thị xã sớm giải quyết.*

**Trả lời:**

Ủy ban nhân dân thị xã Phổ Yên đã xây dựng giá và có tờ trình của UBND thị xã đề nghị hội đồng định giá tỉnh xem xét phê duyệt giá làm cơ sở cho việc nộp tiền. Hội đồng định giá của tỉnh đang xem xét đề tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt. Sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành quyết định giá, Ban bồi thường giải phóng mặt bằng sẽ nộp số tiền bà tạm ứng tại Ban bồi thường giải phóng mặt bằng vào ngân sách nhà nước theo quy định.

30. *Cử tri xóm Coong Lặng, xã Phúc Thuận đề nghị Thị xã trả lời rõ về trường bản của thị xã quy hoạch tại vị trí xóm Coong Lặng đã quy hoạch giải phóng mặt bằng kiểm đếm niêm yết danh sách tính giá tiền bồi thường từ năm 2012, xong đến nay chưa giải ngân, nay có giải tỏa làm nữa hay không?*

**Trả lời:**

Thao trường huấn luyện BCH Quân sự thị xã Phổ Yên được phê duyệt tại Quyết định số 1781/QĐ-TM ngày 05/9/2011 của Bộ Tổng tham mưu, Quân đội nhân dân Việt Nam. Dự án thuộc địa bàn xóm Coong Lặng, xã Phúc Thuận với quy mô diện tích 5,1ha. Năm 2012, UBND thị xã Phổ Yên đã triển khai công tác kê khai, kiểm đếm, xây dựng phương án dự toán bồi thường, hỗ trợ. Tuy nhiên do chưa bố trí được nguồn vốn nên đến nay dự án vẫn chưa thực hiện được công tác GPMB. Vì vậy, toàn bộ diện tích đất trong phạm vi dự án, nhân dân vẫn tiếp tục sử dụng và canh tác bình thường; khi nào tiếp tục triển khai dự án, UBND thị xã sẽ thông báo bằng văn bản đến nhân dân và triển khai công tác GPMB theo đúng quy định hiện hành của Pháp luật.

31. *Cử tri xóm 7, xã Phúc Thuận đề nghị Thị xã sớm giải quyết việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng thẩm quyền của UBND huyện Đại Từ đối với một số hộ gia đình của xóm 7 do khi cấp không ghi số thửa và tờ bản đồ trong GCN.*

**Trả lời:**

UBND thị xã đã chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn UBND xã Phúc Thuận tiến hành kiểm tra hồ sơ, hướng dẫn các hộ gia đình cá nhân có giấy chứng nhận đã cấp không đúng thẩm quyền lập hồ sơ thu hồi giấy chứng nhận theo quy định tại Điều 106

Luật đất đai, Nghị định 43/2014/NĐ-CP. Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã đã làm việc với UBND xã Phúc Thuận và hướng dẫn cán bộ địa chính xã hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền giải quyết theo quy định.

Ngày 20 tháng 11 năm 2029, UBND thị xã Phổ Yên đã có văn bản số 1410/UBND-TNMT đề nghị UBND huyện Đại Từ chỉ đạo phòng Tài nguyên và môi trường, UBND xã Quân Chu kiểm tra, hướng dẫn các hộ gia đình đã cấp giấy chứng nhận sai quy định để làm thủ tục thu hồi theo đúng quy định.

*32. Cử tri xã Phúc Thuận đề nghị thị xã chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý đất, cát, sỏi, môi trường nước của con sông trên địa bàn xóm 7.*

**Trả lời:**

Phòng Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu cho UBND thị xã văn bản chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, UBND xã kiểm tra nếu phát hiện sai phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định.

*33. Cử tri miền Phù Lôi, xã Thuận Thành đề nghị thị xã xem xét dự án cảng Mom Kiệu có triển khai không? để nhân dân yên tâm tăng gia sản xuất, ổn định đời sống.*

**Trả lời:**

Đây là dự án được UBND tỉnh Thái Nguyên chấp thuận địa điểm, chủ đầu tư đã báo cáo UBND thị xã và đã làm việc với chính quyền địa phương, cấp ủy chỉ bộ và tiến hành họp dân để thống nhất, về cơ bản các hộ dân đều nhất trí việc triển khai thực hiện dự án, tuy nhiên đến nay UBND thị xã đã có ý kiến với chủ đầu tư và có văn bản báo cáo UBND tỉnh để UBND có văn bản chỉ đạo tiếp theo.

*34. Cử tri xóm Đoàn Kết, xã Thuận Thành đề nghị thị xã kiểm tra việc thực hiện chính sách thu hồi đất đối với người dân khi có dự án bị thu hồi đất chưa được quan tâm, thủ tục cấp tái định cư cho người dân khi thay đổi vị trí có sự chênh lệch giá cả, còn rườm rà, chậm trễ để mất nhiều thời gian như: dự án mở rộng Sư đoàn 312, hộ nhà anh Hải và hộ nhà chị Trinh ở xóm Đoàn Kết.*

**Trả lời:**

Ủy ban nhân dân thị xã Phổ Yên đã xây dựng giá và có tờ trình của UBND thị xã đề nghị hội đồng định giá tỉnh xem xét phê duyệt giá làm cơ sở cho việc nộp tiền. Hội đồng định giá của tỉnh đang xem xét để tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt. Sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành quyết định giá, Ủy ban nhân dân thị xã Phổ Yên sẽ thông báo đến các hộ để các hộ nộp tiền theo quy định và cấp giấy CNQSD đất cho các hộ. Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì họp với UBND xã, 02 hộ có đất, các hộ có ý kiến đã bán cho người khác và về việc thực hiện nghĩa vụ tài chính, 02 có ý kiến để làm việc với bên mua đất thống nhất về giá cả thì mới thực hiện.

*35. Cử tri xóm Đoàn Kết, xã Thuận Thành đề nghị thị xã, phối hợp các ngành chức năng của tỉnh, tăng cường kiểm tra, xử lý các doanh nghiệp, xe vận chuyển hàng hóa ra, vào vẫn còn bụi bân đã gây ảnh hưởng trực tiếp đến các hộ dân ở xung quanh cụm cảng.*

**Trả lời:**

Trên cơ sở Kết luận số 03/KL-UBND của UBND thị xã Phổ Yên, hiện nay phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND xã Thuận Thành tiến hành lập Biên bản vi phạm hành chính đơn vị nêu trên; đồng thời tham mưu UBND thị xã ban hành Quyết định xử phạt theo quy định của pháp luật; đồng thời yêu cầu đơn vị khắc phục và chấp hành nghiêm túc quy định về Bảo vệ môi trường theo quy định. Đến nay đã ban hành quyết định xử phạt và yêu cầu thực hiện về bảo vệ môi trường.

36. *Cử tri miền Phù Lôi, xã Thuận Thành đề nghị thị xã chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra mức độ độc hại và ô nhiễm của khói đen, bể chứa hóa chất mà Công ty Công ty TNHH xuất nhập khẩu Gia Phát trong cụm cảng số 3 dùng để sang triết ra thùng, gây độc hại hiện nay Ống khói của Công ty, thiết kế thấp nên khi sản xuất khói đen tỏa ra rất lớn gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân sống gần nhà máy.*

**Trả lời:**

Về nội dung này phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho UBND thị xã báo cáo Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh chỉ đạo Trung Tâm quan trắc của Sở sẽ lấy mẫu để kiểm định và đo nồng độ khí thải.

37. *Cử tri miền Phù Lôi, xã Thuận Thành đề nghị thị xã chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra xử lý các xe đổ nước thải gây ảnh hưởng môi trường vì hiện nay trên đoạn đường Quốc lộ 3 mới từ km 34+300 hiện nay tình trạng các xe đổ nước thải có màu trắng xuống lề đường chảy xuống ruộng của các hộ dân khu bãi cầu Phù Lôi và khu vực làm chày các vệt cỏ gây ảnh hưởng đến môi trường. Cử tri đề nghị các cấp có thẩm quyền có kế hoạch tuần tra xử lý tránh gây ô nhiễm cho người dân.*

**Trả lời:**

UBND thị xã đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường đã làm việc với UBND xã Thuận Thành về nội dung này. Tuy nhiên, theo báo cáo của UBND xã thì 02 năm trở lại đây không còn hiện tượng như nội dung trình bày trên của cử tri.

38. *Cử tri thôn Tân Hòa, xã Vạn Phái đề nghị UBND thị xã chỉ đạo ngành lâm nghiệp, phòng Tài nguyên môi trường thị xã phối hợp với địa phương giải quyết dứt điểm tranh chấp ranh giới sử dụng đất tại nghĩa trang Tân Hòa.*

**Trả lời:**

Đối với nội dung tranh chấp ranh giới sử dụng đất tại nghĩa trang Tân Hòa, Ủy ban nhân dân thị xã Phổ Yên đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường đã làm việc với các ngành chức năng, Ủy ban nhân dân xã Vạn Phái, cơ sở xóm Tân Hòa và các hộ dân có liên quan. Qua kiểm tra, xác minh đến tại hiện tại Hạt kiểm lâm chưa xác định được diện tích theo lô, khoán đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ dân nên chưa có cơ sở giải quyết được tranh chấp ranh giới sử dụng đất tại nghĩa trang Tân Hòa

39. *Cử tri xóm Đắp, xã Đắc Sơn đề nghị thị xã quan tâm chỉ đạo cơ quan chuyên môn kiểm tra và có giải pháp với việc ngòi khu vực Cầu Châu rất ô nhiễm, ảnh hưởng tới cuộc sống nhân dân quanh khu vực.*

**Trả lời:**

Liên quan đến nội dung ô nhiễm môi trường của trang trại lợn thuộc ngòi khu vực Cầu Châu liên quan đến các xã Nam Tiến, xã Đắc Sơn. Ngày 22 tháng 05 năm 2019 và ngày 02 tháng 03 năm 2020 Ủy ban nhân dân xã Nam Tiến đã tiến hành kiểm thực địa xác định nguồn nước có mùi hôi thối, chuyển màu của nước. Trên cơ sở biên bản làm việc của Phòng Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân xã Nam Tiến để xác định độ ô nhiễm Ủy ban nhân dân thị xã sẽ đề nghị Trung tâm quan trắc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên lấy mẫu thử xác định độ ô nhiễm, khi có kết quả xác định độ ô nhiễm sẽ xử phạt theo đúng quy định.

40. *Cử tri xóm Chùa 1, xã Đắc Sơn kiến nghị thị xã khi đã ra văn bản cho nhân dân chuyển đổi mục đích sử dụng đất nhưng khi người dân làm thì lại không chuyển được với lý do vướng vào quy hoạch. Vậy đề nghị thị xã khi đã ra văn bản cho nhân dân được chuyển đổi thì phải công bố quy hoạch để nhân dân biết.*

**Trả lời:**

Việc chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang mục đích phi nông nghiệp (đất ở) phải đảm bảo nằm trong quy hoạch sử dụng đất đã được xét duyệt, đảm bảo không chông chéo các dự án đã được phê duyệt.

*41. Cử tri xã Tân Phú đề nghị thị xã quan tâm chỉ đạo và xử lý nghiêm việc tự ý khai thác cát sỏi trái phép, gây sạt lở đất canh tác của nhân dân.*

**Trả lời:**

UBND thị xã đã ban hành Văn bản số 1340/UBND-TNMT ngày 06/11/2019 về việc tăng cường công tác kiểm tra, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm về khai thác cát sỏi trái phép trên địa bàn xã Tân Phú

*42. Cử tri xã Tân Phú đề nghị thị xã quan tâm cho mở rộng diện tích khu Trung tâm Văn hóa xã bằng nguồn thu từ cấp quyền sử dụng đất.*

**Trả lời:**

Phòng Tài nguyên và Môi trường đã hướng dẫn UBND xã Tân Phú cung cấp hồ sơ liên quan kèm tờ trình gửi phòng Tài nguyên và Môi trường cùng các ngành thị xã xem xét trình UBND thị xã phê duyệt.

*43. Cử tri xã Thành Công đề nghị thị xã quan tâm chỉ đạo cơ quan chuyên môn tạo điều kiện cho nhân dân một số hộ cấp quyền sử dụng đất lần đầu được thuận lợi, hiện tại rất chậm và rất phức tạp.*

**Trả lời:**

Thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai tại quyết định số 4104/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Phòng Tài Nguyên Môi trường nghiêm túc thực hiện đúng thời gian giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định và tham mưu cho UBND thị xã có văn bản chỉ đạo thực hiện các thủ tục hành chính theo đúng các quy định cho các tổ chức cá nhân khi thực hiện các quyền của người sử dụng đất.

*44. Cử tri xã Thành Công đề nghị thị xã có giải pháp chỉ đạo lĩnh vực chuyển đổi mục đích sử dụng đất ở địa phương, nhu cầu của nhân dân rất cần nhưng hồ sơ gặp nhiều khó khăn cần có sự quan tâm quản lý của nhà nước. Hiện tại người dân phải thuê làm hồ sơ đất đai qua dịch vụ ngoài chi phí rất cao, ngoài nộp thuế cho nhà nước.*

**Trả lời:**

Thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai tại quyết định số 4104/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Phòng Tài Nguyên Môi trường nghiêm túc thực hiện đúng thời gian giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định và tham mưu cho UBND thị xã có văn bản chỉ đạo thực hiện các thủ tục hành chính theo đúng các quy định cho các tổ chức cá nhân khi thực hiện các quyền của người sử dụng đất.

Đề nghị người dân chủ động phối hợp với cán bộ địa chính xã hướng dẫn và hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định của Luật Đất đai năm 2013.

*45. Cử tri xã Thành Công đề nghị thị xã cấp quyền sử dụng đất cho nhân dân ở khu vực Hồ suối lạnh xã Thành Công. Đề nhân dân ổn định đầu tư sản xuất.*

**Trả lời:**



Nội dung này đề nghị công dân làm việc với UBND xã Thành Công, địa chính xã Thành Công để được hướng làm hoàn thiện các thủ tục hồ sơ về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Luật đất đai năm 2013 và trình các cơ quan chuyên môn thẩm định để trình UBND thị xã cấp GCNQSD đất cho các hộ dân.

46. *Cử tri xã Thành Công đề nghị thị xã cho quy hoạch mở đất tại địa phương, hoặc điễm được khai thác đất để phục vụ nhu cầu của nhân dân địa phương được thuận lợi.*

**Trả lời:**

Nội dung này đề nghị UBND xã Thành Công kiểm tra, rà soát vị trí các mỏ đất và có văn bản đề nghị các cấp có thẩm quyền để điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2020 đến 2030.

47. *Cử tri xã Thành Công đề nghị thị xã kiểm tra diện tích đất công thuộc đất lòng đập, đất đường dân sinh nhà máy gạch Hồng Trang đang sử dụng, có phải nộp thuế sử dụng đất hay không đã 10 năm nay việc giao đất cho nhà máy gạch có đúng thẩm quyền không.*

**Trả lời:**

Phần diện tích đất công thuộc đất lòng đập, đất đường dân sinh đã được thu hồi là đất công và được Sở Tài nguyên và môi trường giao đất và cho thuê đất cho nhà máy gạch Hồng Trang để sử dụng, việc giao đất và hoàn thành nghĩa vụ tài chính của công ty đã hoàn thành và đây là dự án của tổ chức do vậy việc giao đất cho thuê đất thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Thái Nguyên.

48. *Cử tri phường Bắc Sơn đề nghị UBND thị xã chỉ đạo các ngành chức năng đo bàn giao đất nông trường tới hộ dân quản lý vì các hộ dân đã ở lâu dài.*

**Trả lời:**

Căn cứ Quyết định số 180/QĐ-UBND ngày 22/01/2018 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc thu hồi đất của Công ty TNHH may Bắc Sơn giao cho UBND thị xã Phổ Yên quản lý theo quy hoạch, trên cơ sở quyết định đó, Sở TNMT tỉnh đã thuê đơn vị tư vấn đo vẽ đã đo lại toàn bộ diện tích đất đã có quyết định trả ra của các hộ, đến nay đơn vị tư vấn đã đo xong và đã có kết quả thẩm định bản đồ của Sở TNMT. Hiện nay UBND phường Bắc Sơn đang thống kê, tổng hợp, xác định hạn mức đất bình quân và lập phương án sử dụng đất để báo cáo UBND thị xã làm cơ sở trình UBND tỉnh phê duyệt.

49. *Cử tri phường Bắc Sơn đề nghị UBND thị xã chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra các trang trại, gia trại chăn nuôi về việc cam kết bảo vệ môi trường và cần có chế tài đồng bộ giải quyết các hộ chăn nuôi gia trại, trang trại gây ô nhiễm môi trường nông thôn.*

**Trả lời:**

UBND thị xã đã thành lập đoàn kiểm tra việc chấp hành bảo vệ môi trường của các hộ chăn nuôi gia trại, trang trại gây ô nhiễm môi trường để xử lý theo quy định.

50. *Cử tri xã Minh Đức đề nghị thị xã cho kiểm tra các trang trại đóng trên địa bàn đang thải nước ra môi trường xung quanh gây ô nhiễm đề nghị cấp có thẩm quyền kiểm tra mức độ ô nhiễm*

**Trả lời:**

UBND thị xã đã giao cho Phòng TNMT phối hợp với sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định bảo vệ môi trường của các trang trại đóng trên địa bàn xã Minh Đức, Yêu cầu các trang trại phải xây dựng hệ thống xử lý nước thải, nếu có tình không xây dựng hệ thống nước thải thì Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên sẽ xử phạt vi phạm và Yêu cầu dừng hoạt động sản xuất. Đến nay các trang trại đã chấp hành nghiêm việc xây hệ thống xử lý nước thải. Đồng thời thực hiện lập báo cáo kiểm soát ô nhiễm môi trường 3 tháng đầu năm 2020.

51. *Cử tri xã Minh Đức kiến nghị hiện nay hai bãi rác thải đồng hầm, Việt Xuân mới cử tri cho rằng là việc đổ rác chưa đúng quy định dẫn đến có mùi hôi, thối, khói, khét nhân dân phát hiện và đề nghị trực tiếp Công ty thì công ty Việt Xuân mới không nhận và đổ lỗi cho bãi rác thải đồng hầm vậy đề nghị các cấp, các ngành chức năng kiểm tra xem xét mức độ ô nhiễm kịp thời xử lý theo quy định.*

**Trả lời:**

Theo kết quả quan trắc môi trường của Trung tâm Quan trắc thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường đã quan trắc 3 tháng đầu năm 2020 của Công ty Việt xuân Mới và Công ty Cổ phần Môi trường Thái Nguyên thì kết quả mẫu quan trắc về không khí trong và ngoài công ty đều nằm trong giới hạn cho phép theo quy chuẩn. Theo quy định đến nay 02 công ty đã lắp đặt hệ thống quan trắc môi trường tự động theo quy định của bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt.

52. *Cử tri xã Minh Đức không đồng ý quy hoạch nhà máy xử lý rác thải T và T tại khu vực xóm Ba Quanh xã Minh Đức. Đề nghị UBND thị xã kiểm tra và có ý kiến với cấp có thẩm quyền xem xét việc chấp thuận đầu tư đưa nhà máy xử lý rác thải T và T.*

**Trả lời:**

Dự án nhà máy xử lý rác thải T&T đã được UBND tỉnh Thái Nguyên chấp thuận chủ trương và Công bố quy hoạch tỷ lệ 1/500. Hiện nay đang trong quá trình tổ chức triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.

53. *Cử tri xã Phúc Thuận đề nghị các cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận QSD đất cho các khu đất nhà văn hóa và đất nghĩa địa của các xóm.*

**Trả lời:**

Nội dung này đề nghị cơ sở xóm cử người đại diện liên hệ với UBND xã và cán bộ địa chính hoàn thiện hồ sơ theo quy định của Luật đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn đề cấp đất cho các khu đất nhà văn hóa, còn đối với đất nghĩa địa của các xóm chỉ giao cho quản lý và sử dụng.

**V. Lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội (04 ý kiến):**

1. *Cử tri xóm Độc, xã Đông Cao đề nghị nhà nước xem xét việc xét khen thưởng cho người có công chưa công bằng, vì cùng là người có công mà thương binh, dân công hỏa tuyến được tặng huân huy chương, giấy khen thì được khen thưởng còn liệt sỹ đã hy sinh cả xương máu nằm lại chiến trường mà không được khen thưởng.*

**Trả lời:**

Tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri, UBND thị xã Phổ Yên sẽ kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

2. *Cử tri xóm Tân Thành, xã Đông Cao đề nghị thị xã có ý kiến với Tỉnh làm rõ tình trạng công nhân ở khu công nghiệp Sam Sung phải nghỉ việc hưởng lương thất nghiệp ngày càng nhiều.*

**Trả lời:**

Tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri, UBND thị xã sẽ kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền.

3. *Cử tri xóm 7, xã Phúc Thuận đề nghị nhà nước, tiếp tục quan tâm giải quyết chính sách sửa chữa, làm mới nhà cho người có công hiện nay khó khăn về nhà ở.*

**Trả lời:**

Kết thúc năm 2019, thị xã Phổ Yên đã thực hiện xong đề án hỗ trợ người có công có khó khăn về nhà ở theo quyết định số: 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013, kết quả đã hỗ

trợ cho 741 hộ, trong đó: xây mới: 327 nhà, sửa chữa: 414 hộ, kinh phí hỗ trợ: 21,340 tỷ đồng. Riêng xã Phúc Thuận hỗ trợ 207 hộ (51 hộ xây mới, 156 hộ sửa chữa), kinh phí: 5,16 tỷ đồng.

Hiện nay, qua rà soát, thống kê sơ bộ, trên địa bàn thị xã vẫn còn người có công có khó khăn về nhà ở, đối với những trường hợp này đề nghị UBND các xã, phường huy động các nguồn lực xã hội hóa hoặc nguồn quỹ “đền ơn đáp nghĩa” của địa phương để hỗ trợ kịp thời.

*4. Cử tri thôn Hạ Vụ, xã Vạn Phái đề nghị thị xã tiếp tục thanh tra, kiểm tra hồ sơ người hưởng chất độc da cam (tại địa bàn nhân dân còn băn khoăn về những đối tượng hồ sơ không đúng địa bàn hoạt động đã và đang được hưởng chế độ).*

**Trả lời:**

Cùng với việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đảm bảo đúng quy định, ngành Lao động TBXH từ Trung ương đến tỉnh, thị xã thường xuyên có các cuộc thanh tra, kiểm tra (thanh tra theo kế hoạch hoặc thanh tra theo đơn thư của công dân) để kịp thời phát hiện các trường hợp hưởng chính sách sai quy định.

Đối với những trường hợp cử tri phát hiện (ngghi ngờ) hồ sơ không đúng quy định đề nghị phản ánh về UBND thị xã Phố Yên (Phòng Lao động TBXH thị xã) để báo cáo Sở Lao động TBXH tỉnh Thái Nguyên kiểm tra theo quy định.

**VI. Lĩnh vực Nội vụ (01 ý kiến):**

*1. Đại biểu xã Đắc Sơn đề nghị thị xã bổ nhiệm hiệu phó trường tiểu học Đắc Sơn 2, vì từ năm 2017 đến nay nhà trường chưa có hiệu phó.*

**Trả lời:**

Đối với việc bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Trường TH Đắc Sơn II, căn cứ vào vị trí việc làm, số lượng cơ cấu cán bộ quản lý trường TH Đắc Sơn II, UBND thị xã đã trình Thường trực Thị ủy xin chủ trương đề nghị bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Trường TH Đắc Sơn II nguồn nhân sự tại chỗ, Thường trực Thị ủy đã có Thông báo số 0934-TB/TU ngày 09/03/2020 về công tác cán bộ.

Sau khi có chủ trương của Thị ủy, UBND thị xã đã chỉ đạo giao cho phòng Nội vụ chủ trì phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã thực hiện quy trình bổ nhiệm phó Hiệu trưởng Trường TH Đắc Sơn II, nguồn nhân sự tại chỗ, tại buổi làm việc ngày 11/3/2020, kết quả lấy phiếu giới thiệu và tín nhiệm đối với cán bộ, công chức, viên chức trường TH Đắc Sơn II, 24/24 phiếu = 100% số phiếu đồng ý giới thiệu và tín nhiệm đề nghị bổ nhiệm phó Hiệu trưởng trường TH Đắc Sơn II đối với bà Đặng Thị Lượng, Giáo viên, tổ phó Tổ chuyên môn của nhà trường. Tuy nhiên, ngày 12/3/2020, bà Đặng Thị Lượng đã đến phòng Nội vụ trình bày một số lý do cá nhân và chủ động xin thôi không thực hiện quy trình tiếp theo bổ nhiệm phó Hiệu trưởng cho cá nhân mình (*Có biên bản làm việc cụ thể*).

Phòng Nội vụ đã báo cáo và UBND thị xã nhất trí không xem xét bổ nhiệm giữ chức vụ phó Hiệu trưởng trường TH Đắc Sơn II đối với bà Đặng Thị Lượng. Đề nghị phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo Trường TH Đắc Sơn II phát hiện, đề xuất nhân sự đáp ứng yêu cầu, tránh tình trạng cá nhân được phát hiện, tín nhiệm nhưng có lý do cá nhân xin không bổ nhiệm như trường hợp nêu trên.

**VII. Lĩnh vực Y tế (01 ý kiến):**

*1. Đại biểu UBKT Thị ủy đề nghị thị xã tăng cường công tác kiểm tra xử lý, đặc biệt trong dịp tết Nguyên đán trên các lĩnh vực: Vệ sinh an toàn thực phẩm, quản lý thị*

*trường, công tác hành nghề y dược, các phòng khám tư nhân.*

**Trả lời:**

Hàng năm, UBND thị xã Phổ Yên đều giao cho Phòng Y tế đã tích cực tham mưu trong công tác quản lý nhà nước về hành nghề y dược tư nhân và An toàn vệ sinh thực phẩm. Trong 2 năm gần đây: 2018-2019, Phòng Y tế đã chủ trì, phối hợp với Cơ quan Công an và Quản lý thị trường trong công tác kiểm tra lĩnh vực hành nghề y - dược và Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, ngoài việc tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về lĩnh vực hành nghề có điều kiện, đã nhắc nhở và xử lý các vi phạm, trong 2 năm đã tiến hành kiểm tra tổng thể hai lĩnh vực: 476 lượt, xử phạt vi phạm hành chính 22 cơ sở, đóng cửa 6 cơ sở khám chữa bệnh không đủ điều kiện, xử phạt vi phạm hành chính 293.950.000 đồng, nộp Kho bạc Nhà nước.

Trong 5 tháng đầu năm 2020, do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, phải tập trung cao độ cho công tác phòng chống dịch, đồng thời có thời gian dài tạm dừng hoạt động các Nhà hàng, quán ăn, cơ sở khám chữa bệnh tư nhân... để thực hiện giãn cách xã hội nên Đoàn kiểm tra liên ngành thị xã chưa thực hiện đợt kiểm tra 6 tháng đầu năm 2020, mới chỉ tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, chỉ đạo thực hiện hoạt động ngành nghề Y – Dược và sản xuất, chế biến, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm gắn với việc phòng chống dịch hiệu quả.

Thực hiện chỉ đạo của Sở y tế Thái Nguyên và UBND thị xã Phổ Yên, hiện tại Phòng Y tế thị xã đang tiến hành rà soát việc đăng ký, quản lý nhân lực hành nghề Y – Dược tư nhân, yêu cầu các cơ sở cung cấp đầy đủ giấy tờ, chúng chỉ liên quan đến hoạt động, nhất là khi có thay đổi về nhân lực. Sau đó sẽ tiến hành kiểm tra hoạt động hành nghề Y – Dược và lĩnh vực đảm bảo an toàn thực phẩm. Khi phát hiện vi phạm, đoàn kiểm tra sẽ kịp thời chấn chỉnh và tham mưu cho Ủy ban nhân dân thị xã xử lý vi phạm theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành.

**VIII. Lĩnh vực Văn hóa và Thông tin (01 ý kiến):**

*1. Cử tri phường Bãi Bông đề nghị thị xã có ý kiến với một số nhà mạng chỉnh trang lại hệ thống đường dây mạng một số nơi gây mất an toàn giao thông đi lại của nhân dân và mỹ quan đô thị.*

**Trả lời:**

UBND thị xã đã có văn bản số 281/UBND-QLDA ngày 21/3/2018 về việc chỉnh trang hệ thống hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung hệ thống cột dọc tuyến đường Quốc lộ 3 cũ. Ủy ban nhân dân thị xã Phổ Yên đã chỉ đạo các ngành Điện lực thị xã; Ban quản lý các dự án đầu tư và xây dựng phối hợp với các nhà mạng như: Trung tâm viễn thông VNPT Phổ Yên; Trung tâm viễn thông Viettel Phổ Yên; Trung tâm viễn thông Mobifone Phổ Yên chỉnh trang hệ thống hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung hệ thống cột dọc tuyến đường Quốc lộ 3 cũ, lắp dựng cột mới để thay thế cột cũ, bó cáp dây điện dọc theo tuyến của dự án, chỉnh trang, quy hoạch lại lưới điện hạ thế, bó cáp viễn thông để đảm bảo an toàn giao thông, cho người, thiết bị và tài sản của nhân dân.

Để xử lý hệ thống đường dây mạng một số nơi gây mất an toàn giao thông đi lại của nhân dân và mỹ quan đô thị. Đề nghị cử tri phường Bãi Bông cho biết cụ thể hệ thống đường dây mạng của nhà mạng nào (Viettel, FPT, VNPT, Mobifone,...), vị trí (địa điểm) cụ thể của đường dây đó trên trục đường nào, số nhà, xóm, tổ dân phố để UBND thị xã giao cho Phòng Văn hóa và Thông tin tham mưu văn bản chỉ đạo các nhà mạng tiến hành chỉnh trang, xử lý lại hệ thống đường dây của nhà mạng đó. Đảm bảo an toàn giao thông đi lại cho người dân và đảm bảo mỹ quan đô thị theo quy định.

**IX. Lĩnh vực Bồi thường GPMB (05 ý kiến):**

1. Cử tri xóm Việt Cường, xã Đông Cao đề nghị thị xã xem xét giải quyết việc GPMB hành lang đê khu vực xóm Việt Cường thực hiện từ năm 1992 nhưng chưa điều chỉnh diện tích trong GCNQSDĐ do vậy việc tính toán đền bù GPMB chưa chính xác (chênh lệch về diện tích thực tế và diện tích trong GCN). Việc thi công tuyến đường vành đai đê (đường gom) chưa được thông báo rộng rãi đến người dân; mức giá hỗ trợ đền bù là quá thấp và chưa thống nhất, tại sao có sự chênh lệch giá giữa các vị trí trên cùng tuyến.

**Trả lời:**

Dự án đầu tư xây dựng công trình: củng cố, nâng cấp tuyến đê Chã huyện Phổ Yên (Đoạn từ đầu đường Ứng cứu đến K3+100) trên địa bàn xã Đông Cao với chiều dài tuyến 2,1 km tổng diện tích dự kiến thu hồi 0,84 ha của 76 hộ dân.

Công tác bồi thường GPMB thực hiện từ cuối năm 2014 đã GPMB xong phần diện tích đất nông nghiệp, giao cho chủ đầu tư thi công xong. Đối với phần diện tích có liên quan đến đất ở của các hộ dân, UBND thị xã chỉ đạo Ban bồi thường GPMB&QLDA phối hợp cùng UBND xã, các ngành chức năng kiểm kê tài sản cây cối lập phương án trình phê duyệt chi trả cho các hộ dân; đối với diện tích đất ở căn cứ bản đồ trích đo, hồ sơ địa chính và GCNQSDĐ của các hộ dân xác định dịch tích thu hồi trình phê duyệt phương án bồi thường GPMB (tạm tính), vận động nhân dân nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư thi công đảm bảo tiến độ dự án. Giá đất ở để áp dụng lập phương án bồi thường (tạm tính) được Phòng Tài nguyên và môi trường chủ trì cùng các ngành trong hội đồng giá của thị xã tổ chức kiểm tra thực địa xác định giá đến từng thửa đất, trên cơ sở các quy định của pháp luật thống nhất bằng biên bản ngày 01 tháng 10 năm 2019.

2. Cử tri xóm Trà Thị, xã Đông Cao đề nghị thị xã xem xét việc 13 hộ dân trong diện phải thu hồi GPMB để thi công đường gom ven đê chã, nhân dân chưa đồng thuận vì chưa nhận được quyết định mà chỉ có thông báo thu hồi.

**Trả lời:**

Dự án đầu tư xây dựng công trình: củng cố, nâng cấp tuyến đê Chã huyện Phổ Yên (Đoạn từ đầu đường Ứng cứu đến K3+100) trên địa bàn xã Đông Cao với chiều dài tuyến 2,1 km tổng diện tích dự kiến thu hồi 0,84 ha của 76 hộ dân.

Công tác bồi thường GPMB thực hiện từ cuối năm 2014 đã GPMB xong phần diện tích đất nông nghiệp, giao cho chủ đầu tư thi công xong. Đối với phần diện tích có liên quan đến đất ở của các hộ dân, căn cứ bản đồ trích đo, hồ sơ địa chính và GCNQSDĐ của các hộ dân xác định dịch tích thu hồi trình phê duyệt phương án bồi thường GPMB (tạm tính), vận động nhân dân nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư thi công đảm bảo tiến độ dự án. Khi nào UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Quyết định phê duyệt đơn giá bồi thường về đất, UBND thị xã sẽ ban hành Quyết định thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB theo đúng quy định.

3. Cử tri xóm Tân Thành, xã Đông Cao đề nghị thị xã sớm thu hồi, đền bù GPMB và đầu tư xây dựng sân vận động của xã Đông Cao để phục vụ nhân dân và đảm bảo đúng tiêu chí NTM.

**Trả lời:**

Dự án được triển khai theo văn bản số 868b/UBND-TCKH ngày 12 tháng 8 năm 2016 của UBND thị xã Phổ Yên về việc chủ trương GPMB xây dựng Sân vận động trung tâm xã Đông Cao. Với diện tích là 5915,6 m<sup>2</sup> của 34 hộ gia đình, Quá trình triển khai tổ công tác đã kê khai kiểm đếm xong phần diện tích thu hồi từ năm 2017. Tuy nhiên cho đến nay dự án vẫn chưa hoàn thiện bản đồ trích đo, kế hoạch sử dụng đất, giá đất để bồi

thường, thông báo thu hồi đất. UBND thị xã đã giao cho phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để tiếp tục triển khai.

*4. Cử tri xã Nam Tiến đề nghị thị xã xem xét dự án Chi cục thuế, dự án Đông Tây I nhà nước thu hồi hết phần diện tích đất còn lại cho hộ dân vì chéo méo, khó khăn cho sản xuất.*

**Trả lời:**

+ **Dự án Khu dân cư Đông Tây** được triển khai theo Quyết định số: 2159/QĐ-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2015 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Đông Tây, thị xã Phổ Yên. Với quy mô diện tích thu hồi của dự án là 18,6ha nằm trên địa bàn thuộc 03 xã phường Đồng Tiên, Tân Hương và Nam Tiến trên tổng số có 306 hộ bị ảnh hưởng, trong đó có 05 hộ có đất ở và tài sản nhà cửa, cũng như phải di chuyển chỗ ở. Ban bồi thường GPMB&QLDA đã phối hợp với Công ty TNHH đầu tư đô thị Phổ Yên UBND các xã, phường thực hiện công tác kê khai và phê duyệt được 16,3ha, của 270 hộ dân với tổng số tiền phê duyệt là 46,4 tỷ đồng.

+ **Dự án Xây dựng trụ sở làm việc Chi cục thuế thị xã Phổ Yên** được phê duyệt theo Quyết định số 2355a/QĐ-TC ngày 28/10/2016 của Bộ tài chính về việc phê duyệt, điều chỉnh bổ sung chủ trương đầu tư một số dự án trong kế hoạch đầu tư xây dựng giai đoạn 2016-2020 của Tổng cục thuế. Với diện tích GPMB là 4500m<sup>2</sup> được thực hiện từ tháng 3 năm 2017 đến nay công tác GPMB đã xong với số tiền chi trả là 1,35 tỷ đồng.

Quá trình thực hiện 02 dự án trên, UBND thị xã đã chỉ đạo Ban bồi thường GPMB&QLDA phối hợp với các cơ quan liên quan và các địa phương thực hiện việc kê khai bồi thường, hỗ trợ theo đúng quy định của pháp Luật đối với toàn bộ phần diện tích nằm trong mốc GPMB. Riêng phần diện tích nằm ngoài mốc GPMB nhưng do tình trạng thửa đất chéo méo, diện tích nhỏ, khó sử dụng canh tác và các hộ dân đã có đơn đề nghị Nhà nước thu hồi cũng đã được thực hiện thu hồi bồi thường hết theo quy định. Tuy nhiên vẫn còn một số hộ dân có thửa đất chéo méo, diện tích nhỏ nhưng chưa được bồi thường nguyên nhân là do các hộ dân chưa có đơn đề nghị thu hồi hết nên tổ công tác chưa có căn cứ để thực hiện thu hồi hết, hoặc phần diện tích còn lại của thửa đất vẫn còn đủ để canh tác nên không có cơ sở để bồi thường.

*5. Cử tri xã Tiên Phong đề nghị thị xã chỉ đạo các ngành chức năng chi trả tiền giải phóng mặt bằng cho một số hộ dân xã Tiên Phong đã bàn giao mặt bằng cải tạo nâng cấp tuyến đê Hà Châu nhưng chưa được nhận tiền đền bù.*

**Trả lời:**

Dự án triển khai theo Quyết định số 556 /QĐ-UBND ngày 28/2/2019 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Xử lý cấp bách đoạn đê xung yếu từ Km8+600-Km13+700 tuyến đê Hà Châu.

Với tổng chiều dài tuyến đê hơn 5km và khoảng 499 hộ dân bị ảnh hưởng, diện tích thu hồi là: 3,7211 ha. Cho đến nay đã thực hiện được kê khai phê duyệt được 3,7095 ha với tổng số tiền là 11,5 tỷ đồng (đất, tài sản, hỗ trợ). Thực hiện chi trả được 10,5 tỷ đồng hiện vẫn còn 1,3 tỷ chưa chi trả, nguyên nhân do chủ đầu tư chưa chuyển kinh phí, hiện dự án vẫn đang triển khai.

UBND thị xã đề nghị chủ đầu tư chuyển kinh phí để chi trả cho nhân dân theo Quyết định đã phê duyệt.

**X. Lĩnh vực Chi nhánh Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất (03 ý kiến):**

*1. Cử tri xóm Đập, xã Đắc Sơn đề nghị thị xã quan tâm chỉ đạo cơ quan chuyên môn xem xét tạo điều kiện cho gia đình ông Bảy, năm 2017 làm mất bì đồ, gia đình đã làm đơn trình báo ra xã, làm thủ tục hồ sơ đề nghị cấp lại, đến nay đã 02 năm vẫn chưa làm xong.*

**Trả lời:**

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai thị xã Phổ Yên nhận được đề nghị cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do mất giấy của hộ ông Nguyễn Hà Bẩy xóm Chiềng, xã Đắc Sơn. Sau khi nhận và hoàn thiện hồ sơ theo quy định, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai thị xã Phổ Yên đã gửi tờ trình xin cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhưng do sự phức tạp của việc báo mất làm lại bì đề trực lợi của một số tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên nên Văn phòng Đăng ký đất đai yêu cầu bổ sung thêm phần nội dung cam kết trong đơn trình báo mất giấy. Trong quá trình bổ sung, cấp thẩm quyền phát hiện thêm tình tiết phức tạp của hồ sơ đất đai hộ ông Nguyễn Hà Bẩy nên chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai thị xã Phổ Yên đã đề nghị hộ dân mang hồ sơ về bổ sung theo hướng dẫn. Sau khi nhận lại hồ sơ đầy đủ, chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai sẽ giải quyết theo thời gian quy định.

*2. Cử tri xóm Ruộng, xã Đắc Sơn đề nghị thị xã chỉ đạo các ngành chức năng việc thực hiện thủ tục hành chính về giải quyết các lĩnh vực đất đai còn phiền hà. Trước đây Nhà nước cấp bì cho nhân dân sai số SERI, sai số thửa..., do cán bộ tham mưu sai, bây giờ lại bắt dân phải làm lại, muốn làm lại được phải nộp tiền, rất phiền hà cho nhân dân.*

**Trả lời:**

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Thái Nguyên từ ngày **01/4/2016** và được cơ cấu, tổ chức lại theo Quyết định số 258/QĐ-UBND, ngày 29/01/2017 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc tổ chức lại Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên. Với nhiệm vụ, quyền hạn như sau:

1. Thực hiện việc đăng ký đất được Nhà nước giao quản lý, đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
2. Thực hiện việc cấp lần đầu, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi là Giấy chứng nhận).
3. Thực hiện việc đăng ký biến động đối với đất được Nhà nước giao quản lý, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

...

Nên việc thực hiện thủ tục hành chính về giải quyết các lĩnh vực đất đai là tiếp tục giải quyết những giấy tờ đất đai liên quan đến đối tượng đã được Nhà nước giao quản lý, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trước đây, nếu có sai sót thì hướng dẫn người dân điều chỉnh các giấy tờ cũ cho đúng hiện trạng, nguồn gốc, mục đích ... sử dụng đất. Việc điều chỉnh này cần người dân phối hợp chặt chẽ và cung cấp hồ sơ liên quan để đảm bảo tính pháp lý của hồ sơ đất đai. Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai không thể tự ý điều chỉnh hoặc can thiệp vào hồ sơ địa chính khi chưa có đề nghị của công dân.

Việc nộp tiền vào ngân sách nhà nước khi thực hiện các thủ tục đo đạc, thuế, phí, lệ phí do nhà nước quy định cụ thể tại các văn bản pháp quy, người dân có trách nhiệm tham gia đầy đủ khi thực hiện thủ tục hành chính theo quy định.

*3. Cử tri xã Đắc Sơn đề nghị thị xã xem xét việc cấp lại giấy CNQSDĐ hiện nay Văn phòng đăng ký đất đai của Tỉnh mới có thêm thủ tục hành chính nhưng không ra văn bản chỉ đạo, chỉ nói bằng lời, gây khó khăn cho địa phương và nhân dân.*

**Trả lời:**

Ngày 13/12/2019 UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Quyết định số:4018/QĐ-UBND phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TNMT tỉnh Thái Nguyên;

Ngày 19/12/2019 UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Quyết định số:4104/QĐ-UBND phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên;

Những quyết định nêu trên phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính, lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền các cấp không phải là thủ tục hành chính mới nên không ban hành văn bản chỉ đạo cho các địa phương.

### **XI. Lĩnh vực Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng (10 ý kiến):**

*1. Đại biểu trường THPT Lý Nam Đế đề nghị thị xã đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường THPT Lý Nam Đế để đáp ứng được nhu cầu, nhiệm vụ giáo dục của nhà trường.*

#### **Trả lời:**

Dự án Đầu tư xây dựng trường THPT Lý Nam Đế thị xã Phổ Yên được UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt tại Quyết định số 3357/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 ; Các hạng mục đầu tư gồm: San nền, kè đá, Nhà lớp học 24 phòng học. Thời gian thực hiện dự án năm 2017-2020.

- Hiện nay, tiến độ công trình đã hoàn thành các hạng mục như: San nền, kè đá... hạng mục nhà lớp học 24 phòng học đang triển khai thi công phần móng. Tuy nhiên công trình thi công chậm tiến độ so với hợp đồng đã ký với chủ đầu tư.

- Nguyên nhân chậm tiến độ: Trong thời gian thi công do thời tiết mưa nhiều ảnh hưởng đến công tác lu lèn mặt bằng công trình, đặc biệt là do ảnh hưởng đại dịch Covid - 19, cách ly xã hội làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công của dự án.

Để đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành, ban giao đưa công trình vào sử dụng, chủ đầu tư đang chỉ đạo nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành công trình theo đúng tiến độ đã cam kết. Đến nay nhà thầu thi công đã tập kết máy móc, vật tư, nhân lực triển khai thi công.

*2. Đại biểu Phường Bãi Bông đề nghị thị xã chỉ đạo chỉ đạo xây dựng nghĩa trang Đồng Cỏ theo đúng quy định (xây bít tường rào tránh việc nhân dân phường Đồng Tiến chôn cất không đúng quy định, gần nhà dân gây ô nhiễm).*

#### **Trả lời:**

Ban quản lý các dự án Đầu tư và xây dựng được giao làm chủ đầu tư công trình: Cải tạo nghĩa trang Đồng Cỏ, phường Bãi Bông, thị xã Phổ Yên.

\* Theo hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt:

- Thiết kế xây dựng công, tường rào bao quanh khu nghĩa trang, trừ phần giáp với nhà máy Z131.

- Về mặt bằng thi công: Địa giới hành chính (nghĩa trang) là của phường Bãi Bông thuộc Tổ dân phố Đại Thịnh phường Bãi Bông, còn toàn bộ các ngôi mộ trong nghĩa trang là của người dân phường Đồng Tiến

- Hạng mục xây tường rào: tổng chiều dài 460m, trong đó Tường rào phía Đông dài 275m, tường rào phía Bắc dài 67m và tường rào phía Tây dài 118 m

- Theo mốc quy hoạch đoạn tường rào phía Tây song song với bờ tường rào khu dân cư hiện trạng và cách bờ rào hiện trạng là: 24m, khoảng đất này để trồng cây xanh cách ly giữa khu vực chôn cất mộ và khu vực dân cư.



\* Tiến độ thực hiện dự án.

- Chủ đầu tư thi công theo đúng hồ sơ thiết kế đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đến nay công trình thi công hoàn thành khoảng 80% khối lượng so với thiết kế được duyệt.

\* Vướng mắc mặt bằng dự án.

- Về đề nghị xây bịt cửa phụ đoạn tường rào phía Đông: Trong quá trình thi công nhân dân phường Đồng Tiến đã ngăn cản không cho xây kín tường rào và yêu cầu để lại một cửa phụ chiều dài khoảng 4m cho nhân dân xóm Thanh Quang, phường Đồng Tiến đi lại và chăm sóc mộ của người thân đã được chôn cất từ trước nằm bên ngoài tường rào dự án.

- Về đề nghị xây đoạn tường rào dài 24m theo thiết kế: Đoạn tường rào phía Tây được thiết kế xây dựng song song với bờ tường rào khu dân cư hiện trạng và cách bờ rào hiện trạng là: 24m, khoảng đất này theo thiết kế để trồng cây xanh cách ly giữa khu vực chôn cất mộ và khu vực dân cư. Chủ đầu tư đã nhiều lần làm việc với hai địa phương của phường Đồng Tiến và phường Bãi Bông để thống nhất xây dựng tường rào theo đúng hồ sơ thiết kế, nhưng TDP Thanh Quang và người dân ngăn cản không cho xây theo thiết kế.

Từ những vướng mắc về mặt bằng thi công, Chủ đầu tư đã báo cáo UBND thị xã xin ý kiến chỉ đạo. Ngày 14 tháng 12 năm 2017 UBND thị xã đã tổ chức hội nghị giữa các phòng ban của thị xã cùng phường Đồng Tiến, phường Bãi Bông để đối thoại giải quyết những vướng mắc của một số hộ dân của hai phường và thống nhất phương án triển khai thi công dự án.

Ngày 02/3/2020 chủ đầu tư chỉ đạo nhà thầu thi công huy động máy móc, vật liệu, nhân lực để thi công dự án, khi tổ chức thi công thì đại diện các tổ dân phố Thanh Quang có mặt và cương quyết phản đối dẫn tới việc xây dựng bị dừng lại (*Có biên bản làm việc của phường Đồng Tiến và các TDP kèm theo*). Đến nay công trình đang trong giai đoạn tạm dừng thi công do vướng mắc về mặt bằng, cản trở xây dựng của nhân dân Thanh Quang phường Đồng Tiến.

3. *Cử tri xã Tiên Phong đề nghị thị xã có ý kiến với Tỉnh làm rõ chỉ giới, cấm mốc quy hoạch quần thể di tích Lý Nam Đế: Đền Mục và chùa Hương Ấp, chùa Mãn Tăng để thuận lợi cho địa phương quản lý quy hoạch, đồng thời sớm đầu tư xây dựng quần thể di tích và đầu tư tôn tạo các điểm di tích lịch sử cách mạng cấp quốc gia.*

**Trả lời:**

Sau khi đồ án quy hoạch quần thể di tích Lý Nam Đế được cấp có thẩm quyền phê duyệt và công bố. Ngày 15/5/2020, UBND thị xã đã ra chủ trương triển khai cấm mốc Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích Lý Nam Đế, xã Tiên Phong và giao cho Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng làm chủ đầu tư. Ban quản lý đã triển khai cấm mốc Quy hoạch theo quy định, dự kiến hoàn thành trong Quý III năm 2020.

4. *Cử tri xã Minh Đức đề nghị UBND thị xã quan tâm chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng hoàn thiện các công trình đầu tư xây dựng khu trung tâm văn hóa xã, chợ Minh Đức.*

**Trả lời:**

Để đảm bảo các tiêu chí phục vụ Chương trình xây dựng nông thôn mới xã Minh Đức, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng được UBND thị xã giao làm chủ đầu tư 02 công trình "Xây dựng nhà hội trường đa năng và khu thể thao xã Minh Đức" và công trình "Xây dựng Chợ Nông thôn xã Minh Đức", nội dung cụ thể như sau:

- Công trình: Xây dựng nhà hội trường đa năng, khu thể thao xã Minh Đức, với quy mô 250 chỗ ngồi theo thiết kế mẫu và các hạng mục phụ trợ đi kèm; Thời gian thực hiện:

2017-2019. Đến nay, công trình đã thi công hoàn thành và đã được bàn giao đưa vào sử dụng từ tháng 7/2019

- Công trình: Xây dựng chợ nông thôn xã Minh Đức. Quy mô theo tiêu chuẩn thiết kế chợ nông thôn và các hạng mục phụ trợ; thời gian thực hiện: 2017-2019. Hiện nay, tiến độ thi công chậm so với thời gian thực hiện được duyệt. Các hạng mục đã thi công hoàn thành gồm phần san nền, đình chợ chính, nhà vệ sinh, rãnh thoát nước. Phần còn lại chưa thi công khoảng 20% khối lượng công trình. Ban quản lý dự án đã làm việc và đôn đốc đơn vị thi công để đẩy nhanh tiến độ công trình. Dự kiến sẽ hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng trong tháng 7/2020.

5. *Cử tri phường Bãi Bông đề nghị thị xã chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ việc xây dựng thêm lớp học Trường Tiểu học Bãi Bông tình trạng quá tải;*

**Trả lời:**

Để giảm bớt tình trạng quá tải đối với cấp học tiểu học trên địa bàn phường Bãi Bông và các địa phương vùng lân cận. Ngày 31/10/2019, UBND thị xã đã ban hành Quyết định số 5886/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Nhà lớp học 3 tầng 9 phòng trường Tiểu học Bãi Bông; với tổng mức đầu tư được duyệt là 6,3 tỷ đồng thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước ; Quy mô xây dựng: Nhà 03 tầng, gồm 9 phòng học chức năng và khu vệ sinh; Dự án đã được khởi công ngày: 18/3/2020. Thời gian thực hiện 210 ngày. Hiện nay, công trình đang được tập trung đẩy nhanh tiến độ, dự kiến bàn giao đưa vào sử dụng tháng vào tháng 10/2020.

6. *Cử tri xã Tân Phú đề nghị thị xã quan tâm sớm khởi công trường Mầm non xã Tân Phú.*

**Trả lời:**

Công trình xây mới nhà lớp học 2 tầng 8 phòng trường mầm non Tân Phú hiện đã được Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng phối hợp với các phòng ban của thị xã để sớm hoàn tất các thủ tục hồ sơ, đấu thầu lựa chọn nhà thầu để triển khai thi công dự án, dự kiến khởi công dự án trong tháng 7 năm 2020.

7. *Cử tri xã Vạn Phái đề nghị thị xã đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng trường mầm non xã Vạn Phái để tạo điều kiện có quỹ đất ở khu trường mầm non cũ để xây dựng khu trung tâm văn hóa của xã theo chương trình xây dựng nông thôn mới.*

**Trả lời:**

Dự án xây dựng trường mầm non Vạn Phái được chia làm 02 giai đoạn đầu tư, giai đoạn đầu là đầu tư nhà lớp học 2 tầng 08 phòng thuộc nguồn vốn TPCP, đến nay đã hoàn thành và bàn giao;

Giai đoạn 2 là đầu tư các hạng mục phụ trợ bao gồm: nhà bếp, nhà hiệu bộ, cổng tường rào, sân, nhà xe... với tổng mức đầu tư được duyệt hơn 4 tỷ đồng. Hiện nay nhà thầu đang tập trung thực hiện triển khai thi công. Theo hợp đồng đã ký kết, công trình hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng trong tháng 08/2020. Ban quản lý đầu tư xây dựng đang đôn đốc nhà thầu khẩn trương đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành dự án trước kế hoạch.

8. *Cử tri xóm Đoàn Kết, xã Thuận Thành đề nghị thị xã giải quyết việc ngập úng cho nhân dân vì hiện nay công tác GPMB quy hoạch thiếu đồng bộ như: quy hoạch khu giãn dân, tái định cư Chiến Công, thiết kế không đồng bộ, do vậy khi trời mưa gây ngập úng ở một số hộ dân khu vực xóm Công Thương, Phú Thịnh vì dự án khi san lấp đã lấp mất công thoát nước của khu vực này.*

**Trả lời:**

Thực hiện nhiệm vụ của UBND thị xã Phổ Yên giao làm chủ đầu tư san nền và xây dựng hạ tầng Khu tái định cư xóm Phú Thịnh xã Thuận Thành đảm bảo tuân thủ theo đúng Quy hoạch đã được UBND thị xã Phổ Yên phê duyệt.

Tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện dự án, Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng thị xã đã nhận được một số phản ánh của UBND xã Thuận Thành tại Tờ trình số 76/TTr-UBND ngày 16/10/2017 về việc đề nghị đề nghị xin khảo sát, thiết kế, đầu tư xây dựng bổ sung công trình Xây dựng Hạ tầng khu TĐC xóm Phú Thịnh xã Thuận Thành.

Ngày 05/11/2018, Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng thị xã đã có Báo cáo UBND thị xã Phổ Yên và Phòng Tài chính Kế hoạch tại văn bản số 147/BC-QLDA về việc đề nghị xin chủ trương thiết kế bổ sung hệ thống công thoát nước công trình Xây dựng Hạ tầng khu TĐC xóm Phú Thịnh xã Thuận Thành.

*9. Cử tri xóm Tân Thành, xã Đông Cao đề nghị thị xã có ý kiến với Điện lực Phổ Yên quan tâm củng cố hệ thống điện chiếu sáng trên tuyến đường Chã đi Thanh Xuyên kịp thời thay thế những bóng bị hỏng đặc biệt khu vực cầu vượt Nam Đô.*

**Trả lời:**

Đối với hệ thống điện chiếu sáng tuyến đường Thanh Xuyên – Chã (đoạn từ ngã tư Thanh Xuyên đến Trạm y tế xã Đông Cao) do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng làm Chủ đầu tư.

Công trình đã được đầu tư xây dựng hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng từ tháng 10/2018. Sau khi nhận được ý kiến một số bóng không sáng, Chủ đầu tư đã tiến hành kiểm tra. Qua thời gian vận hành sử dụng, trên toàn tuyến có một số bóng đèn bị hỏng hóc, ảnh hưởng đến việc chiếu sáng trên toàn tuyến. Hiện nay Chủ đầu tư đang yêu cầu nhà thầu thi công kiểm tra và tiến hành khắc phục trong thời gian sớm nhất để đảm bảo việc thấp sáng cũng như đảm bảo an toàn giao thông trên toàn tuyến.

*10. Cử tri xã Nam Tiến đề nghị thị xã giao cho xã hoặc cơ sở xóm quản lý khu tái định cư Nam Tiến để đảm bảo an ninh trật tự của xóm.*

**Trả lời:**

Thực hiện quyết định số 2453/QĐ-UBND ngày 29/10/2012 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Xây dựng khu tái định cư xã Nam Tiến, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên phục vụ GPMB xây dựng nút giao Yên Bình thuộc dự án đầu tư xây dựng Quốc lộ 3 mới Hà Nội Thái Nguyên.

UBND thị xã giao cho Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng làm chủ đầu tư, công trình đã được hoàn thiện theo đúng hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt, công trình gồm các hạng mục: San nền, đường giao thông, hệ thống thoát nước thải, đường điện sinh hoạt, đường điện chiếu sáng, đường cấp nước sinh hoạt.

Đến nay toàn bộ phần khối lượng đã được hoàn thành và tùy theo từng hạng mục bàn giao cho từng đơn vị vận hành và quản lý:

- + Điện chiếu sáng bàn giao cho Ban môi trường đô thị
- + Điện sinh hoạt bàn giao cho điện lực Phổ Yên
- + Đường cấp nước sinh hoạt bàn giao cho nước sạch Nam Tiến

Toàn bộ công trình đã được chủ đầu tư bàn giao cho đơn vị sử dụng là UBND xã Nam Tiến tại biên bản số 02/BB-BQLDA ngày 10/01/2016 về việc nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng.

**XII. Lĩnh vực Bảo hiểm xã hội (01 ý kiến):**

*1. Cử tri xóm Tân Thành, xã Đông Cao đề nghị việc tham gia BHYT tự nguyện thủ tục*

*còn ruộm rã, gây khó khăn cho người tham gia (thủ tục đòi hỏi giấy khai sinh gốc).*

**Trả lời:**

BHXH thị xã Phổ Yên đã phối hợp với Đại lý thu xã Đông Cao xác minh trường hợp ông Trần Như Tâm, sinh ngày 04/6/1952, tham gia BHYT hộ gia đình có bị sai thông tin chữ đệm trên thẻ BHYT (*tên sai là Trần Văn Tâm*) do khi lập hồ sơ tham gia không chính xác, dẫn đến khi khám chữa bệnh không sử dụng được, ông Trần Như Tâm có liên hệ với cơ quan BHXH thị xã để được điều chỉnh đổi lại thông tin và cấp lại thẻ BHYT. Cơ quan BHXH thị xã Phổ Yên đã hướng dẫn ông Trần Văn Tâm cung cấp hồ sơ làm căn cứ điều chỉnh theo đúng quy định tại Khoản 2 Điều 27 Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của BHXH Việt Nam về việc Ban hành Quy trình thu BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động – nghề nghiệp. Trong đó quy định: *Đối với trường hợp điều chỉnh họ, tên, chữ đệm; điều chỉnh ngày, tháng, năm sinh; giới tính, dân tộc; quốc tịch thì thành phần hồ sơ gồm: giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh do cơ quan có thẩm quyền về hộ tịch cấp theo quy định và chứng minh thư/thẻ căn cước/hộ chiếu.*

**XIII. Lĩnh vực Điện lực (15 ý kiến):**

1. *Đại biểu xã Tân Hương đề nghị thị xã chỉ đạo cho di chuyển đường điện trong tuyến đường QL3 vào trung tâm xã.*

**Trả lời:**

Điện lực đã phối hợp cùng BQL các DA đầu tư và xây dựng thị xã Phổ Yên khảo sát và lập xong phương án di chuyển. Hiện đã dựng cột và di chuyển được 50% khối lượng.

2. *Cử tri xã Phúc Thuận đề nghị sớm đầu tư thêm một số Trạm điện cho các xóm điện quá yếu như Khe Đù, Hồng Cóc, Xóm 6, Đồng Muôn.*

**Trả lời:**

Các khu vực mà cử tri có ý kiến kiến nghị mua điện từ HTX dịch vụ điện Phúc Thuận do vậy việc đáp ứng nhu cầu chất lượng điện năng thuộc trách nhiệm HTX dịch vụ điện Phúc Thuận. Điện lực luôn đảm bảo nguồn cung cấp cho phụ tải mà HTX dịch vụ điện Phúc Thuận đăng ký, trong quá trình vận hành khi quá tải máy biến áp Điện lực sẽ có kế hoạch thay thế nâng công suất máy kịp thời.

3. *Cử tri xóm Thai Thèn Bạ, xã Phúc Thuận đề nghị thị xã có ý kiến với Điện Lực Phổ Yên xem xét lắp đặt 01 trạm biến áp tại vị trí xóm 6 để phục vụ nhân dân xóm 6 và xóm Thai Thèn Bạ vì 5 xóm miền Trung Năng cùng chung 01 trạm biến áp nên không đủ điện để phục vụ nhân dân.*

**Trả lời:**

Các khu vực mà cử tri có ý kiến kiến nghị mua điện từ HTX dịch vụ điện Phúc Thuận do vậy việc đáp ứng nhu cầu chất lượng điện năng thuộc trách nhiệm HTX dịch vụ điện Phúc Thuận. Điện lực luôn đảm bảo nguồn cung cấp cho phụ tải mà HTX dịch vụ điện Phúc Thuận đăng ký, trong quá trình vận hành khi quá tải máy biến áp Điện lực sẽ có kế hoạch thay thế nâng công suất máy kịp thời.

4. *Cử tri xóm Tân Ấp và cử tri xóm Cò, xã Đông Cao đề nghị Điện lực Phổ Yên sớm đầu tư trạm biến áp để hai xóm Tân Ấp và xóm Cò đảm bảo điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho nhân dân vì hiện nay tình trạng điện ở hai xóm này quá yếu không đáp ứng được nhu cầu sử dụng của nhân dân.*

**Trả lời:**

Điện lực đã đăng ký kế hoạch xây dựng bổ sung trạm biến áp vào năm 2021 đang trình Công ty Điện lực Thái Nguyên phê duyệt.

5. *Cử tri xóm Đình, xã Đông Cao đề nghị xã có ý kiến với Điện lực về các thiết bị*

*của ngành điện như: công tơ, at to mat... không đảm bảo chất lượng do đó đã xảy ra chập cháy gây nguy hiểm và bức xúc cho nhân dân. Khi báo ngành điện về việc xử lý kỹ thuật rất chậm chễ gây nguy hiểm đến tính mạng của nhân dân.*

**Trả lời:**

Điện lực đã có kế hoạch thay thế trong quá trình vận hành từ nay đến cuối năm 2020 hiện nay đã lĩnh vật tư về kho Điện lực thị xã Phổ Yên và đang triển khai thực hiện.

6. *Cử tri xã Nam Tiến đề nghị Điện lực Phổ Yên cải tạo hệ thống cột điện trên địa bàn xóm Trường Thịnh hiện nay đang xuống cấp.*

**Trả lời:**

Điện lực đã đăng ký kế hoạch xây dựng bổ sung trạm biến áp vào năm 2021 đang trình Công ty Điện lực Thái Nguyên phê duyệt.

7. *Cử tri xã Tiên Phong đề nghị Điện lực Phổ Yên xem xét thanh toán giá trị còn lại tài sản đường điện do nhân dân đóng góp xây dựng đã bàn giao cho ngành điện quản lý.*

**Trả lời:**

Theo quy định tại Điểm b Khoản 6 Điều 7 Thông tư số 06/2010/TTLT-BCT-BTC hướng dẫn: *các công trình LDHANT thực hiện bàn giao từ ngày 01/3/2009 đến trước ngày Thông tư này có hiệu lực thì thực hiện theo thỏa thuận của hai bên đã ký và theo quy định tại Điểm c Khoản 6 Điều 7: Các công trình LDHANT thực hiện bàn giao trước ngày 01/3/2009 thì giữ nguyên như quyết định bàn giao.* Như vậy, các công trình thực hiện bàn giao trước ngày Thông tư số 06/2010/TTLT-BCT-BTC có hiệu lực thì hành (ngày 22/3/2010) thì sẽ thực hiện bàn giao theo hình thức tang giảm tài sản, không hoàn trả vốn. Do vậy, hệ thống điện hạ thế nông thôn thuộc xã Tiên Phong bàn giao trước ngày 22/3/2010 theo hướng dẫn thì không được hoàn trả vốn.

8. *Cử tri xã Tiên Phong đề nghị thị xã có ý kiến với Điện lực Phổ Yên khảo sát xây dựng Trạm biến áp khu vực ngã 3 xóm Đại Tân. Cải tạo nâng cấp các tuyến đường điện hạ thế xuống cấp, dây trần, tháp mát an toàn trên địa bàn xã, đặc biệt ở thôn Xuân Trù, thôn Nguyễn Hậu và một số xóm trong xã, đồng thời di chuyển các cột điện nằm vào thân đường khi mở rộng đường NTM tại thôn Xuân Trù.*

**Trả lời:**

Điện lực đã đăng ký kế hoạch xây dựng bổ sung trạm biến áp vào năm 2021, bổ sung kế hoạch SCL 2020 đang trình Công ty Điện lực Thái Nguyên phê duyệt.

9. *Cử tri xóm Đắp, xã Đắc Sơn đề nghị thị xã có ý kiến với Điện lực Phổ Yên cử cán bộ kiểm tra, xem xét đường điện đang nằm dưới đất gây nguy hiểm cho nhân dân. Đồng thời có giải pháp cung cấp điện phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân xóm Đắp do điện ở đây quá yếu.*

**Trả lời:**

Điện lực đã đăng ký kế hoạch xây dựng bổ sung trạm biến áp vào năm 2021 đang trình Công ty Điện lực Thái Nguyên phê duyệt.

10. *Cử tri xã Trung Thành đề nghị thị xã chỉ đạo điện lực cho nâng cấp trạm Thu Lỗ vì điện quá yếu.*

**Trả lời:**

Điện lực đã có kế hoạch thay thế dây dẫn vào quý 3/2020 hiện tại đã lĩnh đủ vật tư và chuẩn bị thi công.

11. *Đại biểu xã Đông Cao đề nghị thị xã quan tâm đầu tư 02 trạm biến áp (Tân Trung, Tân Ấp) xóm Cò, xã Đông Cao.*

**Trả lời:**

Điện lực đã đăng ký kế hoạch xây dựng bổ sung trạm biến áp vào năm 2021 đang trình Công ty Điện lực Thái Nguyên phê duyệt.

12. *Cử tri xã Thành Công đề nghị về xây dựng đường điện cao thế tại địa bàn xóm Xuân Hà 4: từ khi xây dựng đường điện UBND thị xã chưa có quyết định thu hồi đất đối với các hộ dân nằm dưới hành lang đường điện, hàng năm vào mùa mưa các hộ bị ảnh hưởng của sấm sét gây ảnh hưởng đến cuộc sống và sinh hoạt. Đề nghị UBND thị xã có phương án giải quyết.*

**Trả lời:**

Điện lực Phổ Yên là đơn vị trực thuộc công ty Điện lực Thái Nguyên được giao nhiệm vụ quản lý vận hành và cung cấp điện ổn định phục vụ nhân dân, đối với các công trình xây dựng mới sau khi hoàn thiện đầy đủ hồ sơ pháp lý, nghiệm thu hoàn thành công trình đạt yêu cầu mới bàn giao cho Điện lực quản lý. Do vậy về ý kiến cử tri nêu trên, UBND thị xã giao cho Điện lực sẽ báo cáo ban quản lý dự án để giải đáp.

13. *Cử tri xã Thành Công đề nghị thị xã chỉ đạo ngành điện chuyển đường điện ra rìa đường vì đường điện đi qua các xóm Cầu Dài, Đám Đanh, Làng Đanh không đảm bảo an toàn, mùa mưa bão cây cối đổ gây đứt dây điện.*

**Trả lời:**

Các lộ hạ thế mà cử tri kiến nghị trước đây do nhân dân đầu tư sau đó bàn giao cho Điện lực quản lý theo nguyên trạng. Điện lực đã từng bước cải tạo nâng cấp và di chuyển các tuyến đường dây cho phù hợp quy hoạch, tuy nhiên do khối lượng quá nhiều nên phải đưa vào kế hoạch hàng năm. Điện lực đã phối hợp với địa phương kiểm tra sửa chữa tối thiểu các lộ hạ thế theo kiến nghị để đảm bảo an toàn trong vận hành.

14. *Cử tri xã Thành Công đề nghị thị xã chỉ đạo ngành điện xây dựng Trạm điện chống quả tải tại xóm Nhội hiện nay điện quá yếu không đảm bảo phục vụ sản xuất, sinh hoạt cho người dân.*

**Trả lời:**

Điện lực đã triển khai xây dựng xong và đóng điện phục vụ nhân dân.

15. *Cử tri xã Minh Đức đề nghị Thị xã quan tâm đầu tư xây dựng 2 trạm điện thuộc xóm Đậu và Thống thương, vì hiện nay điện quá yếu không đủ để nhândân sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh.*

**Trả lời:**

Điện lực đã xây dựng xong, đã đóng điện khai thác trong tháng 6/2020.

**XIV. Trung tâm y tế (01 ý kiến):**

1. *Cử tri xóm Tân Thành, xã Đông Cao đề nghị thị xã chỉ đạo Trung tâm y tế Phổ Yên về việc điều trị và phục vụ bệnh nhân của Trung tâm y tế Phổ Yên còn gây khó khăn cho bệnh nhân (khi đề nghị chuyển viện)*

**Trả lời:**

Trung tâm Y tế Phổ Yên thực hiện việc chuyển tuyến theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 14/TT-BYT ngày 14/4/2014 của Bộ Y tế quy định việc chuyển tuyến giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Trường hợp người bệnh không đáp ứng điều kiện chuyển tuyến theo quy định nhưng người bệnh hoặc người đại diện hợp pháp của người bệnh vẫn yêu cầu chuyển tuyến mà tình trạng bệnh không vượt quá khả năng chuyên môn của đơn vị thì Trung tâm y tế vẫn giải quyết cho người bệnh chuyển tuyến để đảm bảo quyền lựa chọn cơ sở khám bệnh,

chữa bệnh của người bệnh hoặc không được chuyển tuyến theo quy định.

UBND thị xã chỉ đạo Trung tâm y tế luôn tạo điều kiện tốt nhất khi người bệnh đến khám bệnh, chữa bệnh tại đơn vị, không gây phiền hà cho người bệnh trong trường hợp bệnh phải chuyển tuyến.

#### **XV. Lĩnh vực an ninh, quốc phòng (04 ý kiến):**

*1. Đại biểu Lưu Đình Đông đề nghị UBND thị xã chỉ đạo các cơ quan chức năng, các địa phương tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành các quy định về an toàn giao thông, hành lang giao thông, nhất là việc rửa xe và nước thải sinh hoạt chảy hết ra mặt đường. Nhất là các trục đường từ xóm Đát đến Trường TH Thành Công 3 - Thành Công. Hiện đường xuống cấp nhiều đi lại khó khăn. Đề nghị UBND thị xã cho sửa chữa phục vụ cho việc đi lại của nhân dân.*

#### **Trả lời:**

Nguyên nhân nước thải chảy ra mặt đường là do quán rửa xe mô tô, ô tô của ông Lê Văn Hoàn, sinh 1977 trú tại xóm Đàm Đan không có hệ thống thoát nước nên để nước rửa xe chảy tự do ra mặt đường làm bẩn, gây ảnh hưởng việc đi lại của người dân. Ngoài ra còn một số hộ dân khác để nước thải sinh hoạt chảy ra đường. Tuyến đường này chưa có hệ thống cống, mương thoát nước. Công an xã đã tham mưu với UBND xã làm việc và yêu cầu các hộ dân tự khắc phục không để tình trạng nước thải sinh hoạt chảy ra mặt đường. Còn về tình trạng đường bị xuống cấp là do chưa có hệ thống thoát nước, nên mặt đường thường xuyên bị úng, các phương tiện giao thông nhiều dẫn đến tình trạng đường bị xuống cấp. UBND thị xã giao cho phòng Quản lý đô thị kiểm tra đề xuất phương án xây dựng hệ thống mương thoát nước trên các tuyến đường này.

*2. Đại biểu Lưu Đình Đông đề nghị UBND chỉ đạo các cơ quan có các giải pháp ngăn chặn các hiện tượng ghi số đề, ma túy trong các xóm đồng bào dân tộc trong tuy đã được quan tâm, chỉ đạo xong vẫn còn xảy ra như ở xóm Hạ Đát, xóm Ao Sen, xóm Bìa xã Thành Công; gây mất đoàn kết, bức xúc trong nhân dân.*

#### **Trả lời:**

Công an thị xã Phổ Yên đã triển khai, thực hiện nghiêm, có hiệu quả các chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, Lãnh đạo thị xã về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung và tội phạm ma túy, đánh bạc nói riêng. Chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, tích cực đấu tranh phòng, chống tội phạm về tệ nạn xã hội đặc biệt là tội phạm ma túy và tệ nạn đánh bạc.

Từ đầu năm 2020 đến nay, Công an thị xã Phổ Yên đã xây dựng nhiều kế hoạch, đấu tranh triệt phá nhiều điểm, cụ thể: Bắt 27 vụ 145 đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới các hình thức như xóc đĩa, ba cây, phỏm, liêng, chắn, trò chơi điện tử. Thu giữ vật chứng 157.226.000đ và các đồ vật có liên quan. Khởi tố 11 vụ 73 bị can, xử lý hành chính 07 vụ 30 đối tượng thu 57.300.000đ nộp ngân sách nhà nước; còn lại hiện đang củng cố hồ sơ xử lý. Riêng tại địa bàn xã Thành Công đã bắt 05 vụ 26 đối tượng đánh bạc (*ba cây 01 vụ, ghi số đề 01 vụ, xóc đĩa 02 vụ, bầu cua 01 vụ*), trong đó lực lượng Công an xã chính quy bắt 02 vụ. Vật chứng thu giữ gồm 16.250.000đ và một số đồ vật có liên quan. Đã khởi tố 3 vụ 18 bị can. Xử lý hành chính 2 vụ 8 đối tượng thu 9.750.000đ nộp ngân sách nhà nước

Về tội phạm ma túy: Bắt 02 vụ 03 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy tại xóm Bìa và xóm Vạn Phú xã Thành Công, vật chứng thu giữ 0,582 g hêrôin. Khởi tố 2 vụ 2 bị can.

UBND thị xã đã chỉ đạo các ban, ngành đoàn thể cùng chính quyền địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTK.

3. Đại biểu một số xã, phường đề nghị thị xã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng tăng cường biện pháp quản lý pháo nổ, vì hiện nay trên địa bàn thị xã hiện tượng đốt pháo xảy ra nhiều.

**Trả lời:**

Từ đầu năm 2020 đến nay, Công an thị xã Phổ Yên đã xây dựng nhiều kế hoạch, đấu tranh triệt phá đối với tội phạm mua bán, vận chuyển hàng cấm, cụ thể: Bắt 07 vụ 09 đối tượng mua bán, vận chuyển hàng cấm; 03 vụ sử dụng pháo. Thu giữ vật chứng 44,8kg pháo các loại và các đồ vật có liên quan. Khởi tố 04 vụ 06 bị can. Tham mưu với Chủ tịch UBND thị xã xử phạt hành chính 03 vụ 03 đối tượng thu 22,5 triệu đồng nộp ngân sách nhà nước. Xử phạt 03 đối tượng sử dụng pháo thu 4,5 triệu đồng.

Do đặc điểm hoạt động của loại tội phạm này ngày càng tinh vi, hoạt động giao dịch chủ yếu qua điện thoại và mạng xã hội, sử dụng nhiều phương thức thủ đoạn đối phó với cơ quan Công an. Mặt khác tâm lý của một bộ phận người dân còn muốn sử dụng pháo cho nên tạo điều kiện cho các đối tượng phạm tội.

UBND thị xã đã chỉ đạo các ban, ngành đoàn thể cùng chính quyền địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTK.

4. Cử tri xóm Trại, Cẩm La xã Đông Cao đề nghị các ngành chức năng có giải pháp xử lý tụ điểm đánh bạc trá hình tại các xóm, hiện nay ở khu vực xóm có tụ điểm đánh bạc bằng máy tính điện tử mặc dù đã bị bắt 2 lần nhưng việc xử lý không triệt để, hiện nay máy đánh bạc vẫn còn và tụ điểm này vẫn đang hoạt động gây bức xúc trong nhân dân.

**Trả lời:**

Ngày 13/2/2020 Công an thị xã đã bắt 01 vụ 03 đối tượng đánh bạc dưới hình thức trò chơi điện tử xanh đỏ xảy ra tại xóm Trại, xã Tân Hương (giáp ranh với xóm Trại, Cẩm La xã Đông Cao). Vật chứng thu giữ 2.003.000đ và 01 máy trò chơi điện tử xanh đỏ. Đã xử phạt vi phạm hành chính 03 đối tượng thu ngân sách 4.500.000đ.

Đến nay qua nắm tình hình, kiểm tra, xác minh trên địa bàn xã Đông Cao không còn tình trạng đánh bạc bưng máy tính điện tử như cử tri kiến nghị.

UBND thị tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban chức năng, UBND các xã, phường thực hiện giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi kỳ họp thứ 9 HĐND thị xã. Đến thời điểm hiện nay, còn một số ý kiến của cử tri đang tiếp tục được chỉ đạo giải quyết, UBND thị xã sẽ tiếp tục chỉ đạo các ngành chuyên môn tổ chức thực hiện và tổng hợp báo cáo HĐND thị xã./

**Nơi nhận:**

- TT Thị uỷ, TT HĐND thị xã;
- Chủ tịch và các PCT UBND thị xã;
- Đại biểu HĐND thị xã khoá I;
- Các ngành liên quan;
- Đảng ủy, HĐND, UBND các xã, phường;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**



**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**  
**Nguyễn Xuân Trường**